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อัดฝายคานมุงดิสเครดิต

โรมตามขย้ีปมคามนุษย!

รัฐสภา • หัวหนาพรรคเพ� อไทยรับสารภาพ 

ตอบ “ใช” ดันแก พ.ร.บ.พรรคการเมือง

เพ� อปองกันโดนรองยุบพรรค ปดหวังเปด

ประตูให โทนี่-ทักษิณมายุมยาม  เสียงออย

เช� อโดนตีตกวาระแรก เจออีกรางของฝาย

คานแรงกวาอีก เลนใหตัดออกหมดทั้งพวง 

ส.ส.พท.ลงช� อเพียบ พปชร.ประกาศใหผาน

แคของฝายรัฐบาล  คว่ําหมดทุกฉบับของ

ฝายคาน!

ที่ประชุมรวมรัฐสภาจะมีการประชุม

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ 

สภา ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ก.พ.นี้ เพ� อ

พิจารณาราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. 

และ พ.ร.บ.พรรคการเมือง จํานวน 10 

รางที่เสนอเขารัฐสภา ซึ่งเปนการพิจารณา

วาระแรกขั้นรับหลักการ 

โดยเม� อวันที่ 20 ก.พ. นพ.ชลน�าน                                                               

ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ� อไทย และผูนํา                                                                  

ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร กลาวถึงกรณี                                                                         

พรรคเพ� อไทยเสนอแกไข พ.ร.บ.พรรคการ 

เมือง โดยเฉพาะในมาตรา 28 และมาตรา 

29 เพ� อสามารถใหบุคคลอ� นใหคําปรึกษา 

แนะนํา เสนอแนะ หรือใหขอมูลแกพรรค 

การเมือง เพ� อประกอบการตัดสินใจในการ                        

ดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองไดวา                       

คนที่ไมเห็นดวยก็กลาวหาวาเปนการสอดไส

เพ� อเอ้ือตอนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ                                        

แตประเด็นคือ การบัญญัติมาตรา 28 และ

มาตรา 29 ไวในกฎหมายหามบุคคลครอบ 

งําชี้นํา เราตองการแกไขเพิ่มเนื้อหาวา

ไทยโพสต • โฆษกรัฐบาลโตฝายคาน หู  

ไมไดสนใจจะฟงคําตอบจากรัฐบาล หวังแค

ดิสเครดิต “ภูมิใจไทย” ซัด ส.ส.กาวไกล ปน

น้ําเปนตัว บั่นทอนคนทํางาน พท.เยย “บิ๊ก

ตู” ทําไม “พระลักษมณ-หนุมาน” หายไป

ไหนหมด “โจ” ฟนธงปมรถไฟฟาสีเขียวทํา

รัฐบาลแตกหัก “โรม” แนะจับตา 2 นายพล

ในรัฐบาลเอี่ยวคามนุษย

เม� อวันที่ 20 กุมภาพันธ นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ 

มนตรี กลาวถึงกรณีที่นายประเสริฐ จันทร

รวงทอง เลขาธิการพรรคเพ� อไทย ระบุวา

ภาพรวมการอภิปรายทั่วไปโดยไมลงมติ

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 คําชี้แจงของ 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกฯ และ 

รมว.กลาโหม รวมถึงรัฐมนตรีแตละทาน

ตอบไมตรงคําถาม วาถาหากฝายคานเปด                  

ใจกวาง ก็จะพบกับความจริงวาทานนายกฯ                      

ตอบคําถามไดครอบคลุมชัดเจนในทุกประ 

เด็น ซึ่งอาจจะไมตรงกับที่ฝายคานหวังเอา                                                            

ไววารัฐบาลอาจจะตอบไดไมชัดเจน ฝาย

คานเองจึงออกอาการเป ทําตัวไมถูก เปล่ียน

จากอภิปรายแบบ ส.ส.อภิปรายในสภา กลาย

เปนนักเลงอันธพาล เนนยั่วยุ เสียดสี สาด

โคลนชนิดที่ประชาชนไมไดประโยชนอะไร

เลย ดังนั้นหากบอกวาบางคําถามไมมีคํา

ตอบนั้น เช� อวาฝายคานเอง

ไทยโพสต • สมเด็จพระราชินีนาถเอลิ

ซาเบธที่ 2 แหงอังกฤษทรงติดโควิด-19   

สวนไทยติดเชื้อใหม 18,953 ราย เสียชีวิต

เพิ่ม 30 คน นายกฯ ยันผูปวยโควิดยังเปน

คนไขฉุกเฉิน หาม รพ.เอกชนปฏิเสธ-เรียก

เก็บคารักษา มท.สั่งดวนผูวาฯ ทั่วประเทศ

งัดมาตรการเขมลดระบาด “หมอประสิทธิ์” 

แยมสงกรานตปนี้มีลุนครื้นเครง 

สํานักขาวเอเอฟพีและบีบีซีรายงาน

เม� อวันอาทิตยที่ 20 กุมภาพันธ 2565 วา                                                                

สํานักพระราชวังบักกิงแฮมออกแถลง 

การณวา สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ

ที่ 2 แหงอังกฤษ ซึ่งมีพระชนมพรรษา 95 

พรรษา ทรงไดรับการถวายตรวจเชื้อไวรัส

โควิด-19 ในวันเดียวกันนี้ และผลปรากฏวา

พระองคทรงมีผลตรวจเปนบวก โดยมีพระ

อาการประชวรคลายไขหวัดแตไมรุนแรง 

พระองคจะรับการถวายรักษาและจะทรง

ปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสม โดยจะทรง

งานเบาๆ ที่พระราชวังวินดเซอรในสัปดาห

หนาดวย

กอนหนานี้ เจาฟาชายชารลส มกุฎ

ราชกุมารแหงอังกฤษ พระราชโอรสองค โต                 

ในสมเด็จพระราชินี ทรงตรวจพบวาติดเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 เม� อวันที่ 10 กุมภาพันธ โดย

สองวันกอนหนาน้ัน เจาชายไดเขาเฝาฯ พระ

ราชมารดาที่พระราชวังวินดเซอร แตไมมี

ขอมูลเปดเผยในขณะนั้นวา สมเด็จพระ

ราชินีทรงไดรับการถวายตรวจไวรัสดวย

หรือไม พระองคทรงกลับมาปฏิบัติพระราช

กรณียกิจเม� อสัปดาหที่ผานมา 

สํานักพระราชวังอังกฤษยืนยันกอน

หนาน้ีวา สมเด็จพระราชินี ซ่ึงเพ่ิงทรงฉลอง

การครองสิริราชสมบัติครบ 70 ป เม� อวันที่ 

6 กุมภาพันธที่ผานมา ทรงฉีดวัคซีนปองกัน

โควิด-19 ครบโดสแลว

ขณะที่ศูนยบริหารสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ โควิด-

19 ในไทยวา  พบผูติดเชื้อรายใหม 18,953 

ราย และเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 30 ราย เปนชาย 

13 ราย หญิง 17 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 

22 ราย มีโรคเรื้อรัง 7 ราย ขณะนี้มียอด

ผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 

2,712,315 ราย มียอดหายปวยสะสมต้ังแตป 

2563 จํานวน 2,527,231 ราย มียอดผูเสีย

ชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 22,624 

ราย สวนยอดฉีดวัคซีนสะสม 121,583,665 

โดส 

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อมาก                                                               

ที่สุด ไดแก กทม. 2,690 ราย, สมุทรปรา 

การ 975 ราย, ชลบุรี 828 ราย,  นครศรี 

ธรรมราช 810 ราย, นนทบุรี 762 ราย, 

ภูเก็ต 549 ราย, สมุทรสาคร 507 ราย, 

ราชบุรี 466 ราย, บุรีรัมย 441 ราย 

เบลารุสใหทหารรัสเซีย

อยูฝกตอ

อุตฯ ยานยนต

ลุยผลิต 2 ลานคัน

‘การเมือง’ คามนุษย

ไทยโพสต • “ประยุทธ” ปลื้มประชาชน

ช� นชมโครงการคนละครึ่ง “ทนายนกเขา”   

แฉสวนตางดอกเบี้ยทําคนไทยติดกับดัก   จี้

ถามบิ๊กตูไหนบอกเรงแกหนี้สิน “สวนดุสิต

โพล” เผยประชาชน 63% รับคนละคร่ึงชวย                                                       

บรรเทาภาระ แตเกือบ 90% อยากใหรัฐ 

บาลคุมราคาสินคา ชี้ปญหาปากทองทําให

เครียด

เม� อวันที่ 20 ก.พ. นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

เปดเผยความคืบหนามาตรการลดภาระคา

ครองชีพและฟนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ

ของโรคโควิด-19 ของรัฐบาลวา ขอมูล ณ 

วันที่ 17 ก.พ. มีผูใชสิทธิสะสมรวม 37.65 

ลานคน ยอดใชจายสะสม 35,781.37 ลาน

บาท แบงเปน 1.โครงการคนละครึ่ง ระยะ

ที่ 4 มีผูใชสิทธิ 24.22 ลานคน ยอดใชจาย

สะสม 33,108.8 ลานบาท 2.โครงการเพิ่ม 

กําลังซ้ือใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ระยะ

ที่ 4 มีผูใชสิทธิสะสม 12.40 ลานคน ยอด

ใชจายสะสม 2,467.72 ลานบาท และ 3.โครง

การเพิ่มกําลังซื้อใหแกผูที่ตองการความชวย

เหลือเปนพิเศษ ระยะที่ 2 มีผูใชสิทธิสะสม 

1.03 ลานคน ยอดใชจายสะสม 204.85 ลาน

บาท

“พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

กรุงเทพฯ • บก.ปปป.เตรียมนิมนต 11 เจา

อาวาสในพื้นที่ จ.นครนายก มาใหปากคํา

อีกครั้งวาเกี่ยวของกับเจาคุณแจคหรือไม 

ระบุออกหมายแดงใหอินเตอร โพลลาหัว 

“นพรัตน” ยกครัวแลว “เพชรวรรต” เผย

ชาวพุทธไมพอใจปฏิบัติการลางอลัชชีใหญ

โตเกินงาม จอเรียกมาใหขอมูล กมธ.

เม� อวันอาทิตยท่ี 20 ก.พ. ยังคงมีความ

ตอเน� องกรณีตํารวจกองบังคับการปองกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(บก.ปปป.) สนธิกําลังรวมกับหน�วยงานอ� นๆ 

เปดปฏิบัติการลางบาปปราบอลัชชีสางตอคดี

ทุจริตเงินทอนวัดเฟส 4 

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  21  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  แรม  5  ค่ํา  เดือน  3  ปฉลู

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9231

อิสรภาพแหงความคิด

ปชช.สุดเครียด

ปญหาปากทอง

จ้ีคุมราคาสินคา

ปปป.จอนิมนต

‘11เจาอาวาส’

คุยเงินทอนวัด
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ควีนเอลิซาเบธท่ี2ติดโควิด-19
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2 ในประเทศ

โจทย์ปัญหา..ที่รัฐบาลต้องแก้ไข

ดฉากไปเรียบร้อยแล้วกับการอภิปรายทั่วไปแบบไม่                                                                               

ลงมติ เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อ                                                                                

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 โดย

พรรคร่วมฝ่ายค้านได้นำาเสนอเนื้อหาและสาระที่บ่งบอก

เป้าหมายชัดเจนว่า อยากเห็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

ลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี อันเนื่องมาจากการ

บริหารราชการแผ่นดินที่ขาดประสิทธิภาพ ล้มเหลวในการ

แก้ปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงวิกฤตสังคม

อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึง

มีประเด็นการใช้อำานาจรัฐโดยมิชอบส่งผลต่อการเอื้อให้มี

การทุจริตในหน้าที่ 

ความเคลื่อนไหวของพรรคร่วมฝ่ายค้านในขณะนี้ 

หลังจากทำาหน้าที่ใช้วาทกรรมอวดอ้างว่าเป็นการตรวจสอบ

ถ่วงดุล กำากับให้รัฐบาลทำางานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึง

เป็นเรื่องปกติเหมือนทุกครั้ง นั่นคือ ..จบในสภา แต่นอกสภา

ยังไม่จบ..โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ “บิ๊กตู่” ประกาศก้องว่า จะ

ไม่ลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ความเข้มข้นในการ

กดดันเขย่าเสถียรภาพของรัฐบาลโดยอ้างอิงความเดือดร้อน

ของประชาชน ปัญหาปากท้อง สินค้าราคาแพง ในขณะที่

รายได้หดหาย โดยมีวิกฤตราคาน้ำามันและไวรัสโควิดเป็น

ตัวแปรสำาคัญนั้น จึงเป็นประเด็นที่จะต้องถูกต่อยอดต่อไป

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อย่างไรก็ดี ในฐานะรัฐบาลแล้ว หากยึดม่ันในคำาม่ัน

สัญญาว่าจะทำาประเทศไทยให้ดีข้ึน และสร้างความเป็นอยู่ท่ีดี                          

ให้แก่ประชาชน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ครม.ก็ไม่

ควรปฏิเสธความเป็นจริง หรือปิดประตูไม่รับฟังข้อมูลหรือข้อ

เสนอแนะใดๆ จากการอภิปรายเมื่อวันท่ี 17-18 กุมภาพันธ์ท่ี

ผ่านมา และสมควรเป็นอย่างย่ิงท่ีจะดำาเนินการตามท่ีบอกกับ

รัฐสภาว่า ส่ิงท่ีอภิปรายไปน้ันหากเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

และประชาชน ก็พร้อมที่จะนำาไปพิจารณาดำาเนินการ เพราะ

การแก้ปัญหาประเทศต้องมาจากความร่วมมือของสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรด้วย และถือเป็นหน้าท่ีของเราทุกคนท่ีต้องรักษา

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาอันเก่ียวกับการขยายสัมปทาน

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ปัญหาเหมืองทองอัคราท่ีบริษัท คิงส์เกต 

คอนโซลิเดเต็ดฯ มีข้อพิพาททางคดีในช้ันอนุญาโตตุลาการ 

ปัญหาการบริหารงานด้านเศรษฐกิจท่ีผิดพลาดล้มเหลวจนก่อ

ให้เกิดหน้ีสาธารณะ การบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของโควิดท่ีมีบริบทเก่ียวข้องกับความโปร่งใสในการ

ใช้อำานาจหน้าท่ี และท่ีน่าสนใจคือ การแฉโพยข้ามประเทศ

กรณีขบวนการค้ามนุษย์ในประเทศไทย จนส่งผลให้อดีตนาย

ตำารวจต้องล้ีภัยไปอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

โจทย์ปัญหาท้ังหมด รัฐบาลอาจจะมีคำาตอบว่า เป็นเรื่อง

ซ้ำาซากท่ีฝ่ายค้านสร้างข้ึนเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลอย่างไม่ลดราวา

ศอก จนเสมือนหน่ึงเป็นอภิมหาอมตะปัญหานิรันดร์กาล แต่

ตราบใดท่ีรัฐบาลยังไม่มีข้อมูลออกมาแสดงหรือสามารถนำาพยาน

หลักฐานข้อเท็จจริงมาอธิบายหักล้างให้ชัดเจนต่อสาธารณชน 

ความคลุมเครือของเรื่องราวต่างๆ น้ีก็จะยังคงก่อให้เกิดปัญหาคา

ใจตลอดไป และจะยังคงเป็นเครื่องมือท่ีฝ่ายค้านสามารถนำามา

ใช้ทำาลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลได้อยู่ทุกคร้ัง หากรัฐบาลยัง

คงอมพะนำาเหมือนคนน้ำาท่วมปากเฉกเช่นท่ีเป็นอยู่

การโต้แย้งด้วยอารมณ์ของผู้นำารัฐบาล ไม่ได้เป็นประ

โยชน์ใดๆ ต่อการแก้โจทย์ปัญหาท่ีสังคมเองก็อยากรู้อยาก

ได้คำาตอบ แต่หากนายกรัฐมนตรีรู้จักใช้มุมมองด้านบวก นำา                                                                      

ข้อมูลและปัญหาจากการอภิปรายท่ีผ่านมาคล่ีออกทบทวน

ทีละข้อๆ อย่างละเอียดถ่ีถ้วน แล้วต่อยอดสู่การแก้โจทย์                                                                               

ปัญหาอย่างจริงจังตรงไปตรงมา ปราศจากอคติแล้ว เชื่อว่า

รัฐบาลจะต้องเจอทางออกและทางเลือกท่ีถูกต้องชอบธรรม

เหมาะสมกับสถานการณ์ มีคำาตอบท่ีชัดเจนให้ประชาชน 

อย่างน้อยท่ีสุด ความเชื่อม่ันและความไว้วางใจของประชา 

ชนท่ีมีต่อตัว “ลุงตู่” ก็จะกลับคืนมา ท่ามกลางรอยปริแยก

ของรัฐนาวาอย่างแน่นอน.

ปิ

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

 ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

“ผมขอท้าพระรามประยุทธ์แล้วกันว่า  ถ้าแน่จริง

ให้พระรามประยุทธ์มาออกทีวีแข่งเรื่องรถไฟฟ้าสายสี

เขียว ช่องไหนก็ได้ ถ้าพระรามประยุทธ์กลัวจะเอาคนมา

ช่วยด้วยก็ได้ แต่ผมจะไปคนเดียว ที่บอกว่าทำาถูกกฎหมาย 

อยากถามว่ากฎหมายอะไร ถ้าแน่จริงคุณต่อสัญญา

สัมปทานไปเลย  แต่เดือนพฤษภาคมที่เปิดสภามา พรรค

เพื่อไทยจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 ซึ่ง

การอภิปรายครั้งที่แล้วเจอกบฏธรรมนัสยังเกือบตาย ต้อง

ไปยกมือไหว้ ส.ส. รอบนี้พระรามประยุทธ์ก็จะได้รู้ว่านรก

มีจริง แล้วอย่าเพิ่งชิงยุบสภาหนีก็แล้วกัน” 

การปฏิวัติ...มีที่มาจากความเบื่อหน่าย!!!

าอีกแล้วว์ว์ว์...ข่าวคราวเรื่องท่านเชื้อไวรัส      

โควิดสายพันธุ์ โอมิครอน ยี่ห้อ BA.1-2-3 ที่ทำาให้

จำานวนตัวเลข ผู้ติดเชื้อ ในประเทศต่างๆ พุ่ง

ปรู๊ดๆ ปร๊าดๆ  พรวดๆ พราดๆ ชนิดก่อให้เกิดความวิตก 

กังวลกันอีกจนได้ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยแลนด์ แดน

สยาม ของหมู่เฮา ที่ล่าสุด...ช่วงวันอาทิตย์ (20 ก.พ.) ปา

เข้าไประดับเฉียดๆ 2 หมื่น ไม่ต่างไปจาก 2-3 วันก่อนหน้า

นี้


และเท่าที่ฟังๆ จาก หมอ-ยง หรือนายแพทย์ ยง        

ภู่วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาของบ้านเรา ที่น่า

เชื่อได้ ไว้ใจได้ เห็นว่าโอกาส ติดเชื้อ กันเป็นวันละแสนๆ 

คน ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่อง เป็ง-ปาย-ม่าย-ล่าย แต่อย่างใด 

เพราะหลายต่อหลายประเทศที่มีจำานวนประชากรน้อยกว่า 

ยังปาเข้าไปวันละเป็นหมื่นๆ ไปแล้วในทุกวันนี้ ส่วนเมื่อติด

แล้ว...จะเอาไงกันต่อไป จะถือเป็นเรื่องชิลๆ ไม่ต้องไปกลุ้ม

อก-กลุ้มใจอะไรกันมากมาย หรือจะถือเป็น ภาระ ไม่ว่า

ในแง่ส่วนตัว ระบบสาธารณสุข หรือรัฐบาลทั้งรัฐบาล อัน

นั้น...คงต้องไปวิเคราะห์ เจาะลึก ในรายละเอียดเอาเองก็

แล้วกัน...


แต่คงต้องยอมรับนั่นแหละว่า...นับตั้งแต่การมาถึง 

มาเยือน ของท่านเชื้อไวรัสโควิดตัวนี้ ก็เล่นเอา เหนื่อย กัน

ไปทั้งโลก อย่างมิอาจปฏิเสธใดๆ ได้เลย ทั้งยืดเยื้อ ยืดยาว 

คาราคาซังมานับเป็นปีๆ ระดับปาเข้าไปถึง 2 ปี หวิดๆ 3 

ปีเข้าไปแล้ว แต่ก็ยังคงออกฤทธิ์ ออกเดช ออกอาละวาด 

ไม่ว่าในแง่ สุขภาพ หรือในแง่ อารมณ์-ความรู้สึก ของ

ผู้คน จนมึนซ์ซ์ซ์กันไปเป็นแถบๆ ต้องคอยฉีดวัคซีนเข็ม 1 

เข็ม 2 เข็ม 3 เผลอๆ...อาจไปไกลถึงเข็ม 4 เข็ม 5 เอาเลย

ก็ไม่แน่!!! ชนิดเล่นเอา พรุน ไปทั่วทั้งแขน ต้องสวม

หน้ากากปิดหน้า-ปิดตา จนแทบไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ไผเป็น

ไผ ไปแทบจะทั่วทั้งโลก ไม่ก็ต้องเจอกับพวกที่ไม่คิดจะสวม

หน้ากาก ไม่คิดจะฉีดวัคซีน ที่ออกมาต่อต้านรัฐบาล หรือ

ออกมาสร้างความ เวียนหัว ให้กับผู้บริโภคข่าวสาร ข้อมูล จน

แทบไม่รู้ว่าอะไรเท็จ อะไรจริง ไปแล้วในทุกวันนี้...ฯลฯลฯ...


และด้วย ความเหนื่อย ที่มันเริ่มๆ จะกลายเป็น ความ

เบื่อ หนักยิ่งเข้าไปทุกที...อันนี้นี่แหละ ที่คงต้องคอยจับตาให้

มากๆ เข้าไว้ เพราะอย่างที่นักคิด-นักเขียน นักปราชญ์ชาว

เยอรมัน เจ้าของรางวัลโนเบลไพรซ์ อย่างนาย Heinrich Boll 

ท่านเคยพูด เคยเอ่ยเป็นวาทะ เอาไว้นานแล้วนั่นแหละว่า 

“พื้นฐานแห่งการปฏิวัติ...มีที่มาจากความเบื่อหน่าย” อะไร

ประมาณนั้น คือความรู้สึกที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลง 

ออกไปจากสภาพเดิมๆ จากบรรยากาศเดิมๆ โดยที่แม้ยังไม่

อาจสรุปได้ชัดเจนเอาเลยว่า โดยสภาพใหม่ๆ หรือสภาวะ

ใหม่ๆ ที่จะอุบัติขึ้นมาหลังจากนั้น มันจะช่วยให้เกิดการ ดีขึ้น 

หรือ เลวลง หรือไม่? ประการใด???


หรือพูดง่ายๆ ว่า...ไม่ว่าใครจะ ติดเชื้อ-ไม่ติดเชื้อ แต่

ด้วยการมาถึง มาเยือน ของท่านเชื้อไวรัสโควิดรายนี้ ดูๆ ท่าน

จะนำาเอา ความเปลี่ยนแปลง ในแต่ละเรื่อง แต่ละอย่าง มา

สู่มวลมนุษย์ในแต่ละสังคมแบบชนิดทั่วทั้งโลก โดยตั้งใจ-ไม่

ตั้งใจหรือไม่ เพียงใด ก็ตามที และโดยต้องขึ้นอยู่กับมวล

มนุษย์ในแต่ละสังคมนั่นเอง ว่าจะหาทาง รับมือ กันไปใน

ลักษณะไหนถึงจะทำาให้ความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เป็นไปในทาง

ที่ ดีขึ้น ไม่งั้นก็อาจเป็นไปในทางที่ เลวลง แต่โอกาสที่จะ 

อยู่ๆ กันไป ในแบบเดิมๆ หรือแบบเบื่อๆ-อยากๆ แต่ก็ยังพอ

ม

อยู่ๆ กันไปได้นั้น น่าจะมีความเป็นไปได้ลดน้อยถอยลงกัน

ไปตามลำาดับ...


คือยังไงๆ...โดยอิทธิฤทธิ์ อิทธิเดช ของท่านเชื้อไวรัส

โควิดตัวนี้ ย่อมต้องมากกว่า เหนือกว่า ท่านนายกฯ บิ๊กตู่

ของหมู่เฮาอย่างมิอาจเทียบได้อยู่แล้วแน่ๆ!!! เพราะสำาหรับ

ท่านนายกฯ บิ๊กตู่ นั้น ถึง อยู่ยาวว์ว์ว์ มา 7 ปีเกือบ 8 ปี

เข้าไปแล้ว ก็ยังไม่ถึงกับต้องอ้วกแตก รากเขียว-รากเหลือง 

มากมายจนเกินไป ยังพอฮึมๆ ฮัมๆ บทเพลง... “เราจะ

ทำาตามสัญญา-ขอเวลาอีกไม่นาน” หรือกระทั่งบทเพลง... 

“ขอ...อย่ายอมแพ้แอ๊ๆๆๆ” ไปตามรสนิยมของใคร-ของมัน 

หรือตามความขยันขันแข็งของบรรดา องครักษ์เสื้อแพร 

ทั้งหลาย...


แต่ภายใต้ ความเบื่อหน่าย ที่ท่านเชื้อไวรัสโควิด 

หรืออาจรวมถึงท่านนายกฯ บิ๊กตู่ อีกด้วยหรือไม่? ก็แล้ว

แต่จะคิด ได้มีส่วนนำามาสู่สังคมโดยตั้งใจ-หรือไม่ตั้งใจ ก็

แล้วแต่ มันชักทำาให้คงต้องพยายามจับตาให้มากๆ เข้าไว้ 

ว่ามันจะเริ่มไปไกลถึงระดับมาตรฐาน ที่นักคิด-นักเขียน

ชาวเยอรมัน ได้เอ่ยเอาไว้เป็นสูตร เป็นทฤษฎีหรือไม่? และ

อย่างไร??? เพราะถ้าหากมันเริ่มไปไกลถึงขั้นนั้น หรือชัก

จะเป็นไปในแนวนั้น การหาทางทำาให้ ความเปลี่ยนแปลง 

ใดๆ เป็นไปในทางที่ ดีขึ้น ไม่ใช่เป็นไปในทางที่ เลวลง 

ย่อมเป็นเรื่องที่สุดแสนจะละเอียด ประณีตและลึกซึ้ง ที่คง

ต้องอาศัยไม่เพียงเฉพาะ นักไวรัสวิทยา แต่เพียงเท่านั้น 

เผลอๆ...อาจต้องหันไปอาศัยนักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา 

นักมานุษยวิทยา หรือกระทั่งนักศาสนวิทยา ฯลฯ ไปโน่น

เลย...


ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้...จาก “High Roads of 

Literature”... “Wit and sense, virtues and human 

knowledge-all that might make this dull world a 

business of delight. - ปัญญา ไหวพริบ สติสัมปชัญญะ 

คุณธรรมและความรู้ กล่าวโดยย่อก็คือ สิ่งทั้งหลาย-ทั้ง

ปวงที่จะช่วยเอื้ออำานวยให้ โลกอันน่าเบื่อ กลายเป็นสถาน

ที่อันน่าภิรมย์ชมชื่น...”

     

ม้ขณะนี้ปัญหาการเมืองในพื้นที่ ชลบุรี ของ สองขั้ว

อำานาจการเมือง ในชลบุรี ระหว่างขั้วอำานาจเก่าที่

เรียกกันว่า กลุ่มบ้านใหญ่ตระกูลคุณปลื้ม ของสนธยา 

คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กับ กลุ่มอำานาจใหม่ สาย

เสี่ยเฮ้ง-สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงานและ ส.ส.ชลบุร ีที่ขัดแย้งกัน

หนัก ชนิด ไม่เผาผี-ทางใครทางมัน จะสงบลงชั่วคราว หลังแกน

นำาพรรคพลังประชารัฐเอ่ยปากจะเข้ามาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งดัง

กล่าว 

แต่ดูจากหน้างานทางการเมือง ยังไงมันก็ยากแล้วที่จะ

ประสานรอยร้าว ศึกเมืองชล ครั้งนี้ ได้ เพราะการฟาดปาก ห้ำา

หั่นกันรุนแรงผ่านหน้าสื่อและโซเชียลมีเดียของสองฝ่าย ที่เคยอยู่ 

ซุ้มบ้านใหญ่เมืองชล กำานันเป๊าะ-สมชาย คุณปลื้ม มาด้วยกันใน

อดีต แต่มาวันนี้ ถึงขั้นเอ่ยเรื่องทำานอง “ทวงบุญคุณ-คนทรยศหัก

หลัง-แม่ทัพอัลไซเมอร์-เรื่องสุนัขที่จำาเป็นต้องออกไปอยู่บ้านหลัง

ใหม่ของตัวเอง”

ของแบบนี้ ว่ากันตามประสา ลูกผู้ชายการเมือง ยังไงมันก็

ยากแล้วที่เสือสองตัวอย่างสนธยาและสุชาติ จะอยู่ถ้ำาเดียวกันได้ 

ขณะนี้ก็เหลือแค่รอวันแยกย้ายอย่างเป็นทางการเท่านั้น 

และในความเป็นจริง ที่ผ่านมาคนในพลังประชารัฐและ

คนในพื้นที่ชลบุรีก็รู้มานานแล้วว่า กลุ่มคุณปลื้ม จะย้ายออกจาก

พลังประชารัฐแน่นอนแล้ว เพราะคนในพลังประชารัฐก็รู้ข่าวจาก 

อดีตคนพลังประชารัฐที่ ไปร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยกับ 

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มาสักระยะแล้วว่า สนธยามีการเปิดดีล

ย้ายไปร่วมงานกับ ดร.สมคิด และอุตตม สาวนายน และสนธิรัตน์ 

สนธิจิรวงศ์ ที่พรรคสร้างอนาคตไทยนานแล้ว รวมถึงมีการมองกัน

ว่า หากสุดท้ายถ้ากลุ่มคุณปลื้มประเมินว่า ถึงตอนเลือกตั้งถ้าพรรค

สร้างอนาคตไทยไม่น่าจะเติบโตได้ ยังไงกลุ่มคุณปลื้มก็ย้ายออกจาก

พรรคพลังประชารัฐแน่นอน แต่จะไปทางไหน พรรคใด คาดว่า

กลุ่มคุณปลื้มก็มีทางเลือกมองไว้อยู่หลายทาง ทั้งกลับเข้าชาติไทย

พัฒนาเดิม หรือจะกลับไปปัดฝุ่น พรรคพลังชล เพื่อทำาการเมือง

แบบพรรคการเมืองขนาดเล็ก ทำาการเมืองในพื้นที่โซนตะวันออก

ให้ได้ ส.ส.สัก 6-8 ที่นั่ง แล้วรอร่วมรัฐบาลแบบที่เคยมาแล้วตอน

เลือกตั้งปี 2554 ที่ตอนนั้นก็ได้ โควตา รมว.วัฒนธรรม มาหนึ่ง

เก้าอี้เหมือนตอนพลังประชารัฐแบบนี้ 

ทั้งหมดคือทางที่เลือกเดินแล้วของ กลุ่มคุณปลื้ม ที่ตอนนี้มี

ฐานการเมืองหลักคือ สนธยา ที่เป็นนายกเมืองพัทยา- วิทยา คุณ

ปลื้ม ที่เป็นนายก อบจ.ชลบุรี-ณรงค์ชัย คุณปลื้ม น้องชายสนธยา 

ที่เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข และ อิทธิพล คุณ

ปลื้ม รมว.วัฒนธรรม

ที่ถึงตอนนี้คงเลือกที่จะเดินออกจากพรรคพลังประชารัฐ ที่

แน่นอนว่าเมื่อกลุ่มของสนธยาออกไปจากพลังประชารัฐแล้ว และ

ในอนาคตสิ่งที่จะได้เห็นก็คือ กลุ่มของสนธยาก็จะต้องมาแข่งกับ 

ศึกชิงเก้าอี้นายก-สภาเมืองพัทยา

เดิมพันสำาคัญ‘บ้านใหญ่-คุณปลื้ม’

แ

“เสี่ยเฮ้ง-สุชาติ” ในพื้นที่ชลบุรี ที่สุชาติกำาลังเร่งสร้างอาณาจักร

การเมืองของตัวเองในพื้นที่ชลบุรี ที่เลือกตั้งรอบหน้าจะมี ส.ส.เพิ่ม

จาก 8 คนเป็น 10 คน รวมถึงมีข่าวว่ากลุ่มเสี่ยเฮ้ง-สุชาติ จะขยาย

อาณาจักรไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นด้วย เช่น เพชรบุรี-ระยอง 

จึงทำาให้เลือกตั้งรอบหน้าจะได้เห็นการแข่งขันที่ดุเดือด

ระหว่าง กลุ่มบ้านใหญ่-คุณปลื้ม กับ กลุ่มเสี่ยเฮ้ง ในพื้นที่เลือกตั้ง

ชลบุรีแน่นอน เพราะยังไงกลุ่มคุณปลื้มคงรอวันชำาระแค้นทางการ

เมืองกับสุชาติ แบบนับวันรอเพื่อทวงคืนทั้งต้นและดอก ปิดบัญชี

กันไปเลย!

แต่งานหนักทางการเมืองเฉพาะหน้าของ สนธยาและบ้าน

ใหญ่-คุณปลื้ม ที่ต้องเตรียมรับมือต่อจากนี้ก็คือ

“การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา” 

ที่มีข่าวว่า กระทรวงมหาดไทยและตัวแทนสำานักงานคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง จะมีการประชุมกันวันจันทร์ 21 ก.พ.นี้ เพื่อ

หารือและกำาหนดวันเลือกตั้งในส่วนของ ผู้ว่าฯ กทม.-สมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร-นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา 

และคาดว่าหากการหารือได้ข้อยุติ ทาง กกต.และมหาดไทยอาจจะ

เสนอกรอบเวลาการกำาหนดวันเลือกตั้งเข้าที่ประชุม ครม.อังคาร

ที่ 1 มีนาคมนี้ เพื่อส่งเรื่องให้ กกต.ประกาศวันเลือกตั้งในองค์กร

ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานครและพัทยาในเดือน 

พ.ค.ที่จะถึงนี้ 

ซึ่งสนามเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมือง

พัทยาที่จะมีการเลือกกัน 24 เก้าอี้ เลือกตั้งรอบนี้ กลุ่มบ้านใหญ่-

คุณปลื้ม ต้องเจอทั้งคู่แข่งเดิมและคู่แข่งใหม่ที่เพิ่มขึ้น จึงเป็น

งานยากไม่น้อยในการจะรักษาฐานที่มั่นพัทยา-ชลบุรี ที่เป็นฐาน

การเมืองท้องถิ่นเอาไว้ให้ได้ 

โดยพบว่าจนถึงตอนนี้ แม้สนธยาจะประกาศความพร้อม

ของทีมบ้านใหญ่ในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา แต่ก็พบว่าเขา

ก็ยังไม่ประกาศชัดเจนว่าจะลงสมัครนายกเมืองพัทยาด้วยหรือไม่ 

และหากไม่ลง จะส่งใครลง หลังมีข่าวว่าสนธยาอาจจะกลับมาลง

การเมืองระดับชาติ ด้วยการจะลงสมัคร ส.ส.รอบหน้า แต่ที่แน่ๆ 

คู่แข่งที่เปิดตัวแล้วก็มีเช่น นิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายก

เมืองพัทยา อดีตคนคุ้นเคยที่เคยสังกัดบ้านใหญ่ตระกูลคุณปลื้ม 

มาก่อน แต่ตอนหลังแยกตัวออกไปและไปร่วมงานการเมืองกับ

พรรคภูมิใจไทย และล่าสุดได้เปิดตัวจะลงสมัครนายกเมืองพัทยา 

ใช้ชื่อ ทีมพัทยาร่วมใจ

แต่ที่หลายคนกำาลังจับตามองก็คือผู้สมัครนายกเมืองพัทยา

ของ คณะก้าวหน้า ที่นำาโดยธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ตอนนี้ข่าวว่า

ได้ตัวแล้ว และธนาธรนำาบุคคลดังกล่าวลงพื้นที่พัทยาไปหาเสียง

กับประชาชนแล้วเมื่อเร็วๆ นี้ โดยข่าวว่าคณะก้าวหน้าจะเปิดตัว

ได้ภายในไม่เกินเดือนนี้ ซึ่งพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นนักธุรกิจ คน

รุ่นใหม่ในพื้นที่เมืองพัทยาที่คนพัทยารู้จักกันดี อีกทั้งคณะก้าวหน้า

ก็จะส่งคนลงชิงสมาชิกสภาเมืองพัทยาให้ครบทั้ง 24 คนด้วย บน

เป้าหมายที่แกนนำาคณะก้าวหน้าประกาศแล้วว่า ต้องล้มบ้านใหญ่ 

ให้ได้ 

เรียกได้ว่า บ้านใหญ่-คุณปลื้ม ตอนนี้ต้องสู้ศึกหนักทั้ง

การเมืองระดับชาติ การเมืองในพลังประชารัฐ และการเมืองท้อง

ถิ่น กับการต้องเอาชนะนายกเมืองพัทยาและชิงที่นั่่งในสภาเมือง

พัทยาให้ได้มากที่สุดเพื่อรักษาฐานที่มั่นสำาคัญเมืองพัทยาเอาไว้ให้

ได้ 

เพราะถ้าผลเลือกตั้งท้องถิ่นพัทยาออกมา กลุ่มของสนธยา

ทำาไม่ได้ตามเป้า มีหวัง “บ้านใหญ่-คุณปลื้ม” สะเทือนหนัก. 
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3บทความ-ในประเทศ

เรื่อง ‘คนก่อ’ กับ ‘คนแก้’

ๆ แล้วก็แปลกดี.....

เลือกตั้งปี ๒๕๖๒ เสร็จ 

รัฐสภาเลือก “พลเอกประยุทธ์” เป็นนายกฯ ๙ มิ.ย., ฟอร์ม 

ครม.เรียบร้อย ๑๐ ก.ค.แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เข้า

บริหารประเทศ ๒๕ ก.ค.๖๒

พลเอกประยุทธ์ยังไม่ทันตั้ง ครม.ด้วยซ้ำา “แดง-ส้ม” เมื่อกลายเป็น

ฝ่ายค้าน ซึ่งผิดแผน “กลืนเมือง-ล้มสถาบัน”

ก็แค้น “แน่นอก” ด้วยไฟริษยาสุม!

ระดมแคมเปญไล่ “ประยุทธ์ออกไป” แต่วินาทีนั้น ทั้่งในสภา-ใน

ถนน บนการ “หรี่ตาชักใย” ของพวกจักรวรรดิอำานาจยุโรป-สหรัฐฯ

เกรงสังคมนินทา “แพ้แล้วพาล”

ก็สร้างชุดวาทกรรมเป็นความชอบธรรมอ้างในการไล่ว่า

“ประยุทธ์” สืบต่ออำานาจเผด็จการ “ไม่เป็นประชาธิปไตย”

ต้องไล่ออกไป! 

จากวันนั้่น ถึงวันนี้ ฝ่ายแค้น “ไล่นายกฯ” มา ๓ ปี ถ้าเปรียบสภาพ 

เหมือนหมาคอกแม้ว กระชากโซ่เห่าไล่กัดนายกฯ ตลอดมา ทุกลมหายใจ

หมา  

ยกฝูงรุม เล็ง “งับโคนขา” 

แต่แค่นายกฯ สะบัดแข้งเบาๆ ท้ังฝูงก็แตกฮือ ตกใจ หงายท้องชน

กำาแพง ร้องเอ๋งๆ ว่ิงหางจุกตูด หวาดแข้ง ไปต่้ังหลักเห่าอยู่ในองศาไกลตีนโน่น

หมดท่า-หมดแรง ไม่รู้จะทำาไง ก็งับหางหอน เป็นบทสุนัขรำาพัน 

“นายกฯ หน้าด้าน-หน้าทน ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมออก”!?

กลายเป็น “หมาอันธพาล” ที่ไล่งับนายกฯ เป็นหมาหน้าบาง ส่วน

พลเอกประยุทธ์ฝ่ายถูกไล่งับ กลับเป็นนายกฯ หน้าด้านไปซะงั้น

ก็ไม่ต้องคิดมาก อยากจะบอกว่า......

อาชีพทนาย คือ “ฟอกถ่านให้ขาว”

การทำาขาวให้เป็นดำา-ดำาให้เป็นขาว, ผิดให้กลายเป็นถูก-ถูกให้กลาย

เป็นผิด นี่...อาชีพ “นักเลือกตั้ง”

“นักเลือกตั้ง” กับ “นักการเมือง” ไม่เหมือนกัน นักเลือกตั้ง ไม่เกี่ยง

วิธีการและรูปแบบ ทำาได้ทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการ

ส่วนนักการเมือง จะมีสิ่งที่เรียกกันว่า “อุดมการณ์” ลีลาแค่สีสัน

แห่งครีบและหาง 

ส่วนเนื้อหา “ผิด-ถูก”........

อยู่บนหลักการ “ชาติ, บ้านเมือง, ประชาชน” ต้องได้-ต้องมาก่อน!

เพราะอย่างนี้ เราจึงเห็น พวกที่ตอนเป็นรัฐบาล “ก่อสารพัดปัญหา” 

หมักหมมทิ้งไว้ ทำาเป็นว่า “ฝ่ายตัวเองถูก”

ส่วนนายกฯ ประยุทธ์ที่เข้ามา “แก้ปัญหา” ไม่ว่าจะแก้เรื่องไหน ทั้ง

ที่เป็นชามรัฐบาลก่อนๆ กินแล้วทิ้งไว้แท้ๆ “เป็นฝ่ายผิด”!

เผอิญมันตรงจริตสังคมไทยที่ ไม่ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบที่จะ “คิด

ตาม-พูดตาม-ทำาตาม”

“บางพวก-บางพรรค” รู้จุดอ่อนสังคมไทยดี 

จึงสร้างขบวนการ “นำาคิด-นำาพูด-นำาเชื่อ” เอาจริงผสมเท็จ, เท็จ

ล้วนๆ ที่เรียก “เฟกนิวส์” เผยแพร่ผ่านสังคมสื่อสารโซเชียล

โดยมีขบวนการรูปแบบและสื่อออนไลน์สำานักต่างๆ เป็นเครือข่าย 

รับลูก, ส่งลูก, กระจาย-โหมกระพือเป็น “กระแสร้อน” 

ให้คน “แก้ปัญหา” คือคนล้างชาม เป็นผู้ร้าย 

ไว้ ก็เขลอะมาในยุคทักษิณนั่นแหละ

เป็น ๒๐ ปีมั้ง ในยุคระบอบทักษิณ ทั้งเอ็นจีโอ ทั้งผู้คนที่รักธรรมชาติ รัก

เสียงเพลง รักมลพิษภาวะ ไม่เดือดร้อน-ไม่ร้อง

แต่พอเกิดสุญญากาศทางการเมืองยุคยิ่งลักษณ์ 

คสช.เข้ามาควบคุมอำานาจปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอัน

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อ  ๒๒ พฤษภา ๕๗ “พลเอกประยุทธ์” เป็น

นายกฯ เท่านั้นแหละ

เหมืองอัคราเป็นพิษทันที.....

ชาวบ้านผสมเอ็นจีโอ แห่มาร้องแล้วร้องเล่า ร้องให้รัฐบาล คสช.สั่ง 

“ปิดเหมือง”

นายกฯ ก็ส่งคณะไปตรวจสอบ ต่อมามีการระงับการทำาเหมืองจนกว่า

ทางผู้รับสัมปทานจะแก้ไขปัญหา ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาให้ถูกต้อง-ครบถ้วน

ทางอัคราฟ้อง เรียกค่าเสียหายหลายหมื่นล้าน ปรากฏว่า ชาวบ้าน

เงียบ...เอ็นจีโอ เงียบ ไม่ออกมาตีเกราะเคาะไม้ว่าที่รัฐบาลทำานั้น ดีแล้ว ถูกแล้ว

ขณะเดียวกัน เพื่อไทย-ฝ่ายค้าน เอาเลย ลูกเข้าตีน อภิปรายขย้ำาใน

สภาทันที

นายกฯ ไปปิดเหมืองเขา นายกฯ ต้องรับผิดชอบ!?

เขาฟ้อง เรียกค่าเสียหายกว่า ๓ หมื่นล้าน นายกฯ ต้องจ่ายเอง จะเอา

เงินงบประมาณไปจ่ายไม่ได้ ไม่ยอม

เรื่องถึงขั้นอนุญาโตตุลาการ ให้ไปไกล่เกลี่ยเจรจากัน  ทำาท่าจะตกลงกัน

ได้ อัครายอมปรับปรุงแก้ไขและจะปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข และรัฐบาลก็จะ

เพิกถอนการระงับการทำาเหมืองชั่วคราวนั้น

เปลี่ยนบทแสดงทันที จากให้นายกฯ รับผิดชอบ ไปเป็นว่า “รัฐบาลแพ้

เขาแล้ว”

 ก็ยกทรัพยากรแผ่นดินให้อัครา แลกกับไม่ต้องจ่าย  ๓ หมื่นล้าน ไม่

สนใจชีวิตชาวบ้าน ไปโน่น!

นี่อีกตัวอย่าง “คนแก้ปัญหา” เข้าตำารา “ทำาคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้

บาป”

“นายกฯ” กลายเป็น “คนผิด” ไปอีก

แต่พวก “ก่อปัญหา” กลับใช้ความหนังหนา-หน้าด้าน พลิ้ว “ปิดทองใส่

หน้าผาก” ตัวเอง ว่าเป็น “ผู้พิทักษ์ประโยชน์ชาติ”

เรื่องการค้ามนุษย์ก็ดี การลักลอบขนชาวโรฮีนจาเข้าประเทศก็ดี เป็น

ปัญหาหมักหมมต่อเนื่องมาเรื่อยๆ 

ในยุครัฐบาลระบอบทักษิณ โอบามา มาหวานฉ่ำากับยิ่งลักษณ์ สหรัฐฯ 

เหมือนมองไม่เห็นปัญหานั้น

แต่พอรัฐบาล คสช.ซึ่ง “ไม่สมประโยชน์” กับสหรัฐฯ เข้ามาแทน อะไรๆ 

มันก็ผิดไปหมด การบินก็ผิด การค้า-การประมงก็ผิด การค้ามนุษย์ก็ผิด  

“รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์” ของสหรัฐฯ ในส่วนภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิก ถีบไทยลงไปอยู่ต่ำาสุดที่ เทียร์  ๓!

นายกฯ เข้ามาแก้ จนมีนายพลทหารติดคุกและตายคาคุก สหรัฐฯ ก็

เลื่อนอันดับไทยขึ้นมาเทียร์ ๒ เมื่อปี  ๒๕๖๐

ในการกวาดล้างขบวนการค้ามนุษย์นั้น มีข่าวฉาวเกิดขึ้น โดยนายพล

ตำารวจคนหนึ่ง

“พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์” รองผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค ๘ ผู้ทำาคดี

ขบวนการค้าชาวโรฮีนจา 

ลาออกจากราชการ ไปลี้ภัยอยู่ออสเตรเลีย อ้างว่า ถูกกลั่นแกล้ง คุกคาม 

จากนายตำารวจชั้นผู้ใหญ่ใน สตช.

เรื่องนี้ พรรคก้าวไกลนำามาฉายเป็นหนังไล่ประยุทธ์-ล้มรัฐบาลในทุก

เทศกาลอภิปรายไม่ไว้วางใจ

เมื่อ ๑๘ กุมภา นายโรม ปัดฝุ่นฉายใหม่อีกรอบ สื่อเครือข่ายก็รับลูก

ไปแตกดอก-ออกช่อกันตามฟอร์ม

ขนาดสัมภาษณ์สด พล.ต.ต.ปวีณข้ามประเทศ  พล.ต.ต.ปวีณก็เข้า

ฉากได้เนียนนะ

“วันนี้ เป็นวันแรกที่ผมได้พูดความในใจ หลังจากต้องลี้ภัยอยู่

ออสเตรเลียเป็นเวลา ๖ ปี ๓ เดือน ๓ วัน จึงมีความสุข ที่จะได้พูดถึงสิ่งที่

ค้างคาใจ 

ที่สร้างความทุกข์ ระทมขมขื่น เครียด กลัว บั่นทอนจิตใจ จากการ

ทำาหน้าที่ แล้วถูกกลั่นแกล้งจากสำานักงานตำารวจแห่งชาติ รัฐบาล ผู้มีอำานาจ

 เรื่องที่พรรคก้าวไกลออกมาเปิดเผยเป็นเรื่องจริง ผมไม่ได้สร้างเรื่อง

เพื่อขอลี้ภัยแต่อย่างใด ปัจจุบันต้องใช้ชีวิตแบบผู้ลี้ภัยคนอื่นๆ วันนี้รู้สึกว่า 

ได้รับความเป็นธรรมกลับมาครึ่งหนึ่งแล้ว แต่อีกครึ่งยังขาดหายไป

ผมเสียดาย ถ้าวันนั้น ประเทศเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มี

รัฐบาลตรงไปตรงมา 

มีนายกฯ และผู้บริหารทุกระบบที่ทำาให้ประเทศไทยใสสะอาด 

ซื่อสัตย์ มีความกล้าหาญ ให้กระบวนการยุติธรรมดำาเนินไปอย่างเที่ยงตรง

เหมือนนานาอารยประเทศ 

และปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมดำาเนินการไปสุดทาง ชีวิตราชการ

ผมที่เหลือ ๓ ปี ความสามารถ ประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวน มั่นใจ

ว่า จะสามารถสาวไปถึงปลาตัวใหญ่ได้อีกหลายตัว 

ใหญ่แค่ไหนขอให้คิดกันเอาเองจากการอภิปรายเมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่

ผ่านมา”

ครับ....

ถ้านายตำารวจคนนี้ ตัวอยู่ในประเทศ จะเชื่อ ๑๐๐%  เพราะ “พร้อม

พิสูจน์” ความจริง ด้วยกล้าหาญ

แต่นี่ หนีไปกล้าอยู่นอกประเทศ เรื่องที่พูด “จริง-เท็จ” จึง ๕๐-๕๐

คุณเป็นนายตำารวจ แต่ขี้ขลาด-ตาขาว อ้างไม่ปลอดภัย กลัวตาย ถูก

ผู้ใหญ่กลั่นแกล้ง ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตย ทั้่งนายกฯ ทั้่งระบบประเทศ

ใช้ไม่ได้ หนีไปขอลี้ภัย

คุณดีคนเดียวในประเทศนี้

แทนที่จะสู้ กระชากหน้าผู้บังคับบัญชาที่ว่ากลั่นแกล้งออกมา แต่

กลับกลัวตาย หนีเอาตัวรอด แล้วเก่งลับหลัง

แบบนี้ คุณเป็นได้ ๒ อย่าง เป็นผู้บริสุทธิ์ สะอาด  ๑๐๐% หรือไม่

ก็ ซื่อบื้อ ๑๐๐%

อีกอย่าง คุณเป็น “ขบวนการสมคบ” แดง-ส้ม!

ทุกคดี ต้องมีพยาน ชาวบ้านก็เป็นพยานให้ในคดีต่างๆ แล้วเขาเหล่า

นั้น ไม่กลัวตายบ้างหรือ?

ถึงทีคุณ ควรจะเป็นพยานเรื่องโสมมเพื่อล้างวงการ ปากคุณบอก

ต้องการความซื่อสัตย์ สะอาด กล้าหาญ 

แต่ตัวคุณกลับ อสัตย์ ขุ่นตม ตาขาว กลัวตาย หนีเอาตัวรอด แล้วมา

พูดแบบนี้ ยังเป็นคนอยู่มั้ย? 

ทำาไมไม่ไปร่วมคลับเฮาส์กับนายโทนีเขาซะเลยล่ะ

ตำ�รวจแบบคุณ ต�ยอยู่ที่นั่นแหละสมแล้ว อย่�กลับม�เชียว!

ส่วนพวกที่ “ก่อปัญหา” คือคนกินทิ้งไว้ เป็นพระเอก

โจรน่ะ มันทำาได้ทุกอย่าง ไม่มีคำาว่า “ละอาย”

ตรงข้ามวิญญูชน จะทำาอะไรทีต้องคิดมาก ต้องแยกแยะ “ผิด-ถูก” ต้อง

คำานึงถึงคุณธรรม-มโนธรรม มีหิริ-โอตตัปปะ 

เพราะฉะนั้น ไม่ว่าในหนัง ในละคร กระทั่งในชีวิตจริง  จะเห็น “ต้น

เรื่อง-ต้นม้วน” พระเอกน่วม ถูกกระทำาย่ำายี รังแกสารพัด ส่วนผู้ร้าย...สบาย 

น่าอิจฉา

แต่ “ธัมโม หเว รักขติ ธัมมจาริง ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” เที่ยง

แท้แน่นอน

คือบั้่นปลาย ก็ต้องสรุปลงด้วยวลีที่ว่า “ผู้ร้ายตายตอนจบ” นั่นแหละ!

ชลน่านกำาหนดตัวเองเป็น “ทศกัณฐ์” ประหนึ่งวางบท “เพื่อไทย” เป็น

ผู้ร้าย ที่ต้องตายตอนจบ

จึงยกให้นายกฯ ประยุทธ์เป็น “พระราม” ที่ถูกฝ่ายยักษ์ราวีจนงอมตอน

ต้น แล้วลงท้ายยักษ์ก็ต้องตายด้วยศรพระราม

มันเป็น “ลางบอกเหตุ” มาอย่างนี้ ฉะนั้่น ที่หมายมั่นปั้นมือ ว่าปลาย

พฤษภาไม่ไว้วางใจ “ไล่นายกฯ” ตกเก้าอี้ ได้ นั้น

อยากถามว่า “ไปตากแอร์หน้าคลับเฮาส์เคล้าขาหัวหน้าฝูงหลับไปแล้ว

ละเมอหรือเปล่าชลน่าน” ที่จะให้พระเอก “ตายตอนจบ” ในหนังไทยท้ายม้วน

แบบนั้น?

อภิปรายไล่มา ๓ ปี ทุกสมัยประชุม มีแต่ข้อมูลถั่วเน่าเคล้าปลาร้า ล้วง

ขึ้นมาละเลง ด่าโดยไม่มีเนื้อหามีแต่ตัณหาอันธพาลหน้ามืดอย่างเดียว

พฤษภาสุทินก็จกปลาร้าไหเดิมข้ึนวาดโวหาร “หมาป่ากับลูกแกะ” ด่าๆๆๆ                                                                                                   

ไล่ๆๆๆ แต่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอะไร เพราะด่าและไล่นั้น เป็น “วาทกรรม

ประดิษฐ์”

ตัวเองก็รู้....

ว่าเพื่อไทยบ่มิไก๊ ที่ว่าคว่ำาได้ ก็แอบจิตหวัง เอาที่พรรครัฐบาลแตกกัน 

คงจะมีซักพรรค-ซักพวก “โหวตคว่ำา” นายกฯ เป็นชามข้าวหกตกถึงหมา มันก็

แค่นั้น!

อย่างเรื่อง “เหมืองอัครา”.........

รัฐบาลประยุทธ์ เข้าทำานอง “เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง แต่ต้องเอา

กระดูกมาแขวนคอ”

เนิ่นนานต่อเนื่องมาหลายรัฐบาล ถ้าบอกว่าที่เขลอะเป็น “ชามข้าว” ทิ้ง

วันหลงวันภ�รกิจแน่นๆ ของท่�นผู้นำ�ประเทศ  

ลุงตู่-พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอช� นายกรัฐมนต

รีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในช่วง 

ศึกอภิปรายท่ัวไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอ

แนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามรัฐ 

ธรรมนูญ มาตรา 152 ที่รัฐสภา ซึ่งจบลงไปแล้วเมื่อวันที่ 17-

18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

ที่นายกฯ ลุงตู่บอกสบายๆ ไม่มีอะไรต้องกังวล สามารถ

ลุกขึ้นชี้แจงได้ทุกประเด็น พร้อมทีม ครม.ร่วมด้วยช่วยกันจน

ผ่านมาได้แบบชิลๆ แถมยังมีกำาลังใจจากทีม ส.ส.พลังประชา

รัฐ (พปชร.) ที่ตบเท้าเข้าพบและรอต้อนรับรายล้อมทุกวัน 

ท่ามกลางการเกาะติดของกองทัพสื่อมวลชนจากหลาย

แขนง ตั้งแต่เช้าจนจบศึกซักฟอกในแต่ละวัน และนอกจาก

การชี้แจงในสภาแล้ว ระหว่างนั้นนายกฯ ลุงตู่ยังมีภารกิจ

สำาคัญในตำาแหน่งผู้นำาประเทศ ที่ต้องปฏิบัติภารกิจที่ทำาเนียบ

รัฐบาลด้วย ทั้งการหารือ

ประธานหอการค้าร่วมต่าง

ประเทศในประเทศไทยและ

คณะที่เข้าพบ เรื่องการค้า                                                         

การลงทุนที่จับมือผลักดัน

สนั บสนุ นความร่ วมมื อ

ระหว่างกันในหลากหลาย

ประเด็น

ขณะเดี ยวกันยั งมี

ภารกิจหารือเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐชิลีประจำาประ 

เทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะ

นายกฯ ในโอกาสเข้ารับหน้า 

ที่ ที่ทำาเนียบรัฐบาลอีกด้วย จึงทำาให้ช่วง 2 วันของการ

อภิปราย นายกฯ ลุงตู่ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกระหว่างรัฐสภาและ

ทำาเนียบฯ ซึ่งก็รวมไปถึงนักข่าวที่ต่างตามติดไปด้วยทุกที่แบบ

ไม่คลาดสายตาเช่นกัน 

งานนี้เลยทำาให้ ได้จังหวะสัมภาษณ์นายกฯ ลุงตู่กัน

หลายรอบ ทั้งเช้า สาย บ่าย ค่ำา ขาเข้า-ขาออกรัฐสภา แบบ

ตามติดจนนายกฯ เข้าลิฟต์ขึ้นห้องประชุม หรือจนขึ้นรถออก

ไปปฏิบัติภารกิจที่ทำาเนียบฯ 

ส่วนนายกฯ ลุงตู่เองก็ตอบเกือบทุกรอบ บ้างก็ขึ้นโพ

เดียมตอบสื่ออย่างเป็นทางการ บ้างก็ตอบสั้นๆ หรือเลี่ยงๆ 

ไปบ้างก็มี กระทั่งรอบดึกๆ ก่อนเดินทางออกจากรัฐสภาเพื่อ

กลับบ้านพัก ก็ใจดีแวะตอบสื่อที่ดักรอด้วย ซึ่งรวมๆ แล้ว

ก็สัมภาษณ์กันไปวันละ 3-4 รอบ จนบางรอบได้เจอหน้า

กัน นักข่าวปล่อยผ่านไม่ยิงคำาถาม แต่ก็ขอเดินตามติดไปถ่าย

ภาพนายกฯ จนกระทั่งขึ้นลิฟต์ก็ยังดี 

จนนายกฯ ลุงตู่ถึงกับแซวสื่อที่รุมล้อมถ่ายภาพอย่าง

อารมณ์ดีว่า “รูปก็เหมือนรูปเมื่อเช้�ล่ะมั้ง” ทำาเอาสื่ออมยิ้ม

ไปตามๆ กัน

แหม..เรียกว่าเป็นวันที่ภารกิจ “นายกฯ ลุงตู่” แน่น

จริงๆ แต่เจ้าตัวก็พร้อมลุยในทุกที่ทุกสถานการณ์. 

บรรจง

ภ�รกิจแน่น

ค

พล.อ.ประยุทธ์จันทร์ โอชา

ดู

ชงแก้กม.ลดโทษทุจริตยากขึ้น

ครูแก้วลั่นพรบ.กัญชาไม่ผ่านภท.ถอนตัวรบ.

ปลุกเอ�พลังง�นคืน

เตรียมยื่น2สถ�นทูต

นายราเมศ รัตนะเชวง 

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้

กล่าวถึงกรณีการยื่นแก้ไขกฎหมาย

ราชทัณฑ์ต่อสภาผู้แทนราษฎร

ว่า ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นำา

โดยนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 

ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

และคณะได้มีการยื่นร่างแก้ ไข                                                    

เ พิ่ ม เ ติ ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ

ราชทัณฑ์ต่อสภาเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว ขณะนี้อยู่ในกระบวนการ

ของสภาคาดว่าจะได้รับการ

บรรจุในระเบียบวาระการประชุม

ต่อไป

นายราเมศกล่าวต่อว่า 

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 

2560 ต้องยอมรับว่ามีหลาย

ประเด็นที่ ไม่สอดคล้องกับหลัก

การทางอาญา ไม่เป็นไปตามหลัก

มาตรฐานสากล ประกอบกับก่อ

ให้เกิดปัญหาและสังคมตั้งข้อ

สงสัยเกี่ยวกับ

กระบวนการภายในของ

กรมราชทัณฑ์ อาทิ รูปแบบและ

โครงสร้างของคณะกรรมการ

ราชทัณฑ์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การพิจารณาลดวันต้องโทษจำา

คุก การพักการลงโทษของผู้ต้อง

ขัง การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำาหนด

ให้มีกระบวนการที่รัดกุมและมี

ความโปร่งใส โดยกำาหนดให้มี

คณะกรรมการที่มีความอิสระ

โปร่งใสและมีความเชี่ยวชาญ

อย่างแท้จริงเป็นผู้พิจารณาขั้น

ต้นเกี่ยวกับการลดวันต้องโทษจำา

คุก การพักการลงโทษของผู้ต้อง

ขัง

นายราเมศกล่าวต่อว่า 

ร่างฉบับนี้จะให้ศาลที่คดีถึงที่สุด

เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและมีคำา

สั่งในการลดวันต้องโทษจำาคุก                                      

การพักการลงโทษของผู้ต้องขัง

ในแต่ละคราวไป และกำาหนด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขขึ้นใหม่                                            

ในการพิจารณาการลดวันต้อง

โทษจำาคุก การพักการลงโทษ

ของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะคดี

ทุจริต คดีอาญา คดียาเสพติด                                      

ที่ร้ายแรง และคดีอื่นๆ ที่เป็น

ภัยต่อสังคมอย่างร้ายแรง เพื่อ

กำาหนดมาตรการและเพิ่มระยะ

เวลาปลอดภัยให้แก่สังคม ทั้ง 

เป็นไปตามหลักการในทางสากล                                                        

มีความชัดเจน ในตัวร่างของ

พรรคได้กำาหนดให้อำานาจตุลาการ

คือศาล ซึ่งเป็นผู้พิจารณากำา                                              

หนดโทษได้ เข้ ามามีบทบาท

สำาคัญในกระบวนการลดโทษเพื่อ

ให้เกิดความละเอียดรอบคอบ

มากขึ้น

นายราเมศกล่าวตอนท้าย 

ว่า ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็น                                          

นโยบายหลักของพรรค คือการ

ให้ความสำาคัญกับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ที่

ผ่านมามีการลดโทษให้คดีทุจริต

เป็นจำานวนมากไม่สอดคล้อง

กับความเป็นจริง กระทบต่อ

ความรู้สึกต่อสังคม ตัวอย่าง

เช่นคดีทุจริตจำานำาข้าวที่มีการ

ลดโทษเหลือเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น 

กระบวนการลดโทษมีความจำา 

เป็นต้องทบทวนผ่านการแก้ ไข

กฎหมายเพื่อวางระบบให้รัดกุม

มากยิ่งขึ้น

ด้านนายนิติธร ล้ำาเหลือ 

แกนนำากลุ่มประชาชนคนไทย  

กล่าวใน “เพจกลุ่มประชาชนคน

ไทย (ปท.)” ว่า “ตนมี โอกาส

ได้พบกับประชาชนในบริเวณริม

ทางรถไฟ ซึ่งมี 100 กว่าครัว

เรือนที่ เดือดร้อนทางคดี เขา

ส่งตัวแทนมาพูดคุย ตนก็ลงไป

ดูซึ่งคดีนี้เป็นผลกระทบมาจาก

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (อีอีซี) ชาวบ้านถูก

ให้ย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อพัฒนา

โครงการและมีผู้ประมูลไปแล้ว 

เป็นเอกชนรายใหญ่ ซึ่งตนก็จะ

ขอดูเรื่องการแก้ ไขปัญหาก่อน  

ถ้าดีก็ชมเชย แต่ถ้าไม่ดีก็จะช่วย

เคลียร์ให้ โดยเฉพาะเงินช่วยรื้อ

ถอน10,000 บาทต่อครัวเรือน ไม่

เพียงพอ”.

ไทยโพสต์ • นายนิติธร ล้ำาเหลือ 

แกนนำากลุ่มประชาชนคนไทย 

กล่าวใน “เพจกลุ่มประชาชน

คนไทย (ปท.)” ถึงสถานการณ์

ราคาน้ำามันว่า “ทำาไมทำาได้แค่ลด

ภาษีสรรพสามิต ค่าการตลาดซึ่ง

เป็นกำาไรหายไปเลยได้ไหมช่วง

นี้ ที่มาแถลงว่าทำาไมน้ำามันของ

เราไม่ดีไปเทียบกับมาเลเซียไม่ได้ 

น้ำามันเกรดเราต่ำา ถามว่าถ้าเกรด

ต่ำาแล้วแย่งกันทำาไม สัมปทาน

ทีเป็นจำานวนมหาศาล ใครจะ

มาแย่งเอาของเกรดต่ำาๆ ถ้าเป็น

ของเกรดต่ำาทำาไมผูกขาดกันมา

หลายสิบปี”

แกนนำากลุ่มประชาชนคน

ไทยกล่าวว่า “ปัญหาวันนี้คือการ

ต่อสู้ของประชาชนเพื่อให้ ได้รับ

ผลประโยชน์จากพลังงานและ

ก๊าซมากที่สุด ควรจะร่วมไม้ร่วม

มือกัน แต่สิ่งที่ต้องทำาพร้อมกัน

คือเอาพลังงานทั้งหมดกลับมา

เป็นของชาติ เพราะฉะนั้นอยู่ใน

ระบบสัมปทานให้ ไปดูประเทศ

ที่ เคยตกเป็นอาณานิคม เช่น 

มาเลเซียเคยอยู่ภายใต้ปกครอง

ของอังกฤษ เขาก็เคยเจอระบบ

สัมปทาน แต่ทันทีที่เขาพ้นเขา

เลิกระบบสัมปทาน แล้วนำาระบบ

แบ่งปันมาใช้ เพราะฉะนั้นทรัพย์

ในดินสินในน้ำา ทำาไม่ได้ก็อย่าทำา”

“ขอให้ประชาชนคนไทย                                        

ทุกคนเตรียมตัว และทวงคืน                                           

ความเป็นเจ้าของ ถ้าเราเป็น                                                   

เจ้าของเราจัดการได้ ผลประโยชน์

ของเราหมด การจัดความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ และยอมรับ

ใช้ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ขอให้เลิกเสียที 

เอาไทยที่เป็นไทยมีอธิปไตยคือ

ความมีเอกราช อิสระในการดำา 

เนินการบริหารกิจการของตนเอง 

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประ 

เทศ ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทาสหรือ

ยอมตนขายชาติ ไม่ใช่ขี้ข้า อีก

ประเด็นหนึ่งที่ผมทำา เพื่อชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ พ่อแม่

ผมสั่งสอนไว้ว่า เพื่อชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ ถึงชีวิตก็ยอม 

เพราะพระมหากษัตริย์ ไม่เคย

ขายชาติ ผมถึงถวายชีวิตให้พระ 

องค์ท่าน” 

นายนิติธรกล่าวและว่า วัน

ท่ี 21 กุมภาพันธ์น้ี เวลา 10.30 น.                                                                                 

ตนจะเดินทางไปย่ืนหนังสือถึง

สถานทูตจีนประจำาประเทศไทย 

จากน้ันวันท่ี 22 ก.พ. เวลา 11.30 น.                                                

ก็จะไปยื่นหนังสือท่ีสถานทูตสหรัฐฯ                                                  

ประจำาประเทศไทย หากประชา 

ชนคนใดท่ีรักชาติ ศาสนา พระ

มหากษัตริย์ ต้องการอธิปไตย

อย่างแท้จริง และไม่ยอมตกอยู่

ภายใต้การครอบงำาหรือการต่อ

รองใดๆ ท่ีเอาเปรียบประเทศไทย 

ก็ขอให้ร่วมเดินทางไปกับตน 

เพราะถือว่าเป็นหน้าท่ีของคนไทย

ทุกคน ต้องช่วยกัน.

นครพนม • นายศุภชัย โพธิ์สุ                                                

หรือครูแก้ว รองประธานสภาผู้                                                   

แทนราษฎร คนที่ 2 และ ส.ส. 

นครพนม พรรคภูมิใจไทย เปิด

เวทีเสวนาเรื่อง การขับเคลื่อน

ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

กัญชาในประเทศไทย เพื่อเป็น 

การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชน รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนที่สนใจการปลูกกัญชาทาง

เลือกใหม่ สร้างเศรษฐกิจ ควบคู่

กับการสนับสนุนนำากัญชาไปใช้

ในทางการแพทย์ว่า ในช่วงหา

เสียงพรรคภูมิใจไทยถูกผู้คนบาง

ส่วนเย้ยหยันว่าเป็นไปไม่ได้ แต่

เมื่อได้เข้าร่วมรัฐบาลก็ผลักดันให้

เป็นนโยบายหลัก รวมถึงมีการ

เสนอให้มีการปลดล็อกกัญชา

ออกจากบัญชียาเสพติด โดยได้

ประกาศออกเป็นกฎกระทรวง

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

เมื่อระยะเวลาครบ 120 วัน จะ

มีผลบังคับใช้ นั่นหมายถึงกัญชา

จะไม่ใช่ยาเสพติด ไม่อยู่ในบัญชี

ยาเสพติดอีกต่อไป ประชาชน

สามารถปลูกได้ตามครัวเรือนไม่

ผิดกฎหมาย

นายศุภชัยกล่าวว่า ส่ิงท่ี

ต้องติดตามหารือวางแนวทางต่อ

ไปคือ การเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชง 

กัญชา ซ่ึงจะเป็นระเบียบกฎหมาย 

ข้อปฏิบัติปลีกย่อย ท่ีจะต้องเสนอ

ผ่านสภาผู้แทนราษฎรในการ

พิจารณาคราวประชุมสภาผู้แทนฯ  

คาดว่าประมาณเดือนพฤษภาคม 

2565 จะมีความชัดเจนในการ

ดำาเนินการปลูกกัญชาเพ่ือการ

แพทย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่ี

จะเป็นการสร้างรายได้ กระตุ้น

เศรษฐกิจการท่องเท่ียวนำาร่องใน

พ้ืนท่ี 4 จังหวัด ได้แก่  นครพนม 

สกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ ติด

กับแม่น้ำาโขง  เป็นเมืองฐานการ

ผลิตกัญชาท่ีมีคุณภาพเพ่ือสร้าง

เศรษฐกิจในอนาคต

“ผมขอประกาศจุดยืนใน                                             

นามตัวแทนพรรคภูมิใจไทย ว่า 

หากรัฐบาลชุดนี้ ไม่เห็นชอบกับ

กฎหมายปลูกกัญชาเพื่ อการ

แพทย์ หรือไม่มีการพิจารณา 

พ.ร.บ.กัญชง กัญชา ทำาให้การขับ

เคลื่อนไม่เดินหน้า ขอประกาศจุด                                                    

ยืนว่าพรรคภูมิใจไทย รวมถึงตน                                 

จะขอถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาล                                                   

ทันที เพราะถือว่าไม่เห็นประโยชน์ 

ของประชาชน”.

ไทยโพสต์ • โฆษกพรรคประช�ธิปัตย์เผย ปชป.ยื่นร่�งแก้ไขเพิ่ม

เติมพระร�ชบัญญัติร�ชทัณฑ์ต่อสภ�แล้ว  ค�ดถูกบรรจุในสมัยก�ร

ประชุมต่อไป ชี้แก้เพื่อให้ก�รลดโทษคดีทุจริต คดีอ�ญ� คดีย�เสพ

ติดที่ร้�ยแรง มีคว�มละเอียดรอบคอบม�กขึ้น

นายสนธิรัตน์สนธิ

จิรวงศ์แกนนำา

และผู้ร่วมก่อตั้ง

พรรคสร้างอนาคต

ไทยเปิดตัวว่าที่ผู้

สมัครส.ส.จังหวัด

กาญจนบุรีทั้ง5

เขตพร้อมมั่นใจ

กวาดได้4-5ที่นั่ง
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” Line ID:@thaipost บันทึกในวันท่ีการเมืองไทย

เขาสูโหมดปกติ หลังการอภิปรายท่ัวไปเพ� อซักถาม

ขอเท็จจริงหรือเสนอแนะปญหาตอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 152 ท่ีรัฐสภา จบลงไปเม� อสุดสัปดาหท่ีผาน

มา ...• บรรยากาศการถามไถและแนะนําในรัฐสภาคร้ังน้ี วากัน

ตามตรงน�าจะเปนความต้ังใจกะซวกหนาใหเละ เล็งเฉาะกบาล

ใหแตกเลือดออกซิบๆ เสียมากกวา โดยเฉพาะ “แพงและพังท้ัง

แผนดิน” ดูเหมือนฝายคานโจมตีถูกทิศถูกทาง สวนจะถูกวิธีหรือ

ไมน้ัน ..ไมนานไมชายางเขาเดือนพฤษภา. ฝายคานประกาศจอง

กฐินอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีไวอยูแลว คราวน้ีแหละ

มีสิทธ์ิลุน!! เพราะรูๆ  กันอยูวา รอย

ปริราวระหวางพรรครวมรัฐบาลกับ

ภายในพรรคพลังประชารัฐเองน้ัน 

ถือเปนนัยสําคัญท่ีจะเปนตัวแปร 

...• ทําใหวันน้ี  “เส่ียหนู” อนุทิน 

ชาญวีรกูล  หัวหนาพรรคภูมิใจ

ไทยเดินไปไหนตอไหน “ออรา” ดู

สวางไสวผิดหูผิดตา ถึงแมเจาตัวจะ

ปดปากเงียบยกมือไหวทวมหัวเม� อ

มีใครทักถามถึงอนาคตไมไกลเกิน

เอ้ือมกับเกาอ้ีผูนําประเทศ แตลึกๆ 

ในใจใครเลาจะรูวา เส่ียหนูคิดอะไร

อยู?!? ...• นิดาโพลถามไถความเห็นจากชาวบาน มีอยูถึง รอย

ละ 58.79 ระบุวา นายกฯ ควรยุบสภาโดยเร็วท่ีสุด ..ประเด็น

น้ีน�าสนใจ แตจ้ิงจกท่ีทําเนียบรัฐบาลสงเสียงรองทํานองเพลง 

“อยายอมแพ” ท่ี “ลุงตู” เปดฟงกลอมตัวเองทุกวัน ฉะน้ันจะ

โพลของสํานักไหนๆ สะทอนบอกใหปลอยเกาอ้ีนายกฯ ออกจาก

มือไป ดูเหมือนจะไมมีทางนะจะ ...• ภารกิจสําคัญรออยูขาง

หนา ท้ังพิจารณางบประมาณประจําป 2566 ในเดือนสิงหา. การ

โยกยายทหาร-ตํารวจ และขาราชการประจําในเดือนกันยา.-

ตุลา.  อีกท้ังงานระดับชาติอยาง 

“เจาภาพ” ประชุมเอเปกในเดือน

พฤศจิกา. ลวนเปนความทาทายท่ี 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา หมาย

ม่ันปนมือวาจะกาวไปใหถึง โดยไม

ใสใจเลยวา สถานภาพ 8 ปของการ

น่ังเกาอ้ีผูนําของประเทศน้ัน จะมี

การตีความวาอยางไร?!? ..เฮอ!! 

แคคิดก็เหน� อยแทนประเทศไทย

นะ ...• จบในสภา แตนอกสภายัง

ไมจบ “เส่ียโจ” ยุทธพงศ จรัสเสถียร  

รองหัวหนาพรรคเพ� อไทยออกปาก

ทา “พระรามประยุทธ” ออกทีวีถาม-ตอบเร� องรถไฟฟาสายสี

เขียว งานน้ี “พ่ีปอก” พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย

คนชงเร� องตออายุสัมปทาน มีทางเลือกทางออกอยางไร คง

ตองรอดูกันตอไป เพราะดูเหมือนไมไดมีการศึกนอกแตศึกใน

พรรครวมรัฐบาลก็ยังอึมครึมจนขาราชการกระทรวงท่ีเก่ียวของ 

ไมวาจะคมนาคม มหาดไทยและ กทม.ปวดขมับกันระนาว 

...• บันทึกถึง Krung Thep Maha 

Nakhon (Bangkok) แลว มองขาม

ปญหาโรงไฟฟาขยะชุมชนไมได 

เพราะลาสุดท่ี สุพัฒนพงษ พันธมี

เชาว รมว.พลังงาน เบรกโครงการ

ไวแลวส่ังใหคณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงาน (กกพ.) ศึกษาและ

กําหนดอัตรารับซ้ือไฟฟาใหมอีก

คร้ังน้ัน ทําใหกระบวนการกําจัด

ขยะมูลฝอยเพ� อแปลงเปนพลังงาน

หยุดชะงัก กล่ินเหม็นของขยะท่ีถูก

นํามาดองไวเร่ิมโชยออกมา หาก

ปลอยใหหมักหมมตอไป เกรงวาจะกลายเปน “อาหารปาก” อัน

โอชะของบรรดานักปนเฟกนิวสท้ังหลายนะ โดยเฉพาะเสียงลือ

เสียงเลาอางท่ีวา มีเอกชนยักษใหญ “สปอนเซอร” ระดับตนๆ 

เศรษฐีหุนไทยอยูเบ้ืองหลัง ...• นึกวาเกงแตเดินถือกระเปาตาม

หลังศรีภริยาออกงานสมาคมแมบานมหาดไทยและสภาสตรีฯ 

ลาสุด สุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ขยับตัว

ส่ังการ “ดวนท่ีสุด” ใหผูวาราชการจังหวัด และผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร ปองกันการระบาดและควบคุมโรค “โควิด” 

อยางเครงครัด พรอมท้ังเฝาระวังตามแนวชายแดน ...• ถือวา

ฟองบอกถึงสถานการณท่ีคอนขางละเอียดออนของโรคระบาด

โควิดสายพันธุ โอมิครอน ดังน้ัน คนท่ียังชนะและปลอดภัยจาก

ไวรัส ก็ขอใหชวยกันดูแลสุขภาพตัวเอง และต้ังการดใหสูงเขา

ไว หรือทําตามสโลแกน.. รักกันหางกันสักพัก..ก็จะดีนะ ...• 

ปยสาร

สุทธิพงษ จุลเจริญ

อนุทิน ชาญวีรกูล

w

สุพัฒนพงษ 

พันธมีเชาว 

ารทองเที่ยวโดยชุมชนเปนกิจกรรมที่น�าสนใจและเปนการ

ฟนเศรษฐกิจชุมชนจากฐานรากที่กําลังประสบปญหาทาง

เศรษฐกิจจากสถานการณการระบาดของโควิด-19 กวา 

2 ปที่ผานมา ตัวอยางของชุมชนที่มีความพยายามในการ

พึ่งพาตนเองที่องคการบริหารสวนตําบลทับน้ํา ไดกําหนดใหมีการ

จัดงาน Soft Opening One day trip ในวันเสารที่ 12 กุมภาพันธ 

2565 ที่ผานมา ภายใตธีมงาน “พบรักที่บานมา รอเธอมาที่ทับน้ํา” 

โดยมีวัตถุประสงคเพ� อเปดตัวเปนแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนแหง

ใหมในตําบลทับน้ํา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา และเพ� อ

ประชาสัมพันธสินคาชุมชนและชองทางการจําหน�ายผาน Social 

media ภายในงานจะเปนการออกรานในรูปแบบถนนคนเดินเพ� อ

ขายสินคาในชุมชน เชน ผลิตภัณฑจักสานบานมา สินคาเกษตร

ตางๆ เปนตน และการพาเที่ยวตามเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชน

จํานวน 7 จุด เปน มนตเสน�หทองเที่ยวชุมชน พบรักที่บานมา 

รอเธอมาที่ทับน้ํา สองตําบลถิ่นประวัติศาสตร อําเภอบางปะหัน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปดบานตอนรับนักเดินทางผูช� นชอบ 

วิถีธรรมชาติ เอกลักษณประจําถิ่น 

วันนี้มีโอกาสไดมาเยือนแดนดินถิ่นประวัติศาสตร ที่อยู

ใกลกรุงเทพฯ นิดเดียว พระนครศรีอยุธยา หรือที่เรียกกันสั้นๆ

วา อยุธยา ที่นี่มีความน�าสนใจ มีเร� องราว เราจะพาไปทองเที่ยว 

สืบคน รองรอยประวัติศาสตร คุณคาทางวัฒนธรรม ประเพณีอัน

งดงาม ศาสนา โบราณสถานอันล้ําคา ที่นี่เขาตอยอดคุณคาใหเกิด

มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทองเที่ยวชุมชน และวิถีของความเปนไทย 

ส� อสารเร� องราวอันเปนความภาคภูมิใจ ความงดงามอันเปนอัต

ลักษณประจําถิ่น ถาพรอมแลวเราไปเที่ยวกันเลย......

เพียงกาวแรกที่มาถึงก็รูสึกไดถึงความเปนมิตร เม� อไดรับการ

ตอนรับอันแสนอบอุนจากบทกวีของพี่ นรินทร เอกสนธิ์ 

“คนบานมา พบรัก ปกอุรา 

นัดเธอมา พบกัน วันสิบสอง

ทุงทับน้ํา กุมภา มาจับรอง

รวมเปนคลอง สองตําบล กลมเกลียวกัน”

ทวงทํานองน้ําเสียงบงบอกถึงความเปนกวีพื้นบาน มี

เอกลักษณ วัฒนธรรม ที่ภาคภูมิใจ เพ� อตอนรับนักทองเที่ยวที่มา

เยือนชุมชนทับน้ําแหงนี้

หลังประทับใจกับบทกวีแลว เราไดพบกับผูนํานักพัฒนา

ขวัญใจชาวตําบลทับน้ําคือ พี่อวน หรือนายกอวน กฤตภพ เฉ� อย

ฉ่ํา นายกองคการบริหารสวนตําบลทับน้ํา ผูมีบทบาทสําคัญใน

การพัฒนา แกไขปญหาวิกฤตภัยแลงของชาวบานและชุมชนใน

พื้นที่ตําบลทับน้ํา และตําบลบานมา อําเภอบางปะหัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พี่อวนเลาใหฟงวา 

“แถบนี้เปนพื้นที่ราบลุม ชาวบานสวนใหญเปนเกษตรกร  

ประสบกับปญหาภัยแลงและน้ําทวมเปนประจําทุกป จึงไดดําเนิน 

โครงการน้ําแหงชีวิตขึ้นมา ดวยการนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง 

ศาสตรพระราชา โคก หนอง นา โมเดล มาปรับใชในพื้นที่ โดย

การมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของอยางตอเน� อง ชวยบรรเทา

ความเดือดรอนของเกษตรกรจากปญหาภัยแลงและการขาดราย

ไดในชวงฤดูแลง โดยการเปดโอกาสใหเกษตรกรไดเขามามีสวน

รวมในการบริหารจัดการน้ําและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน

การเกษตรเพ� อเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิตของชุมชน จน

สามารถแกไขปญหาของเกษตรกรและชุมชนไดเปนอยางดี”

“ผมไดนําความรู ความสามารถของตนเอง ในวิชาชีพที่

เกี่ยวของกับภาคการเกษตรมาใชในการสงเสริมอาชีพและการ

พัฒนาชุมชน โดยใหเกษตรกรของทั้งสองตําบลคือ บานมาและ

ทับน้ํา นําผลผลิตทางการเกษตรออกจําหน�ายในตลาดถนนคน

เดิน ในบริเวณของ อบต.ทับน้ํา โดยไมตองผานพอคาคนกลาง มี

อาจารยวีระศักดิ์ จากจุฬาฯ มาชวยใหคําแนะนําและสงเสริมให

มีการสืบสานวิถีชีวิตแบบเกษตรกรที่ทันสมัย มีการพัฒนารูปแบบ

การทําเกษตรแบบกาวหนาเพ� อเพิ่มผลิตผลที่ดี มีคุณภาพ และสง

เสริมใหชาวบานในชุมชนมีการปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนแบบอยางที่ดีเปนประโยชน 

ทําใหเกษตรกรมีรายได และสามารถชวยเหลือตนเองไดอยาง

ยั่งยืน” นายกอวน กฤตภพ กลาวเพิ่มเติม ..

ดาน รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ นักวิชาการ คณะรัฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูจัดทําโครงการวิจัยเพ� อพัฒนาระบบ

บริหารจัดเก็บรายไดทองถิ่น ผูมีบทบาทสําคัญในเร� องของการ

ศึกษา พัฒนาองคความรูใหกับทองถิ่นมายาวนาน สนับสนุนการ

พัฒนาความเขมแข็งของ อบต.ทับน้ํา มาตั้งแตป 2558 มองภาพ

ถึงการพัฒนาทองถิ่นที่นี่วา “วันนี้ศักยภาพของทองถิ่นไปไกลมาก 

มีทุนทางสังคมที่เขมแข็ง อยางเชนที่นี่  อบต.ทับน้ํา บานมา เขา

มีของดีมากมาย เรามาชวยเติมเต็มตอยอด จากฐานเดิมของ

ชุมชน ทุกฝายตางมีสวนรวม ทั้งชาวบาน อบต. กํานัน ผู ใหญ

บาน ตางมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร” 

เม� อมีการจัดการน้ํา มีการเพาะปลูก ไดผลผลิตนํามาขายที่

ตลาดแลว เราจะเพิ่มมูลคาเปดกวางใหมากขึ้นดวย ตลาดสินคา

ออนไลน ประชาชนสามารถซื้อขายกันไดทางออนไลน โดยคํานึง

ถึง การพัฒนาคุณภาพสินคาที่มีเอกลักษณประจําถิ่น เชน เคร� อง

จักสานจากไมไผ ถาเราไดมาสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนที่นี่ จะพบ

ความเรียบงาย มีเอกลักษณเฉพาะที่สวยงามแลว เราจะพบรอย

ยิ้มและการตอนรับที่แสนอบอุน  พื้นที่ตั้งของชุมชนแตละแหง

สวนใหญยังมีความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ อากาศ

บริสุทธิ์ เม� อไดมาเที่ยวเหมือนไดรับการชารจพลังไปในตัว อีก

ทั้งการมาทองเที่ยวชุมชนสามารถชวยกระจายรายไดไปสูชุมชน 

ทําใหสามารถเลี้ยงตัวเองไดแบบยั่งยืน โดยผานการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน ในการจัดการทรัพยากร ภูมิปญญาอันทรงคุณคา 

สรางสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน นําไปสูคุณภาพชีวิต ความสุขของคนในชุมชน นัก

ทองเที่ยวและผูมาเยือน” อาจารยวีระศักดิ์ได ใหความรูแนวทาง

ที่น�าสนใจ

มาบางปะหัน เราไดพบบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม 

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แบบดั้งเดิม โดย

ชุมชนตอยอดนําสินคาทองเที่ยวที่ผูกโยงกับวิถีไทย แตลงลึกขึ้นเพ� อ

สรางรายไดและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน นําไปสูความยั่งยืน

ของเศรษฐกิจและการทองเที่ยวในอนาคต เปนการเปดมุมมองใหม

แหงการทองเที่ยว เห็นคุณคาและมีสวนรวมเก็บเกี่ยวประสบการณ

อันเปนเอกลักษณทองถิ่น เราไดสัมผัสกับเสนทางทองเที่ยวชุมชน 

7 จุด จะมีอะไรบาง รายละเอียดโปรดติดตามในตอนที่ 2.

ถานการณประเทศไทยในวันน้ี ไมมีใครรูแน�วาปญหา

ความขัดแยงหลักเชิงโครงสรางทางการเมืองและสังคม 

จะพัฒนาไปและ จบลงอยางไร?

การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ จะเกิดข้ึนไดอยางสันติ โดยท่ี

ไมมีประชาชนคนใดหรือใครตองบาดเจ็บและลมตายกันมากมาย

ไดหรือไม?

ปจจุบัน คนมีอํานาจ ไดแตพูดจาโขมงโฉงเฉงวา ปญหา

ตางๆ ในสังคมไทยกําลังไดรับการแกไขใหดีข้ึนเปนลําดับ ทุกคน

จึงควรชวยกันประคับประคองบานเมืองใหเดินตอไปได ไมควรสง

เสียงรองหรือชุมนุมเอะอะอะไรใหเกิดความวุนวาย!

ปญหาคือ จริงหรือไมท่ีวา ประเทศน้ีกําลังเจริญกาวหนา

และพัฒนาไปดวยดีตามท่ี “คนมีอํานาจ” และ “คนมีเงิน” พูด

กรอกหูกันอยูเสมอ? 

เพราะประชาชนซ่ึงเปน “กลุมคนความคิดใหม” โดย

เฉพาะเด็กและเยาวชนคนหนุมสาวสวนใหญไมไดรูสึกและคิด

หรือเช� อเชนน้ันกันแตอยางใด?

แคเฉพาะประเด็นปญหา ขบวนการคามนุษย ท่ีถูก นายรัง

สิมันต  โรม ส.ส.พรรคกาวไกล นําไปอภิปรายในสภา วานายพล

ตํารวจผูเปนหัวหนาพนักงานสอบสวนท่ีทําคดีน้ี ถึงขนาด ตองล้ี

ภัยไปตางประเทศ!

ดวยเหตุผลท่ี เจาตัวบอก ตอสังคมวา ไมแน�ใจในความ

ปลอดภัยเกรงกลัวอันตรายจาก แกงอาชญากรมีเคร� องแบบ ท่ี

เปนผูตองหาหรือวาท่ีกําลังอยูระหวางรวบรวมพยานหลักฐานจะ

เสนอศาลออกหมายจับ นายพลตํารวจและทหารยศใหญ เพ่ิมอีก

หลายคน

โดยท่ีรัฐบาลไมไดคิดชวยเหลือหรือใหความคุมครองอะไร

กับตนและพนักงานสอบสวนทุกคนแตอยางใด!

ซํ้า ผบ.ตร. หรือหัวหนาผูรักษากฎหมายของประเทศ 

นอกจะ “ชวยยาย” ให “ไปอยูในพ้ืนท่ีอันตราย” เพ� อ “ใหงายตอ

การถูกลอบสังหาร” ตามท่ีเขาเขาใจแลว!

ยังแนะนําในทางท่ีดีคือ บอกใหลาออก แลวไปใชชีวิตอยู

เงียบๆ อีกดวย!

เหลาน้ีเปนปรากฏการณท่ีถือวา สุดวิปริต ของกระบวนการ

ยุติธรรมอาญาไทย

น�าเสียดายท่ี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไม

ไดตอบหรือช้ีแจงขอเท็จจริงในเร� องน้ีในสภาใหประชาชนไดรับรูและ

เขาใจวาจริงหรือไม? แมแตคําเดียว!

อีกเร� องหน่ึงซ่ึงเปนขาวเม� อสัปดาหท่ีผานมาคือ อัยการประจํา

ศาลจังหวัดเพชรบุรี ไดไปแจงความท่ีสถานีตํารวจ สภ.ทายาง วาถูก

ตํารวจสงขอความทางโทรศัพทไป ขมขูและคุกคามสวัสดิภาพความ

ปลอดภัยในชีวิต!

ถือเปนความผิดตาม กฎหมายอาญา มาตรา 392 มีโทษจํา

คุกถึงหน่ึงเดือน และปรับถึงหน่ึงหม� นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

ซ่ึงไมทราบวา จนกระท่ังบัดน้ี ผูบังคับการตํารวจจังหวัดได

ดําเนินการสอบสวนแจงขอหา ดําเนินคดีอาญาและวินัย กับตํารวจ

คนท่ีสงขอความน้ันกันแลวหรือไมอยางไร?

สาเหตุเกิดจากปญหาคดีท่ีพนักงานสอบสวนแจงขอหาไมครบ

ถวน และสงสํานวนไปใกลครบกําหนดฝากขัง น�าจะ ทําใหไมมีเวลา

มากพอท่ีอัยการคนน้ันจะทําหนังสือส่ังเปนหลักฐาน ใหดําเนินการ

สอบสวนเพ่ิมเติมได

จึงใชวิธีงายๆ แบบไทยๆ ดวยการ ประสานงาน ทาง 

โทรศัพท แจงใหพนักงานสอบสวนมารับสํานวนไปดําเนินการ

แตไมทราบดวยเหตุใด พนักงานสอบสวนคนน้ันเกิดความ

หงุดหงิดใจและคิดวาไมจําเปนท่ีจะตองแจงขอหาตามท่ีอัยการวา 

พรอมท้ังตอบโตทาทายวา หากอยากจะใหสอบสวนเพ่ิมเติมอะไรก็ให

ทําเปนหนังสือส่ังมา

ซ่ึงตามขอเท็จจริงและกฎหมาย อัยการในประเทศไทยทุกคนก็ 

น�าจะถือปฏิบัติ เชนน้ัน 

การใชวิธีโทรศัพทหรือแมกระท่ังพูดบอกใหพนักงานสอบสวน

ดําเนินการโน�นน่ี โดยท่ีไมมีหลักฐานการส่ังอะไร ไมใชวิธีการทํางาน

ของอัยการท่ีดีตามระบบสากลแตอยางใด!

นอกจากน้ัน คนสวนใหญก็งงวา พยานหลักฐานท่ีจะไดมาจาก

การแจงทางโทรศัพทของอัยการ จะถูกรวมเขาสูสํานวนการสอบสวน

ท่ี ตํารวจหัวหนาสถานีผูทําหนาท่ีเปนหัวหนาพนักงานสอบสวน สรุป

สงไปใหแลวไดอยางไร ชอบดวยกฎหมายหรือไม?

ในการส่ังใหตํารวจดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมไมวาเร� อง

ใหญหรือเล็กนอยเพียงใด อัยการไทยทุกคนไมควรคิดอยูบนพ้ืน

ฐานความเกรงใจตํารวจวา หากใชวิธีส่ังเปนหนังสือแลวจะกอให

เกิดปญหา โดยเฉพาะเร� องความลาชา จะไมทันครบกําหนดเวลา

ฝากขัง

ก็ในเม� อตรวจพบวาการสอบสวนของตํารวจยังไมครบถวน 

หรือพยานหลักฐานไมส้ินกระแสความพอท่ีจะส่ังฟองพิสูจนใหศาล

พิพากษาลงโทษผูตองหาได

อัยการก็มีหนาท่ี ทําหนังสือ “ส่ังไปยังหัวหนาพนักงาน

สอบสวน” ทําใหถูกตองตามกฎหมาย

  ไมใช “ส่ังฟองกันม่ัวๆ ไป” ดวยความเกรงใจ ทําใหผู

ตองหาหรือแมกระท่ังผูเสียหายไดรับความเดือดรอน 

เม� อศาลพิพากษายกฟอง ดวยเหตุ ยกประโยชน

แหงความสงสัยใหจําเลย ตามหลักกฎหมายท่ี ป.วิ 

อาญา มาตรา 227 บัญญัติไว

ปญหาเร� องอัยการไทยถูกตํารวจใชเปน

เคร� องมือส่ังฟองผูตองหาท้ังท่ีการสอบสวนไมมี

พยานหลักฐานท่ีเพียงพอในการพิสูจนใหศาล

ลงโทษไดน้ัน เกิดข้ึนท่ัวประเทศมากมาย!

ไมวาจะเปนดวยเหตุตํารวจสงสํานวนใกล

ครบกําหนดฝากขัง ทําใหไมมีเวลาท่ีจะสามารถ

ส่ังสอบสวนเพ่ิมเติมไดหรือจุดออนในระบบการ

สอบสวนอ� นใด

ทางแกไขของสํานักงานอัยการสูงสุดดวยวิธีทําขอตกลงกับ

ตํารวจแหงชาติใหส่ังพนักงานสอบสวนสงสํานวนกอนครบเวลา

ฝากขังเทาน้ันเทาน้ีวัน

น่ันหาใชทางแกปญหาการส่ังคดีท่ีจะทําใหเกิดความ

ยุติธรรมแทจริงแตอยางใด

เพราะไมวาอัยการจะมีเวลาพิจารณานานนับเดือนหรือแม

กระท่ังนับป แตเม� อไมมีรองรอยหรือแมแตช� อของพยานคนใดใน

สํานวนใหส่ังสอบสวนเพ่ิมเติมเพ� อคนใหพบความจริงได เวลาท่ีมี

อยูมากมายก็ไมมีความหมายแตอยางใด!

ทางแกไขใหอัยการไทยส่ังฟองทุกคดีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถพิสูจนการกระทําผิดใหศาลลงโทษไดเกือบ 100 

เปอรเซ็นต เชนเดียวกับประเทศท่ีเจริญท่ัวโลกก็คือ  

การ แกไข ป.วิ อาญา ในสวนท่ีวาดวย การเสนอศาลออก

หมายจับ

“ตองไดรับการตรวจพยานหลักฐานและความเห็นชอบ

จากพนักงานอัยการ โดยอัยการตองมั่นใจวา เม� อจับผูตองหา

คนใดมาแลวจะสามารถพิสูจนความผิดใหศาลพิพากษาลงโทษ

ได” เทานั้น.

โดย ฝายวิชาการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

‘ตํารวจ’ ขมขู ‘อัยการ’

เพราะ ‘กระบวนการยุติธรรมไทยวิปริต’

ก

วันภาษาแมสากล หรือวันภาษาแมนานาชาติ ตรงกับวัน

ท่ี 21 กุมภาพันธของทุกป โดยเกิดจากเจตนารมณขององคกรการ

ศึกษาและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ท่ีตองการ

จะสนับสนุนการอนุรักษและปกปองภาษาทุกภาษาของคนบนโลก 

สาเหตุท่ีตองเปนวันดังกลาว เปนเพราะเกิดเหตุการณเรียก

รองสิทธิและเสรีภาพในการใชภาษาบังคลาหรือภาษาเบงกาลีซ่ึง

เปนภาษาแมของนักศึกษาชาวบังกลาเทศในประเทศปากีสถาน 

ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ ค.ศ.1952 ซ่ึงเหตุการณดังกลาวกอให

เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียเพ� อใหมนุษยชาติตระหนักถึงพลัง

และความสําคัญของภาษาแม รวมถึงสิทธิทางภาษาของทุกกลุม

ชาติพันธุบนโลก.

วันภาษาแมสากล

การทองเที่ยวโดยชุมชน 

(community based tourism : CBT)

ฟนเศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก ตอนที่ 1

ส

ขอบคุณภาพจาก Workpointtoday.com



ความคืบหน้าเรื่องการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อ

เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (แทน

ตำาแหน่งที่ว่าง) จำานวน 1 คน  ระหว่างวันที่ 31 

มกราคม 2565 - 21 กุมภาพันธ์  2565 ผลการรับสมัคร 

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2565 มีผู้สมัครแล้วจำานวน 7 

คน 

ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้ 1.นายเนตร นาคสุข อายุ  

67 ปี อดีตรองอัยการสูงสุด 2.นายขจรศักดิ์ พุทธานุ

ภาพ อายุ 66 ปี อัยการอาวุโส สำานักงานอัยการสูงสุด  

3.นายราชศักดิ์ กุลละ                                

วณิชย์ อายุ 66 ปี ที่

ปรึกษากฎหมายกรมคุ้ม 

ครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม  และ                                 

ทนายความ 4.นายสถา 

พร วิสาพรหม อายุ 59 ปี 

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ                                 

ในศาลอุทธรณ์คดีชำานัญ

พิเศษ 5.นายสมบัติ ธร                                        

ธรรม อายุ 66 ปี ทนาย                                     

ความและที่ปรึกษากฎ                                       

หมายอิสระ 6.ศาสตราจารย์ 

ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา อายุ 62 ปี ศาสตราจารย์

สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 7.นายชำานาญ  รวิวรรณพงษ์ อายุ 67 ปี 

อดีตประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา

ก่อนหน้านี้สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก หลัง

เห็นชื่อ เนตร นาคสุข อดีตรองอัยการสูงสุด ที่ตอนนี้ถูก

คณะกรรมการข้าราชการอัยการตั้งกรรมการสอบกรณี

สั่งไม่ฟ้องวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ทายาทเครื่องดื่มชู

กำาลัง  ผู้ต้องหาคดีขับรถชนตำารวจจราจร สน.ทองหล่อ

เสียชีวิต 

ล่าสุด ชำานาญ อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ก็มาสมัคร                                                              

เป็น ป.ป.ช.เช่นกัน ซึ่งวงการตุลาการและกระบวนการ

ยุติธรรมต่างก็รู้จักเขาเป็นอย่างดี โดยก่อนหน้านี้สำานัก 

งานศาลยุติธรรมได้มีคำาส่ังให้นายชำานาญ ข้าราชการตุลา                                                                           

การ พ้นจากตำาแหน่งประธานแผนกคดีล้มละลายในศาล

ฎีกา  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอายุ

ครบ  65 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมให้ ไปดำารงตำาแหน่งผู้

พิพากษาอาวุโส

สำาหรับนายชำานาญ เคยเป็นอดีตประธานศาลอุท 

ธรณ์ภาค 5 ในสมัยที่โครงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการ

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และก่อนหน้า

นี้เคยยื่นเรื่องเอาผิดคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 

หรือ ก.ต. ฐานหมิ่นประมาท, ยื่นร้องเรียนอดีตประธาน

ศาลฎีกา 2 คน รวมทั้ง ก.ต.เสียงข้างมากและบุคคลที่

เกี่ยวข้อง และเคยร้องศาลรัฐธรรมนูญ กรณีประธาน

ศาลฎีกาให้พ้นตำาแหน่งโดยมิชอบ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไม่

รับคำาร้อง เป็นต้น.

แม้สายตาของเพชราจะถูกทำาลายลงด้วยแสงของไฟจากกล้องถ่าย

สะท้อน แต่เธอก็มีความสุขอยู่กับชรินทร์จนปัจจุบัน

ชรินทร์ งามเมือง ได้รับพระราชทานนามสกุลตระกูลใหม่ของ

เขาว่า ชรินทร์ นันทนาคร เป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ ผลงานเพลงของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ (คีตมหาราชา) มีมากหลายชุด และการท่ี 

ชรินทร์เป็นนักร้องเพลงสำาเนียงชาวเหนือ (เชียงใหม่) จึงจับใจคนไทย

ไปท้ังประเทศ บทเพลงไทยสากลแนวชรินทร์ จึงประทับใจคนชอบฟัง

เพลงในบทเพลงท่ีสร้างโดยครูเพลงคนสำาคัญหลายต่อหลายเพลง โดย

เฉพาะบทเพลงท่ีครูไสล ไกรเลิศ ประพันธ์ อาทิเพลง สายลมเหนือ 

(เพลงแปลงจากเพลงสากลเดซีเบล) เพลงคนธรรพ์รำาพึง เพลงสำาคัญ

ในชีวิตรักของชรินทร์ คือเพลง “ทาสเทวี” เพลงดวงใจในฝัน ผลงาน

สง่า อารัมภีร (ลุงแจ๋ว) อีกเพลงคือ น้ำาค้างบนแก้มสาว เพลงดวงใจ

ในฝันน้ันมีครูสุทิน เทศารักษ์ ร่วมด้วย โดยเฉพาะในช่วงโซโลรับใคร

ฟังก็หลงใหลเสียงกรีดน้ิวบนสะพานสายไวโอลินท่ีมีรูปสลักคอปากานี

นีราคาเป็นหมื่นของครูสุทินเป็นแถวไปเลย

แต่ท่ีมาของเพลงไทยสากลชุดสำาคัญในชีวิตของชรินทร์ (ท่ีเขา

ยังจำาติดใจมาจนบัดนี้แม้ผู้แต่งจะชีวิตลับหายล่วงเลยไปไม่น้อยกว่า 

๘๐ ปีแล้วก็ตาม) นั่นคือ “ที่มาของเพลงชุดผู้ชนะสิบทิศ” ผลงาน

ของ “ครูไสล ไกรเลิศ” ที่ในวงการนักแต่งเพลงต่างอ้างอิงยกย่อง

กันว่าเพลงชุดผู้ชนะสิบทิศ เป็นบทเพลงชุดที่เยี่ยมยุทธ์ที่สุด เพราะ

คนแต่ง “น้าไหล” นักเพลงรุ่นใหญ่และนักร้องรุ่นใหม่กำาลังวิ่งแข่ง

มาราธอนบนเวทีศาลาเฉลิมไทยอย่างเอาเป็นเอาตาย ไสล ไกรเลิศ 

(น้าไหล) เป็นทั้งนักแต่งนวนิยายชื่อดัง และนักแต่งเพลงชื่อก้อง มี

ลูกศิษย์เดินทางมาขอเพลงทั้ง ๔ ทิศ แต่น้าไหลเป็นนักแต่งเพลง

ประกอบละครในเวทีละครเฉลิมไทยคู่กับน้าแจ๋ว/ลุงแจ๋ว กำาลังได้รับ                                                                                      

มอบหมายให้แต่งเพลงประกอบละครผ่านไปหลายชุด และชุดล่าสุด

ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้กำากับ จุมพล กาญจนินทุ (สามีพ่ีต้อย-สุพรรณ 

บูรณะพิมพ์ นางเอกประจำาคณะคนแรก ตามติดมาด้วยสวลี ผกา

พันธุ์ ถือเป็น ๒ นางเอกดังของเวทลีะครเฉลิมไทย)

ยุคนั้นชรินทร์นำาชีวิตหนุ่มร่างสำาอางถอดหมวกลาบ้านเฮาริม

แม่น้ำาปิง ม.๖ โรงเรียนสมเด็จยุพราช ล่องรถไฟมาอาศัยบ้านญาติ

เรียนโรงเรียนการค้าแถวพระโขนง (สมาคมพ่อค้าไทย) ผมจำาชื่อ

โบราณนั้นไม่ได้ รู้แต่ว่าเป็นรากเหง้าของโรงเรียนสมาคมพ่อค้าไทย                                                                               

อะไรนี่แหละ ชรินทร์รู้จักดีกับนักแต่งเพลงภาคเหนือคนหนึ่งชื่อ  

สนิท ส. ทำางานธนาคารออมสิน เชียงใหม่ และนักสี ไวโอลินมือ

ฉมังรู้จักกันทั้งเมืองคือ เล็ก ชะอุ่มงาม (มีภรรยาเป็นนักร้องมีชื่อ

ของกรมโฆษณาการชื่อ ทัศนัย ชะอุ่มงาม) ทั้งพี่เล็กและพี่หนิทสนิท

กันดีกับน้าไหล จึงมีส่วนหนึ่งที่แนะนำาชรินทร์ให้ได้รู้จักกับน้าไหล 

5บทความ

จเย็นๆ

กองเชียร์กองแช่งทั้งหลาย ควรจะเสพเรื่องราว

ด้วยข้อเท็จจริง 

ไม่ใช่พอ คนละพวก ต้องผิดสถานเดียว หรือถ้า 

พวกเดียวกัน ต้องถูกทุกเรื่อง 

คิดแบบนั้น ทำาแบบนั้น มันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้  

จะขัดแย้งกันไปทุกเรื่อง

ครับ...เรื่องที่ “รังสิมันต์ โรม” ส.ส.พรรคก้าวไกล อภิปราย

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแบบไม่ลงมติ ถึงประเด็นตั๋วช้าง

ภาค ๒ 

ตั้งหัวข้อ “ตำารวจเลวได้ดี ตำารวจดีต้องลี้ภัย” กับเรื่องราว

ของ พลตำารวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ หัวหน้าคดีค้ามนุษย์ ที่อยู่

ดีๆ ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ  

ประการแรกใช้ชื่อ ตั๋วช้างภาค ๒ มีเจตนาทางการเมือง

ค่อนข้างชัดเจนว่า เป้าหมายที่พรรคก้าวไกลต้องการเล่นงานนั้น

สูงพอสมควร

สูงขนาดไหน โซเชียลในเครือข่ายพรรคก้าวไกล เลยเถิด

โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พรรคก้าวไกลอาจปฏิเสธได้ว่า ไม่เกี่ยวข้อง แต่พรรคก้าว

ไกลก็ไม่ชี้แจงใดๆ ในเครือข่ายของตนเอง ปล่อยให้มีการเข้าใจ

ผิด คล้ายๆ กับหลายกรณีที่ผ่านๆ มา 

ส่วนกองเชียร์ลุงตู่ ควรจะฟังให้ได้ศัพท์ก่อน อย่าตั้งหน้า

ตั้งตา โจมตีไปที่ พลตำารวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ โดยไม่สนใจ

ข้อเท็จจริง 

การค้ามนุษย์ในประเทศไทย มีมานานหลายๆ รัฐบาล

แก้ไขไม่ได้ บางรัฐบาลไม่สนใจ สุดท้ายประเทศมหาอำานาจใช้

เป็นเงื่อนไขบีบบังคับทางเศรษฐกิจ 

รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ในไทยประจำาปี พ.ศ. 

๒๕๕๗ จัดทำาโดยรัฐบาลอเมริกา คือสิ่งที่คนไทยทุกฝ่ายควรเข้า 

ไปค้นหาว่า ข้อเท็จจริงคืออะไร 

โดยเฉพาะกองเชียร์กองแช่งของแต่ละขั้วการเมือง!

ปัญหามันไม่ได้เกิดเพราะประเทศไทยมีรัฐประหาร หรือ

เพราะไม่เป็นประชาธิปไตย 

แต่เพราะทุกรัฐบาล มีข้าราชการขี้ฉ้อ นักการเมืองคอร์ 

รัปชัน นายทุนหน้าเลือด การค้ามนุษย์จึงเกิดข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง

‘การเมือง’ ค้ามนุษย์

ยาวนานหลายรัฐบาล 

รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ในไทยประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

บอกเอาไว้แบบนี้ครับ 

...ประเทศไทย บัญชีกลุ่มที่ ๓ (เทียร์ ๓)

มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทุจริตทั้งสองฝั่งชายแดนไทยกับประ 

เทศเพื่อนบ้านอำานวยความสะดวกให้แก่การลักลอบนำาแรงงานที่                                                                                 

ไม่มีเอกสารเข้าประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว พม่า

และกัมพูชา โดยแรงงานเหล่านี้ต่อมากลายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

รายงานปี พ.ศ.๒๕๕๓ ฉบับหน่ึงพบว่า ประมาณร้อยละ  ๑๗ 

ของแรงงานบนเรือประมงที่ทำาการสำารวจและที่ ได้ทำางานบนเรือ                                                                                     

ประมงระยะใกล้ โดยทำางานบนเรือน้อยกว่าหนึ่งเดือนผ่านประสบ 

การณ์ถูกบังคับใช้แรงงาน โดยมักมีสาเหตุจากถูกข่มขู่ทางการเงิน 

เช่น จะไม่ได้รับเงินค่าจ้างเต็มจำานวนจากงานที่ได้ทำาไปแล้ว

รายงานการค้ามนุษย์ปี พ.ศ.๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖  ประเทศไทย

ได้รับการยกเว้นจากการถูกลดระดับเป็นกลุ่มท่ี ๓ ต่ออีก จากรัฐบาล

ได้เสนอแผนเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานขั้น

ต่ำาในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ กฎหมาย Trafficking Victims 

Protection Act (TVPA) กำาหนดให้ประเทศได้รับการยกเว้นจากการ

ถูกลดระดับสูงสุดไม่เกินสองปีติดต่อกัน ซึ่งประเทศไทยไม่มีสิทธิดัง

กล่าวแล้ว ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงถูกพิจารณาว่าไม่ได้มีความพยายาม

อย่างมีนัยสำาคัญที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำา และจึงถูกจัดให้อยู่

ในกลุ่มที่ ๓...

ครับ...รายงานท่อนนี้จะเห็นว่า การหล่นสู่ เทียร์ ๓ เป็น

ปัญหาหมักหมมมานานหลายรัฐบาล 

แม้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ จะเสนอแผนเป็นลายลักษณ์อักษร 

แต่ก็มีแค่แผน ไม่มีการลงมือปฏิบัติให้เห็นผลอย่างจริงจัง  

รัฐบาล คสช. จึงกลายเป็นรัฐบาลที่ต้องมารับผิดชอบ เพื่อไม่

ให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศของไทยเข้าสู่หายนะ

ย้อนกลับไปปี ๒๕๕๘ หลังค้นพบค่ายกักกันโรฮีนจาบนเทือก

เขาแก้ว อำาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา คาดว่าค่ายกักกันแห่งนี้

สามารถจุคนได้ถึง ๑ พันคน 

นี่คือการตอกย้ำาว่าขบวนการค้ามนุษย์ ฝังรากลึกมานาน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ขณะนั้นไม่มีทาง

เลือกอื่น หากไม่อยากให้เศรษฐกิจชาติดิ่งเหวหนักเข้าไปอีก จึงได้

ประกาศให้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติตั้ง พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ เป็น 

หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์โรฮีนจา  ทำาผลงานได้ยอดเย่ียม

สามารถออกหมายจับตามพยานหลักฐานท่ีปรากฏ มีผู้ต้องหา 

ที่เกี่ยวข้องมากมายถึง ๑๕๓ ราย

ในจำานวนนี้เข้ามอบตัวและจับกุมทั้งสิ้น ๙๑ ราย

แยกเป็นพลเรือน นักการเมืองท้องถิ่น เศรษฐี คหบดี 

มีทหาร ๖ นายนำาโดย พล.ท.มนัส คงแป้น ผู้ทรงคุณวุฒิ

กองทัพบก 

และตำารวจอีก ๔ นาย 

นี่กลายเป็นคดีประวัติศาสตร์ 

โดยเฉพาะ พล.ท.มนัส คงแป้น ศาลพิพากษาว่ามีความผิดมี

ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นข้าราชการต้องรับโทษ

สองเท่า ให้จำาคุก ๘ ปี ฐานค้ามนุษย์อายุเกิน ๑๘ ปี ค้ามนุษย์ตั้งแต่ 

๓ คนขึ้นไป เป็นเจ้าพนักงานกระทำาผิดการค้ามนุษย์ให้รับโทษสอง

เท่า จำาคุก ๑๒ ปี ฐานสมคบกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปเพื่อการค้ามนุษย์

อายุเกิน ๑๘  ปี ให้จำาคุก ๖ ปี ให้ที่พักพิงต่างด้าวจำาคุก ๑ ปี 

แต่รวมแล้วโทษจำาคุก พล.ท.มนัส ๒๗  ปี 

หลังจากนั้นเกิดความผิดพลาดที่ ยังไม่มีใครให้คำาตอบได้ 

พล.ต.ต.ปวีณ โดนคำาสั่งโยกย้ายให้ไปประจำาศูนย์ปฏิบัติการ

ตำารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)

กลับกันนายตำารวจระดับ ผบก.และรอง ผบก.ที่เข้าข่ายบก 

พร่องปล่อยให้พื้นที่มีขบวนการค้ามนุษย์อย่างรุนแรงกลับได้รับการ

สนับสนุนได้เลื่อนชั้นไปอยู่ในท้องที่เกรด A+

มันเกิดอะไรขึ้น? 

และเป็นสาเหตุให้ พล.ต.ต.ปวีณ ขอลี้ภัยไปที่ออสเตรเลีย 

เพราะเกรงว่าไม่ปลอดภัย 

ครับ...ปูพื้นมา จะเห็นจุดเปลี่ยน

ในวันน้ัน พล.อ.ประยุทธ์ ขอให้ พล.ต.ต.ปวีณ กลับมาบอก

ว่าใครเป็นผู้ข่มขู่ จะจับมาดำาเนินคดี ไม่ว่าจะมีตำาแหน่งใหญ่โต

เพียงใดก็จะลงโทษให้หมด ใครผิดใครถูกยังไม่รู้ ต้องมาตรวจ

สอบกันก่อน

แต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น ความคลุมเครือเรื่อง ปลาใหญ่ จึงสืบ

เนื่องมาถึงวันนี้ 

ปลาใหญ่มีจริงหรือไม่ ถ้าไม่จริงทำาไม พล.ต.ต.ปวีณ ต้อง

แลกด้วยการลี้ภัย

รัฐบาล คสช.ต้ังใจแก้ปัญหาการค้ามนุษย์จริงหรือไม่  พิสูจน์

ได้จากการขยับจากเทียร์ ๓ เป็นเทียร์ ๒ 

แน่นอนในทางการเมือง ไม่ว่าพรรคการเมืองไหนมาจับ

เรื่อง พล.ต.ต.ปวีณ ภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนจะดูดีขึ้นมา

ทันที แม้จะพิสูจน์ได้ว่าทำาไปเพื่อหวังผลทางการเมืองก็ตามที

แต่เรื่องนี้ควรจะอยู่กับข้อเท็จจริง แม้แต่ตัว พล.ต.ต.ปวีณ 

เอง ก็ต้องให้ข้อเท็จจริงที่ไม่อิงกับการเมือง ไม่เช่นนั้นทุกอย่าง

จะบิดเบี้่ยวไปหมด 

ประเทศไทยยุครัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง ที่ว่ากันว่าเป็น

ประชาธิปไตย ก็ถูกฟ้องโดยรายงานของรัฐบาลอเมริกามาแล้ว

ว่า ไม่สามารถแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ได้  

ส่วนรัฐบาลรัฐประหาร อย่างน้อยก็แก้ปัญหาขยับจากเทียร์ 

๓ ขึ้นเทียร์ ๒ ได้ 

แต่น่าเสียดาย รัฐบาล คสช.กลับไม่ชัดเจนเรื่องการย้าย

นายตำารวจที่อื้อฉาวจากกรณีการค้ามนุษย์ ไปตำาแหน่งใหม่ที่อู้ฟู่

กว่าเดิม

และไม่ชัดเจนว่าทำาไมต้องย้าย พล.ต.ต.ปวีณ ไป ๓  จังหวัด

ชายแดนภาคใต้

การถอยกลับไปแก้ไขมีทางเดียวคือ ทุกฝ่ายต้องพูดความจริง

ที่สำาคัญ การเมือง ต้องไม่เข้าไปสร้างปัญหาเพิ่ม 

เพราะการเมืองไม่ว่าฝ่ายไหนที่ฉวยเอาการค้ามนุษย์มา

เป็นเครื่องมือ ก็ไม่ต่างจากค้ามนุษย์เสียเอง.

กัลยาณมิตร

ฉันชอบฟังประเด็นไม่เห็นด้วย

ผู้ท้วงติงยิ่งช่วยปรับปรุงฉัน

เป็นกระจกส่องใจได้อัศจรรย์

ไม่เห็นด้วยช่วยกันว่ากล่าวมา

วิพากษ์วิจารณ์งานเถิดประเสริฐแท้

รู้เหลียวแล รอบราย ทั้งซ้ายขวา

ติเพื่อก่อ ต่อสติ ผลิปัญญา

แก้ปัญหาน่าเป็นห่วงทันท่วงที

ผู้ชนะสิบทิศ 

เรียน คุณอัตถ์ ที่รักนับถือยิ่ง

มีเรื่องท่ีต้องเรียนว่าผมไม่ได้ส่งข่าวรายงานมาเกือบ  ๑ อาทิตย์ 

เหตุผลก็คือผมป่วยเป็นไข้หวัดนอนซมตลอดสัปดาห์ท่ีผ่านมา อาการ

ป่วยของผมตรวจคร้ังแรกทางแพทย์สันนิษฐานว่าผมน่าจะมีอาการของ 

๓ สหาย ผ่านเข้ามาแวะเยี่ยมไม่สหายใดก็สหายหนึ่ง คือ โค-ตอ-โอ

จึงตัดสินใจไปพักฟื้นใน รพ. ซึ่งเมื่อเข้าไปตรวจอย่างละเอียด

ก็พบว่าเป็นอาการของไข้หวัดธรรมดา นอนพักอยู่  ๓ วันก็ออกมา

นอนบ้านอีก ๔ วัน อาการฟุ้งซ่านก็ปกติ จึงพักอีก ๑ วัน รวมเป็น ๘ 

วัน (๑ อาทิตย์เต็มๆ) คิดถึง บ.ก.ทั้ง ๒ ท่านตั้งสติจะเขียนเรื่องเบาๆ 

อะไรดี? คิดขึ้นมาได้ก่อนป่วย (น้อยๆ) มีลูกศิษย์ที่เป็นแฟนเพลงของ 

ชรินทร์ นันทนาคร แวะมาเยี่ยม ก็เลยได้มีโอกาสคุยเรื่องชรินทร์กัน 

ท่านเป็นเจ้าของห้องอาหารนาทอง ซึ่งเดิมผมเคยได้ไปเล่นดนตรี 

(เปียโน) ทีห่้องเปียโน ซึ่งเป็นห้องที่ฮิตมาก แฟนของชรินทร์ไปตั้ง

กลุ่มขึ้นทุกคนร้องแต่เพลงชรินทร์กันทั้งหมดต้องจองโต๊ะ (ยกห้อง

กัน) เกือบทุกวัน จน คุณธีรชัย งามนรารัต ต้องขอร้องว่า ขอให้

แฟนเพลงแบ่งวันให้นักร้องอื่น (หมายถึงแฟนเพลงของ สุเทพ, นริศ  

หรือสายของ สุนทราภรณ์ บ้าง)

ต่อมากลุ่มแฟนเพลงของสุเทพก็เลยย้ายกลุ่มสุเทพออกไปอยู่

ที่ห้องอาหารในโรงแรมทีถ่นนพระราม ๙ เลยตกลงกันได้เรื่อง แฟน

เพลงแย่ง จองห้องอาหารกัน นั่นเป็นเรื่องครึกครื้นพอสมควร โดย

เฉพาะที่ห้องอาหารนาทองแห่งนี้มสีนามกอล์ฟด้วย (ศิริกอล์ฟ) ผม                                                                                

ได้รับเกียรติจาก คุณธีรชัย ให้ถือบัตรวีไอพีมากินอาหารท่ีห้องอาหาร

นาทองลด ๑๕% ใช้มาเกือบ ๓๐ ปีบัตรก็ยังใช้ได้อยู่ ทั้งๆ ที่ผมกับคุณ

ธีรชัยเพิ่งจะมาพบหน้ากันเมื่อสัปดาห์ก่อน

การได้พบกับ คุณธีรชัย ทำาให้ผมได้รำาลึกถึง ชรินทร์ นันทนาคร 

สมัยที่ยังใช้ชีวิตนักข่าวและนักดนตรีอยู่ เมื่อยังอายุ ๓๐ ปี (ระยะที่

ยังขับรถไฟกรุงเทพสายเหนือ  กรุงเทพ/พิษณุโลก/เชียงใหม่อยู่)

นิทัศน์ ละอองศรี เป็นเพื่อนชาวเชียงใหม่ที่รู้จักกันที่เชียงใหม่ 

เขาลงมาเรียนธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกัน และได้รู้จักกับ ชรินทร์ งาม

เมือง ก็ด้วยเรื่องร้องเพลงและเป็นลูกศิษย์น้าไหล (ครูไสล ไกรเลิศ) 

ท้ังชรินทร์ และนิทัศน์ ละอองศรี ส่วนผมก็เป็นเพียงลูกศิษย์ปลายแถว

ชรินทร์ สร้างวีรกรรมชีวิตอันยิ่งใหญ่ไว้ก็เนื่องด้วย  “ลักหา

พาหนีลูกสาวมหาเศรษฐี” จากกรุงเทพฯ เช่าตู้นอนขึ้นรถไฟด่วนไป

กรุงเทพ-เชียงใหม่ ที่สำาคัญรถด่วนขบวนนั้นมนีายถึก กำานัน เป็น

คนขับ เรื่องนี้รู้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นยันปลาย แม้ในห้องจองจำา ทีส่ถานี

ตำารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก และข่าวที่หลุดออกไปจากหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่น “ตระกูลไทย (หัวแดง)” ไปพาดหัวตัวไม้ที่  “ไทยรัฐ” (หัว

เขียว) ยักษ์ใหญ่แห่งกรุงเทพมหานคร ทั้ง “เชียงใหม่นิวส์” หัว

เขียว “ไทยรัฐ เชียงใหม่” ของพี่บรรจบ คนลพบุรีบ้านเดียวกัน  

โชคดีของชรินทร์ที่เขาสามารถจะสร้างความเข้าใจกับผู้ ใหญ่

ฝ่ายหญิงได้เป็นอย่างดี ทำาให้เขาได้มีโอกาสเลี้ยงดูบุตรหญิง ๒ 

คนและคุณแม่ “สปัน” ได้เป็นอย่างดีสมศักดิ์ศรีของลูกผู้ชาย จน

สามารถทำาความเข้าใจกันได้ แม้จะมีระหองระแหงกันจนถึงขั้นหย่า

ขาดจากกัน จนมาพบรักใหม่กับนางเอกภาพยนตร์ที่ตัวชรินทร์เอง

เป็นทั้งผู้ประพันธ์และผู้สร้างสรรค์นางเอกหนังมีชื่อกระฉ่อนกรุง

คือ  เพชรา เชาวราษฎร์ และร่วมทุกข์ร่วมสุขกันต่อมาจนปัจจุบัน 

คืบหน้าสมัคร ป.ป.ช.

และติดสอยห้อยตามน้าไหลไปในที่ต่างๆ น้าไหลจะไปไหนก็ตามไป

ทุกที่ 

การที่น้าไหลต้องหาเรื่องหนังสือที่ชอบมาดัดแปลงเป็นบท

ละคร แต่น้าไหลเป็นคน “ไม่ร่ำารวย” หนังสือที่ปรารถนาแต่ละเล่ม

เขียนโดยนักประพันธ์ชั้นครูอย่าง นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ชาติ

พม่าที่ผู้แต่งใช้นามปากกาว่า “ยาขอบ” ซึ่งรู้จักกันดีกับน้าไหล แต่

หนังสือผู้ชนะสิบทิศ ขายราคา ๒๐๐ บาท น้าไหลไม่มีปัญญาซื้อก็

เลือกที่จะหาหนังสือดีๆ คัดความเนื้อหามาแต่งคำาร้อง โดยวิธีเข้า

ห้างอ่านหนังสือนั้น ที่อ่านสำาคัญส่วนใหญ่มี ๔-๕  ร้าน อ่านร้านละ 

๔-๕ หน้า สถิติจากการอ่านและจำาอย่างรวดเร็วหรือจดย่อข้อความ

ช่วยดู ชรินทร์เล่าให้ฟังว่าน้าไหลพาไปยืนอ่านช่วยจดความสำาคัญ

เริ่มที่เวิ้งนาครเขษม เลือกเฉพาะผู้ชนะ ๑๐ ทิศ อ่านอย่างด่วน ๑๐-

๑๕ นาทีจากเกษมบรรณกิจ ไปแพร่พิทยา ไปอุดมศึกษาได้ต้นฉบับ

คัดความพอครึ่งเล่ม คราวนี้เดินทางอีกครั้งพออาแปะร้านหนังสือ

ถือไม้กวาดขนไก่ออกมาทำาทีปัดแมลงวันก็แยกย้ายกันคนละทาง 

รวบรวมวันเต็มๆ ตกเย็นน้าไหลพาชรินทร์ไปท่ีร้านอาหารครัววังหน้า 

(เดิมเป็นร้านอาหารสโมสรของเทศบาลนครกรุงเทพฯ มีดนตรีเปีย

โน/แอกคอร์เดียนเล่นอยู่ระเบียงชายน้ำา คนเล่นชื่ออุดมเป็นเพื่อน

และคนเขียนโน้ตให้น้าไหลประจำา ค่ำานั้นเพลงแรกของละครอิงประ                                                                              

วัติศาสตร์ของพม่าคือ ผู้ชนะสิบทิศ จากร้องปากเปล่ามาเป็นเสียง

ในแผ่นชุด ผู้ชนะสิบทิศ และร้องสดโดย ชรินทร์ที่สถานีวิทยุทหาร 

รักษาดินแดน พร้อมกับมีจดหมายเชิญจากเจ้าของเรื่อง โชติ แพร่

พันธุ์ (ผู้ชนะสิบทิศ) ต้องขอลุแก่โทษกันอยู่นานกว่าจะเข้าใจกัน 

แล้วไม่ต้องให้ตำารวจมายุ่ง (แต่แล้วชีวิตของชรินทร์ก็หนีไม่พ้นตำารวจ

ต้องเข้านอนซังเต ตร.พิษณุโลกจนได้ ในเวลาไม่ห่างไกลกันซักเท่า

ไหร่....)

ต้องขอบคุณ ท่านอัตถ์ ท่ีกรุณาให้ท่ีเขียนตามขอ ขอบคุณครับ.

กำานันถึก

 

เพิ่งรู้ครับว่า เพลงผู้ชนะสิบทิศ กว่าจะได้ฟังกันมันยากลำา 

บากแค่ไหน ก็ถือว่าที่มาเหมาะกับชื่อเพลงอย่างมาก ต้องชนะสิบทิศ

จริงๆ 

เปิดดูผลงานของคุณชรินทร์ บัญชีหางว่าวยังเรียกพี่เลยครับ                                                                            

นอกจากผลงานเพลงแล้ว ยังมีผลงานแสดงภาพยนตร์ สร้างภาพ 

ยนตร์ กำากับภาพยนต์ รวมแล้วหลายสิบเรื่องเลยทีเดียวครับ 

เรียกได้เต็มปากว่า ศิลปิน. 

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ 

 * สักวา ซากะหวัก ชักหงึกหงึก     

เคยสู้ศึกสู้ศัตรูสู้ไม่ถอย

เป็นกัปตันเรือเหล็กละล่องละลอย   

เรือลำาน้อยปริแตกแยกเป็นรู

ทั้งนายท้ายนายเรือกะลาสี           

ต่างตบตีด่าทอชวนหนวกหู

สิผลงานมากหลายไร้คนดู  

ฝ่ายค้านชูกำาปั้นไล่ตู่ไกลเอยฯ

    ป.ปฏัก

ชำ�น�ญ รวิวรรณพงษ์

ใ

มี



กําลังออกจากอัฟกานิสถาน เหล่านี้กระทบสถานะและความน่าเชื่อถือ

ของสหรัฐในฐานะประเทศผู้นํา

ด้านเศรษฐกิจ ความเข้มแข็งของอํานาจเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย

ลงหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2008 จากความ

เสียหายที่เกิดขึ้น ขณะที่การดําเนินนโยบายเพื่อ

ฟื้นเศรษฐกิจก็ไม่ได้สร้างการยอมรับในแง่การ

รักษาวินัยการเงินการคลังให้เป็นตัวอย่าง แต่นํา

ประเทศไปสู่ปัญหาหน้ีสาธารณะและความเหลื่อม                                              

ลํ้าในระบบเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงมากขึ้น กระทบ

ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐและ

บทบาททางเศรษฐกิจของสหรัฐใน

เวทีโลก ส่วนอํานาจการเมืองใน

ฐานะประเทศผู้นําก็อ่อนแอลงตาม

การถดถอยของการเมืองในสหรัฐ ที่

สร้างความแตกแยกมากขึ้นในสังคมจนกระทบความ

น่าเชื่อถือของระบอบประชาธิปไตย ที่สําคัญ อดีตผู้นํา

สหรัฐคือประธานาธิบดีทรัมป์ มองบทบาทหน้าที่ของการ

เป็นประเทศผู้นําว่าเป็นภาระ จึงได้ลดบทบาทและการ

มีส่วนร่วมของสหรัฐในเรื่องที่สําคัญต่อโลก เช่น ภาวะ

โลกร้อน การช่วยเหลือและพัฒนาประเทศยากจน และ

การค้าระหว่างประเทศ นี่คือปัจจัยแรก

ปัจจัยท่ีสอง ท่ีทําให้สุญญากาศประเทศผู้นําเกิดข้ึนคือ การเติบโต

ของจีนท่ีก้าวข้ึนมาเป็นประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอันดับสองอย่าง

รวดเร็วและบ่ันทอนอํานาจทางเศรษฐกิจของสหรัฐโดยปริยาย อย่างไร

ก็ตาม ความเห็นในประเทศจีนช่วงห้าปีท่ีผ่านมาคือจีนยังไม่พร้อมท่ี

จะทําหน้าท่ีผู้นําโลก เพราะความไม่พร้อมของจีนในอํานาจทางการเมือง

และการทหารเทียบกับสหรัฐ ทําให้จีนสงวนท่าทีการเป็นประเทศผู้นํา

และมุ่งเป้าไปท่ีการสร้างอํานาจ บารมีและอิทธิพลในระดับภูมิภาค รวม

ท้ังใช้ความรู้และประสบการณ์ของจีนช่วยพัฒนาประเทศท่ียากจน

 ญหาท่ีรุมเร้าโลกเราขณะน้ีมีมาก ท้ังโรคระบาด เศรษฐกิจ 

การเมืองระหว่างประเทศ ภัยธรรมชาติ และภาวะโลก

ร้อนที่เป็นมหันตภัยใหญ่หลวงต่อมนุษยชาติ ปัญหาเหล่า

นี้เป็นปัญหาร่วมกันของคนทั้งโลก และการแก้ปัญหาที่จะ

ประสบความสําเร็จต้องมาจากความร่วมมือของประเทศต่างๆ โดย

เฉพาะภาวะโลกร้อนที่ต้องมีประเทศใหญ่แสดงความเป็นผู้นําและนํา

ประเทศทั่วโลกไปสู่การแก้ปัญหา ที่น่าห่วงคือ โลกเราขณะนี้ขาดประ

เทศผู้นําที่จะนําการแก้ปัญหา เพราะประเทศอันดับหนึ่งและอันดับ

สองคือสหรัฐและจีน ไม่พร้อมหรือสงวนท่าทีที่จะแสดงบทบาทผู้นํา 

ทําให้ โลกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมาก นี่

คือประเด็นที่จะเขียนวันนี้

ปัญหาที่รุมเร้าโลกขณะนี้แบ่งได้เป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือ 

เศรษฐกิจ ที่ขณะนี้เศรษฐกิจโลกเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัย

ที่มารวมอยู่พร้อมกัน ซึ่งแต่ละปัจจัยสามารถนําโลกไปสู่สถานการณ์

เศรษฐกิจถดถอยรุนแรงหรือวิกฤตเศรษฐกิจได้ เช่น ปัญหาเงินเฟ้อ 

อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ราคานํ้ามัน และปัญหาหนี้ เหตุการณ์ในอดีต

ชี้ว่าถ้าการบริหารจัดการปัญหาหรือความเสี่ยงเหล่านี้ผิดพลาด 

สถานการณ์แบบวิกฤตเศรษฐกิจก็สามารถปะทุขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลกระ

ทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก เหมือนกรณีวิกฤตราคานํ้ามันปี 1970s วิกฤต

เศรษฐกิจเอเชียปี 1997 และวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2008 และอดีต

ก็ชี้ว่าความสําเร็จในการป้องกันและการแก้ปัญหาเมื่อวิกฤตเกิดขึ้น

จะมาจากความร่วมมือของหลายประเทศเป็นหลัก นําโดยประเทศ

ใหญ่ ตัวอย่างคือวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2008 ที่กลุ่มประเทศจียี่สิบ 

(G20) นําโดยสหรัฐ ได้วางแนวทางและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจน

สถานการณ์วิกฤตคลี่คลาย

กลุ่มที่สองคือ ปัญหาที่กระทบความเป็นอยู่และความเป็น

ความตายของประชาชนทั่วโลก เช่น โรคระบาด ภาวะโลกร้อน และ

ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่อาจพลิกโฉมเป็นสถานการณ์สู้รบหรือ

สงครามที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ปัญหาเหล่านี้ ไม่มีพรมแดน ทํา

ให้การแก้ไขหรือการหลีกเลี่ยงปัญหาต้องมาจากความร่วมมือของ

ประเทศต่างๆ เช่นกัน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อโลก

มีภาวะผู้นําของประเทศใหญ่ที่จะสร้างฉันทามติในการแก้ปัญหาให้

เกิดขึ้น ตรงข้าม ถ้าความร่วมมือไม่มี แต่ละประเทศต่างคนต่างอยู่ 

การแก้ปัญหาก็จะเป็นแบบต่างคนต่างทํา ขาดประสิทธิภาพ และไม่

ประสบความสําเร็จ

ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ ความล่าช้าในการแก้ปัญหาภาวะโลก

ร้อน ที่โลกขาดประเทศที่เป็นผู้นําในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา ทํา

ให้การแก้ปัญหาอย่างจริงจังไม่เกิดขึ้น อีกกรณีคือ การระบาดของโค

วิด-19 ที่โลกขาดประเทศผู้นําที่จะประสานให้เกิดความร่วมมือของ

ประเทศต่างๆ ร่วมกันหยุดการระบาดอย่างเป็นระบบ เห็นได้ว่าเมื่อ

ไม่มีประเทศใหญ่

เข้ามานํา ผลที่

ออกมาคือต่าง

คนต่างทํา ทําให้

เกิดช่องว่างมาก

ระหว่างประเทศ

จนกับประเทศ

รวยในการแก้

ปัญหาโดยเฉพาะ

การเข้าถึงวัคซีน 

ผลคือการระบาด

ในประเทศยากจนมีต่อไปไม่สิ้นสุด นําไปสู่การกลายพันธุ์ของไวรัสที่

กลับมาระบาดใหม่ในประเทศรวย ทําให้การระบาดในประเทศรวยไม่

สิ้นสุดเช่นกัน

นี่คือความสําคัญของภาวะผู้นําที่จะทําให้ระเบียบเศรษฐกิจ

และการเมืองโลกมีเสถียรภาพ สงบ และปลอดภัยสําหรับทุกประเทศ 

เป็นบทบาทของประเทศใหญ่ที่มีความพร้อมในสามอํานาจ คือ อํานาจ

เศรษฐกิจ อํานาจการเมือง และอํานาจการทหารที่ต้องทําหน้าที่ ที่

ผ่านมาสหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศมหาอํานาจได้ทําหน้าที่นี้อย่าง

ต่อเนื่องหลังสงครามโลกครั้งที่สอง อย่างไรก็ตามหลังวิกฤต

เศรษฐกิจโลกปี 2008 บทบาทของสหรัฐในฐานะประเทศผู้นําได้

ลดถอยลงเป็นลําดับ ทําให้ โลกเข้าสู่สุญญากาศประเทศผู้นํา คือ

ขาดประเทศที่พร้อมและสามารถรับหน้าที่เป็นผู้นําโลกอย่างที่

สหรัฐอเมริกาเคยทํา ซึ่งภาวะสุญญากาศนี้พูดได้ว่าเป็นผลจาก

สามปัจจัย

ปัจจัยแรก คือ ความเสื่อมถอยของสหรัฐในอํานาจการ

เมือง เศรษฐกิจ และอํานาจในการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่ง

ประเด็นหลังเกี่ยวโยงกับความล้มเหลวของสหรัฐในการกวาดล้าง

การก่อการร้ายระหว่างประเทศหลังเหตุการณ์ 9/11 แต่ที่สําคัญ

คือการตัดสินใจของสหรัฐที่จะเปลี่ยนการเมืองในประเทศอิรัก 

อัฟกานิสถาน และซีเรีย แต่ไม่สําเร็จ จนล่าสุดสหรัฐต้องถอน  

ส่วน ปัจจัยที่สาม คือ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนที่ปะทุ

ขึ้นสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ ที่ได้ขยายวงและมีความรุนแรงมากขึ้น 

ความขัดแย้งนี้ ได้กลายเป็นข้อจํากัดทําให้ประเทศใหญ่อันดับหนึ่งและ

สองของโลกไม่สามารถร่วมกันสร้างภาวะผู้นําให้กับโลกได้

นี่คือสามปัจจัยที่ทําให้ โลกขณะนี้อยู่ในสุญญากาศการไร้ผู้นํา 

คือการเสื่อมถอยของอํานาจ การยอมรับ และอิทธิพลของสหรัฐใน

เวทีโลกในฐานะประเทศผู้นําที่ประธานาธิบดีไบเดนกําลังพยายาม

แก้ไข ความไม่พร้อมของจีนที่จะเข้ามาทําหน้าที่ในตอนนี้ และการ

แข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีนที่ปิดทางเลือกที่จะเห็นสองประเทศใหญ่

ทํางานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของโลก

ในเรื่องนี้                      

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ต่างประเทศอย่าง

ศาสตราจารย์

ชาน ซิวทอง 

(Yan Xuetong) 

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง 

มองว่า ภาวะ

สุญญากาศคงจะมี

อยู่ต่อไปอย่างน้อย

อีกสิบปี ส่วนหนึ่ง

เพราะผู้นําประเทศทั้งสหรัฐและจีนจากนี้ ไปคงจะให้ความสําคัญกับ

การแก้ปัญหาภายในประเทศก่อนจากความเสี่ยงต่างๆ ที่มีมากขณะ

นี้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นความไม่มีเสถียรภาพของระเบียบเศรษฐกิจและ

การเมืองโลกในโลกที่ไร้ผู้นําก็จะเป็นความเสี่ยงที่ปฏิเสธไม่ได้ เพราะ

แต่ละประเทศจะมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของตนก่อน โดยเฉพาะถ้า

มีปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงปะทุขึ้น ขณะที่โลกจะเสียโอกาสที่จะ

เร่งแก้ไขมหันตภัยที่เป็นปัญหาร่วมกันของคนทั่วโลก คือ ภาวะโลก

ร้อน ที่สําคัญโลกจะเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ ความร่วมมือและความ

สมานฉันท์จะลดลง และเสี่ยงต่อการอุบัติขึ้นของประเทศที่จะรวมตัว

กันเป็นกลุ่มเพื่อหาประโยชน์และปกป้องผลประโยชน์ร่วมกัน นําโลก

ไปสู่สถานการณ์ขัดแย้งและการขาดเสถียรภาพ

บทเรียนสําคัญเมื่อโลกขาดประเทศผู้นําคือ Kindleberger trap 

ช่วงปี 1930s ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ตามด้วยการอุบัติขึ้นของ

สงครามโลกครั้งที่สองอีกสิบปีต่อมา เป็นกับดักที่แสดงให้เห็นว่าภาวะไร้

ผู้นําในระเบียบเศรษฐกิจและการเมืองโลกสามารถนําไปสู่สถานการณ์

ที่เป็นมหันตภัยต่อโลกได้ถ้าประเทศผู้นําคืออังกฤษในตอน

นั้น ที่ภาวะความเป็นประเทศผู้นํากําลังถดถอย และประเทศ

ที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นําคือสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเลือกที่จะ

นิ่งเฉย ไม่ทําหน้าที่ดูแลประโยชน์สาธารณะของประเทศใน

โลกอย่างที่ควร เปิดพื้นที่ให้ประเทศอํานาจนิยมเติบโตจนเกิด

สงครามโลกในที่สุด เป็นอุทาหรณ์สําคัญสําหรับสถานการณ์

เศรษฐกิจการเมืองโลกขณะนี้

ด้วยเหตุนี้ โลกจําเป็นต้องมีประเทศที่เป็นผู้นําแม้

จะเป็นภาระให้กับประเทศที่ทําหน้าที่ เพราะไม่มีประเทศ

ไหนจะอยู่คนเดียวในโลกได้ และการมีประเทศผู้นําที่เป็น

ที่ยอมรับ เป็นเงื่อนไขสําคัญของการรักษาเสถียรภาพของ

ระเบียบเศรษฐกิจและการเมืองโลก.

ลังจากง้างมานาน ในท่ีสุดรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้

มีมติชัดเจนอนุมัติแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมยาน

ยนต์ไฟฟ้า (รถอีวี) ซึ่งรายละเอียดของมาตรการแบ่ง

ออกเป็น 2 ช่วง คือ มาตรการระยะแรก ตั้งแต่ปี 2565-2566 

รัฐบาลจะมีมาตรการสนับสนุนทั้งรถยนต์ ไฟฟ้าที่ผลิตหรือ

ประกอบในประเทศ (CKD) และรถยนต์ที่นําเข้าทั้งคัน (CBU) 

โดยลดอัตราภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต ส่วนมาตรการ

ระยะกลาง ตั้งแต่ปี 2567-2568 จะลดภาษีเฉพาะรถยนต์ที่

ประกอบในประเทศ

สําหรับมาตรการระยะแรกให้นําเข้ารถ CBU/CKD เพื่อ

สนับสนุนการทดลองตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ คือ รถยนต์

ที่นําเข้าแบบ CBU ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีราคาขายปลีกแนะนํา

ดังนี้ ราคาต่ํากว่า 2 ล้านบาท ลดอากรสูงสุด 40% ลดภาษี

สรรพสามิตจาก 8% เหลือ 2% ซึ่งแบ่งตามความจุแบตเตอรี่ 

พ่วงด้วยเงินอุดหนุน 70,000 บาท สําหรับความจุแบตเตอรี่ 

10-30 kWh และเงินอุดหนุน 150,000 บาท สําหรับความจุ

แบตเตอรี่มากกว่า 30 kWh ราคา 2-7 ล้านบาท ลดอากรสูงสุด 

20% สําหรับความจุแบตเตอรี่มากกว่า 30 kWh ส่วนรถกระบะ 

ราคาต่ํากว่า 2 ล้านบาท ลดภาษีสรรพสามิต 0% และเงิน

อุดหนุน 150,000 บาท แบตเตอรี่มากกว่าหรือเท่ากับ 30 kWh

ส่วนระยะกลาง (2567-2568) อนุญาตให้นําเข้าชิ้น

ส่วน CKD เพื่อส่งเสริมการผลิตในประเทศ โดยรถยนต์ที่เข้า

ร่วมโครงการจะต้องมีราคาต่ํากว่า 2 ล้านบาท อากรขาเข้าชิ้น

ส่วน BEV 0% ลดภาษีสรรพสามิต 8% เหลือ 2% พ่วงด้วย

เงินอุดหนุน 70,000 บาท สําหรับความจุแบตเตอรี่ 10-30 

kWh และเงินอุดหนุน 150,000 บาท สําหรับความจุแบตเตอรี่

มากกว่า 30 kWh ส่วนราคา 2-7 ล้านบาท อากรขาเข้าชิ้นส่วน 

BEV 0% มากกว่าหรือเท่ากับ 30 kWh

ส่วนรถกระบะ ราคาต่ํากว่า 2 ล้านบาท อากรขาเข้า

ชิ้นส่วน BEV 0% ลดภาษีสรรพสามิต 0% และเงินอุดหนุน 

150,000 บาท แบตเตอรี่มากกว่าหรือเท่ากับ 30 kWh

ทั้งหมดคือ มาตรการที่รัฐออกมาส่งเสริม ซึ่งแน่นอนมัน                                                                             

คือจุดเริ่มต้นของการสร้างอุตสาหกรรมรถยุคใหม่ ที่กําลังจะ                                                                         

เปลี่ยนยุคจากเครื่องยนต์สันดาปมาเป็นรถขับเคลื่อนด้วยมอ 

เตอร์ไฟฟ้า

แน่นอน มาตรการน้ีกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ 

ไฟฟ้ามากขึ้น ขณะเดียวกันก็หนุนให้ค่ายรถยนต์ต้องปรับตัว 

ซึ่งมีการประเมินคร่าวๆ ว่าในช่วงแรกน่าจะเป็นการแข่งขัน

ของค่ายรถยนต์ 3 ค่าย จีน 2 ญี่ปุ่น 1 นั่นก็คือ MG, GWM 

และนิสสันจากญี่ปุ่น เนื่องจากทั้ง 3 ค่ายนี้มีสินค้าที่พร้อมขาย

แล้วในตลาด ซึ่งมีการประเมินว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่จะขายจะมี

ราคาราว 8-1.2 ล้านบาท ซึ่งอาจจะเป็นราคาที่ยังพอจับต้องได้ 

สําหรับประชาชน ส่วนเจ้าตลาดอย่างโตโยต้าหรือฮอนด้าอาจ

จะเห็นรถยนต์ไฟฟ้าของค่ายนําเข้ามาขายในช่วงปลายปี

ทั้งนี้ นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิตให้

สัมภาษณ์ว่า หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ ทางกรมฯ จะมีการ

ลงนามสัญญาความร่วมมือกับค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการ

ได้ในช่วงเดือน มี.ค.65 โดยในปีแรกจะใช้งบประมาณ 3,000 

ล้านบาทเพื่ออุดหนุน และหากมีความต้องการมากกว่านั้นจะ

มีการพิจารณาขอขยายกรอบงบประมาณอีกครั้ง ส่วนวงเงินที่

เหลืออีก 40,000 ล้านบาท ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงการ

คลัง และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) เป็นผู้จัดหาแหล่งงบประมาณ ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายว่าใน

ปี 2573 ต้องมีการผลิตรถยนต์อีวี 30% ของกําลังการผลิตรถ

น้ํามัน

ขณะที่โบรกเกอร์อย่างบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หยวนต้า                                                                

(ประเทศไทย) โดยนายณัฐพล คําถาเครือ ผู้อํานวยการฝ่าย

วิเคราะห์หลักทรัพย์ ชี้ว่า มาตรการนี้มีเป้าหมายจูงใจให้ประชา 

ชนหันมาใช้รถอีวีประมาณ 3 แสนคัน ในระยะเวลา 5 ปี เริ่ม

ตั้งแต่ปี 2565 ทําให้หุ้นที่ได้อานิสงส์เชิงบวกมีตั้งแต่ต้นน้ํายัน

ปลายน้ําของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ ผู้                                                       

นําเข้า ผู้ขนส่ง ผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ให้บริการสถานีชาร์จ

แบตเตอรี่ และผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งถือเป็นกลุ่ม

ที่มีหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวในตลาดรวม อาทิ หุ้นอีเอ ปตท. โอ

อาร์ โดยจะเห็นว่าราคาปรับขึ้นมาตอบรับปัจจัยบวกดังกล่าว

ได้ค่อนข้างดี ซึ่งในระยะสั้นจะเห็นหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ 

ธุรกิจนําเข้า ขนส่ง ท่าเรือ บวกขึ้นและสร้างบรรยากาศให้ดูดี

นําไปก่อน จากนั้นในระยะยาวจะได้เห็นอานิสงส์เชิงบวกกับ

หุ้นที่เป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศได้จริง แต่มองว่าอาจ

ต้องใช้เวลาสัก 1-2 ปีต่อจากนี้

ใครที่กําลังมองหารถยนต์ ไฟฟ้าสําหรับเป็นทางเลือก

ของรถคันต่อไป มาตรการนี้ถือเป็นโอกาสสําคัญที่จะช่วยกระ 

ตุ้นให้เกิดการซื้อ และเชื่อว่า งาน Motor Show 2022 ที่จะ

จัดขึ้นในช่วง 23 มีนาคม-3 เมษายนนี้ จะเป็นงานที่รถไฟฟ้า

คึกคักที่สุด.

วงน้ี บมจ.สาล่ี คัลเล่อร์ (COLOR) ผู้ผลิตและจำาหน่าย

เม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบทช์ เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ 

และสีผสมพลาสติกชนิดผง มีสัญญาณ

ดีไม่เบา แว่วมาว่าผลงานปี 64 ดี๊ดี                                                     

สวนกระแสโควิด...สินค้าเม็ดพลาสติก 

ทั้งบรรจุภัณฑ์ อุปโภคบริโภค และที่

เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์พลาสติกขายดิบ

ขายดี...เอ็มดีหนุ่ม พีรพันธ์ จิวะพร

ทิพย์ แอบกระซิบจิ๋วแต่แจ๋ว ปี 65 

จะแรงได้อีก แถมธุรกิจใหม่ ผลิต 

Floating Solar ก็ไม่เบา กําลังผลิต 

15 MW จัดเต็ม....
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ถึงเวลาซื้อรถอีวี

จิ๋วแต่แจ๋ว! 

เศรษฐกิจ

ช่

ห

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

พีรพันธ์ 

จิวะพรทิพย์

บัณฑิต นิจถาวร
ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

ปั

วีระพล จิรประดิษฐกุล

อนนี้จะได้ใช้ โอกาสและพื้นที่คอลัมน์เพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยว

กับที่มาที่ไปของค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่

รู้จักกันในชื่อของ “ค่าเอฟที” บางท่านก็รู้จัก บางท่านพอ

เข้าใจอยู่บ้าง หรือบางท่านยังไม่เข้าใจเลย แต่ที่สําคัญคือ ผู้ใช้ไฟฟ้า

ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ และต้องจ่ายค่าเอฟทีที่รวมอยู่บิลค่าไฟฟ้า

ทุกเดือน

เริ่มคิดค่าเอฟทีตั้งแต่เมื่อไร

ในอดีตเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นน้ํามัน

เตา ถ่านลิกไนต์และจากน้ําจากเขื่อน ในขณะนั้นรัฐบาลมีนโยบาย

ควบคุมราคาน้ํามัน ทําให้ระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงไม่เปลี่ยนแปลง

มากนัก ค่าไฟฟ้าจึงมีเพียงส่วนเฉพาะค่าไฟฟ้าฐานไม่มีค่าเอฟที ต่อ

มารัฐบาลตัดสินใจลอยตัวราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในช่วงเดือนมิถุนายน 

2534 ราคาน้ํามันเตาและก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าก็เริ่มมี

การผันแปรตามราคาน้ํามันในตลาดโลก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ปรับ

โครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศเป็นสองส่วน คือ ค่าไฟฟ้าฐานและค่า

ไฟฟ้าผันแปรหรือเอฟที โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2534 เป็นต้น

มา ทั้งนี้ ได้มีการปรับสูตรเอฟทีให้เหมาะสมกับสถานการณ์หลายครั้ง 

เพื่อให้เป็นกลไกในการปรับราคาไฟฟ้าให้เคลื่อนไหวตามค่าใช้จ่ายใน

ส่วนที่อยู่เหนือการควบคุมของการไฟฟ้าเท่านั้น

กลไกการปรับค่าเอฟที

เพื่อให้การปรับเปลี่ยนค่าไฟฟ้าสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ กกพ.จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลอัตราค่า

พลังงานและค่าบริการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ อาทิ ผู้แทน

จากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

มารู้จักโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย (ตอนที่ 3)

(สศช.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และผู้

แทนผู้ใช้ไฟฟ้า อาทิ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ช่วย

พิจารณากลั่นกรองความถูกต้องของการนําค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลง

นั้นมาคํานวณในสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเพื่อหาค่า

เอฟที จากนั้นจึงนําเสนอ กกพ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วนําไป

ประกาศรับฟังความเห็นจากประชาชนเป็นเวลาประมาณ 10-15 วัน 

จากนั้น กกพ.จึงประกาศค่าเอฟทีดังกล่าวเพื่อให้การไฟฟ้าใช้เรียกเก็บ

จากประชาชนคราวละ 4 เดือน

ค่าเอฟทีช่วยเพิ่มกำาไรให้การไฟฟ้าหรือไม่

ที่ผ่านมายังมีประชาชนบางส่วนเข้าใจว่า “ค่าเอฟที” คือ ค่า

ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บเพิ่มขึ้น เพื่อนํามาเป็นกําไรให้กับองค์กร

ของตนเอง ส่งผลให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้น ซึ่งเป็น

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เพราะค่าเอฟทีเป็นเพียง

กลไกในการปรับค่าไฟฟ้า (มีทั้งขึ้นและลง) ให้เคลื่อนไหวตามค่าใช้

จ่ายที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า เฉพาะปัจจัยราคาเชื้อ

เพลิง ค่ารับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐที่

เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฟ้าฐาน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกําไรของ

การไฟฟ้าแต่อย่างใด เพราะผลประกอบการของการไฟฟ้าถูกกําหนด

ไว้ในค่าไฟฟ้าฐาน กกพ.จะพิจารณาทบทวนผลประกอบการของการ

ไฟฟ้าทุกๆ ปี หากเงินลงทุนจริงต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในค่าไฟฟ้าฐาน 

กกพ.ก็จะนํามาพิจารณาลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนผ่านค่าเอฟที

ประชาชนได้รับอะไรจากการมี ‘ค่าเอฟที’

การกําหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้าแต่ละครั้งจะใช้เป็นระยะเวลา 

3-5 ปีข้างหน้า หากไม่มี “ค่าเอฟที” เป็นค่าไฟฟ้าส่วนที่สอง เพื่อ

รองรับค่าใช้จ่ายผันแปรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไปจากตัวเลขที่กําหนดไว้ 

ณ วันที่ประกาศอัตราค่าไฟฟ้า การจัดทําอัตราค่าไฟฟ้าเป็นการคาด

การณ์ราคาเชื้อเพลิงไปข้างหน้า 3-5 ปี ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดได้ หาก

คาดการณ์ราคาเชื้อเพลิงไว้สูง ผู้เสียประโยชน์คือประชาชน เพราะ

ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพง ในทางกลับกัน หากคาดการณ์ไว้ต่ํา การไฟฟ้า

ก็ขาดรายได้สําหรับมาสมทบการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต 

ทําให้เกิดไฟฟ้าขาดแคลนเหมือนบางประเทศ ทําให้เกิดไฟฟ้าตก 

ไฟฟ้าดับ ต้องสลับพื้นที่ดับไฟ ดังนั้นผู้เสียประโยชน์ก็คือประชาชน 

นอกจากนั้นการที่ค่าไฟฟ้าต่ํากว่าต้นทุนการผลิตที่แท้จริงเป็นการ

สนับสนุนให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือยด้วย ดังนั้นการนําปัจจัย

ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐมาคํานวณ

ผ่านกลไกสูตรเอฟทีทุกๆ รอบ 4 เดือน เพื่อให้มีความคล่องตัวในการ

ปรับราคา จึงช่วยสะท้อนราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม ทั้งสําหรับผู้ใช้

ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้า

ในตอนหน้าจะมาสรุปให้ฟังว่า แล้วค่าไฟฟ้าของไทยเมื่อเปรียบ

เทียบกับเพื่อนบ้านด้วยกันแล้ว ถูกหรือแพง และหากอยากให้ค่า

ไฟฟ้าถูกลงต้องทําอย่างไร พบกันตอนหน้าครับ.

ต

ข้อคิดเมื่อโลกอยู่ ในสถานการณ์ไร้ผู้นํา



สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะพบว่านักลงทุนต่างชาติมีการขายหุ้น

ออกเป็นวันแรก นับจากที่ได้ทยอยซื้อหุ้นติดต่อกันมาทุกวันทำาการ

รวม 9 วัน จนมีหุ้นสะสมในพอร์ตมากกว่า 70,000 ล้านบาท การ

ขายออกวันแรกปลายสัปดาห์ 1,777.47 ล้านบาท จึงดูน้อยไม่มีนัย

สำาคัญอะไร มองเป็นการขายทำากำาไรบ้างเล็กน้อย เพื่อให้มีสภาพ

คล่องมากขึ้นก็ได้ แต่ส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าเป็นผลมาจากการเกิด

ความกังวลกับสถานการณ์ในยูเครน ซึ่งล่าสุดจากการที่รัสเซียเพิ่ม

กำาลังทหารไปชายแดนที่ติดกับยูเครนร่วม 190,000 นาย แล้ว

ยังมีข่าวกับการที่รัสเซียซ้อมรบนิวเคลียร์เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่าน

มา ล้วนถูกมองว่ารัสเซียกำาลังจะทำาสงครามกับยูเครน โดยอาจ

จะมีข้ออ้างจากเหตุการณ์ที่ทางยูเครนกำาลังโจมตีกลุ่มแยกดินแดน

ในดอนบาส และทางสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสก์ ลูฮันสก์ ได้

อพยพประชาชนหนีสงครามไปรัสเซีย ซึ่งทางรัสเซียก็อ้าแขนรับ

ไปแล้ว จุดนี้ดูแล้วจะมีเหตุผลและมีน้ำาหนักให้รัสเซียปะทะกับทาง

ยูเครนได้มาก ก็เพราะตกอยู่ในสภาวการณ์ที่เปราะบาง แค่มีอะไร

เกิดขึ้นเล็กน้อยก็มีโอกาสที่จะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ ดูแค่นี้

ก็พอจะเข้าใจได้ว่าทำาไมนักลงทุนต่างชาติจึงขายหุ้น แต่นั่นไม่ได้

หมายความว่านักลงทุนต่างชาติจะถอนตัวออกจากตลาด เป็นเพียง

การหยุดเพื่อดูเหตุการณ์ชั่วขณะหนึ่ง ทำาให้สามารถขายทำากำาไร

บางส่วนออกมา เพราะต้นทุนที่ซื้อไปล้วนต่ำากว่าดัชนี 1,700 จุด 

จึงขายแล้วมีกำาไร ไม่มีอะไรเสีย กลับมีเงินเพื่อเตรียมซื้อในระยะ

ต่อไปได้มากขึ้น ในขณะที่สถานการณ์

ยูเครนหากมีการเปลี่ยนแปลง นักลงทุน

ต่างชาติก็คงมีการปรับเปลี่ยนการลงทุน

ไปด้วย ซึ่งไม่คิดว่าสถานการณ์จะย่ำาแย่

หรือเลวร้ายมากนัก เพราะทุกฝ่ายคงไม่

ต้องการความรุนแรงและความเสียหาย

ที่จะเกิดขึ้น แต่การใช้ผลทางจิตวิทยาใน

การต่อรองสร้างภาพสร้างเหตุการณ์เพื่อ

ความได้เปรียบ คงจะมีต่อไปหากทาง

สหรัฐไม่เข้ามายุ่งมากนัก  สภาวการณ์

คงจะคลี่คลายได้มาก ที่ผ่านมาล้วน

เป็นความพยายามสร้างข่าวหวังผลทาง

จิตวิทยา จึงมองว่าสถานการณ์จะอึม

ครึม แต่จะไม่มีความรุนแรง นักลงทุน

ต่างชาติก็คงทำาแค่การสลับขายออกบ้าง

เมื่อข่าวออกมาดูอึมครึม แต่เมื่อข่าวสงบ
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7เศรษฐกิจ

BEAUTY ตั้งเป้าเทิร์นอะราวด์รายได้ โต 65%

นายพีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ หรือ (BEAUTY) เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัท

วางเป้าหมายผลประกอบการกลับมามีกำาไร มีฐานะการเงิน 

กระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง คาดว่ารายได้ปีนี้จะเติบโตไม่ต่ำากว่า 

65% หรืออยู่ที่ประมาณ 680 ล้านบาท และรักษาอัตรากำาไร

สุทธิไม่ต่ำากว่า 10% โดยสัดส่วนรายได้แบ่งตามช่องทางการจัด

จำาหน่าย ประกอบด้วย ช่องทางต่างประเทศ  37% ช่องทางค้า

ปลีก 27% ช่องทางค้าส่ง 24% และช่องทางอีคอมเมิร์ซ 12%                                                                             

ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1.พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ 2.ปรับภาพ 

ลักษณ์แบรนด์ 3.ปรับโครงสร้างบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพ

ธุรกิจ

พาณิชย์ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ใหม่

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์                                                                                     

เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้

ประกาศขึ้นทะเบียน GI เพิ่มอีก 2 รายการ คือ “ครกหินแกรนิต

ตาก” ของจังหวัดตาก และ “เผือกหอมบ้านหมอ” ของจังหวัด

สระบุรี ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนด้วยความ

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถผลิตในท้องถิ่น และช่วยเพิ่ม

รายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น โดยล่าสุดมีสินค้าที่ได้รับ

การขึ้นทะเบียน GI แล้วรวม 154 รายการทั้งประเทศ ทำาให้

สร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้า GI เป็นมูลค่า 40,000 ล้านบาท  

พิซซ่าฮัทจับมือ AIS เสริมชำาระเงินออนไลน์

นายวุฒิชัย รัตนสุมาวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พีเอช 

แคปปิตอล จำากัด แฟรนไชส์ซีพิซซ่าฮัท ประเทศไทย ได้เปิด

เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด เป็นตัวเร่ง

พฤติกรรมของคนไทยให้มีการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไร้สัมผัส  

และมีการใช้งาน Contactless Payment ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

และโมบายแบงกิ้งเติบโตแบบก้าวกระโดด ทาง Pizza Hut จึง

เลือกใช้บริการ mPAY PGW -  Payment Link solution ของ AIS                                                                                     

เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และสร้างความม่ันใจในความ 

ปลอดภัยของอาหาร “ผ่านบริการจัดส่งแบบไร้สัมผัส” แบบเต็ม

รูปแบบและคลายความกังวลของผู้บริโภคในการแพร่กระจาย

ของโรคระบาดผ่านการสัมผัส โดยเฉพาะมาตรการด้านความ

ปลอดภัยของอาหารที่ควบคุมเข้มงวดและใส่ใจเป็นพิเศษ ตั้งแต่

ข้ันตอนการเตรียมอาหาร การควบคุมอุณหภูมิในการเก็บวัตถุดิบ 

ความสะอาดถูกสุขอนามัยของสินค้าปรุงสุก

ดิเอเชี่ยนพาเร้นท์จ่อผุดโปรเจ็กต์ตลอดปี 65

นางนิธินันท์ อัศวทร กรรมการ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย 

จำากัดและผู้จัดการประจำาประเทศไทยของดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ 

(theAsianparent) เปิดเผยว่า ในปี 2564 ถือเป็นอีกหนึ่งปีแห่ง

ความสำาเร็จของดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ สำาหรับการเป็นผู้ดำาเนิน

งานด้านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน ในปี 2564 มี

จำานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และเครือข่าย แพลตฟอร์มแอปพลิเค

ชันมากกว่า 5 ล้านคนต่อเดือน โดยเฟซบุ๊กสามารถสร้างการ

เข้าถึงได้สูงถึง 645,000,000 ล้าน และสามารถสร้างการมี

ส่วนร่วมได้สูงถึง 27,000,000 ล้าน ในขณะที่ยูทูบมีผู้สมัคร

เข้าเป็นสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 15,000 คน และมียอดวิวแบบ 

Organic มากกว่า 1 ล้านวิวในปี 2564  โดยในปี 2565 ยังเดิน                                                                                  

หน้าสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อกลุ่มครอบครัวผ่านช่องทางออนไลน์ 

และออฟไลน์ เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มจำานวนผู้เข้าใช้งานเว็บ                                                                   

ไซต์และแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันให้เพ่ิมข้ึนเป็น 20 ล้านคนต่อ                                                                                   

เดือน และยังคงจับมือ เซ็นทรัล รีเทล เพื่อจัดงานแฟร์ครอบ 

คลุมตลอดทั้งปีอีกด้วย.

อุตฯยานยนต์ลุยผลิต2ล้านคัน

ลั่น2ปีทำาได้แน่!ชี้อีวีไม่กระทบแนะบรรทุก-บัสใช้LNG

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒน

พงษ์ รองประธานและโฆษก

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า คาดว่าไม่

เกิน 2 ปีการผลิตรถยนต์ในประ                                   

เทศไทยจะก้าวไปสู่ระดับ 2 ล้าน                                      

คันได้ โดยไม่ได้รับผลกระทบ                                    

จากมาตรการสนับสนุนยานยนต์ 

ไฟฟ้า (อีวี) ท่ีคณะรัฐมนตรี (ครม.)  

15 ก.พ. เห็นชอบมาตรการส่ง                       

เสริมการใช้อีวี 3 ประเภท ได้แก่ 

รถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถ                          

กระบะที่จะมีผลบังคับใช้ ใน

เดือน พ.ค.แต่อย่างใด

“ปีนี้เราตั้งเป้าการผลิต

รถยนต์ซึ่งก็คือเป็นเครื่องยนต์

สันดาปภายใน ไว้ 1.8 ล้านคัน 

เนื่องจากมองว่าภาคการท่อง

เที่ยวของไทยยังคงไม่ฟื้นตัว

มากนัก แต่จะค่อยๆ ดีขึ้นในอีก 

1-2 ปี ดังนั้น จึงมองว่าในอีก 

2 ปีโอกาสการผลิตรถยนต์จะ

ไปสู่ระดับ 2 ล้านคันได้ แม้ว่า

รัฐจะส่งเสริมการใช้อีวี ทั้งการ

ให้นำาเข้าโดยมีการอุดหนุนเงิน

ให้สูงสุด 1.5 แสนบาท และ

ลดอากร แต่ราคารวมๆ ก็ยังคง

อยู่ระดับ 7-8 แสนบาทต่อคัน

หากเทียบกับอีโคคาร์ก็ยังคงสูง” 

นายสุรพงษ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม คาดว่าตลาด                                                     

รถอีวีจะเติบโตข้ึนต่อเน่ืองและ

จะเห็นภาพชัดเจนปลายไตรมาส 

3-4 ปีน้ี และคาดว่าจะเกิดการ                                                

แ ข่ง ขัน ท่ีเ พ่ิม สูง ข้ึนใน ช่วง ปี  

2567-68 เมื่อมีการตัดสินใจการ                         

ผลิตในประเทศอย่างเป็นระบบ 

ซ่ึงก็เป็นไปตามแนวทางท่ีรัฐบาล

วางไว้ท่ีจูงใจการนำาเข้ามาทำา

ตลาดในระยะแรกเพ่ือเป็นเง่ือน 

ไขในการนำาไปสู่การผลิตภายใน

ประเทศ

ด้านนายศักด์ิชัย ลีสวรรค์ 

นายกสมาคมผู้ประกอบการก๊าซ

ธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ (เอ็น

จีวี) กล่าวว่า การที่รัฐส่งเสริม

การใช้รถอีวี สมาคมเห็นว่ารถ

ขนาดใหญ่ ทั้งรถบรรทุก รถ

บัส รถดัมพ์ ควรส่งเสริมการใช้

ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็น

จี) แทน ซึ่งขณะนี้ บมจ.ปตท.

ส่งเสริมให้ส่วนลดราคา 40% 

ของดีเซลตลอดสัญญา 10 ปี 

โดยต้องรวมตัวกันเป็นนิติบุคคล 

เนื่องจากกฎหมายยังไม่เปิดให้

เป็นการจำาหน่ายแบบสาธารณะ

“รถเล็กรัฐส่งเสริมไปอีวี                                       

แต่รถขนาดใหญ่เช่น บรรทุก

หัวลาก รถบัส รัฐควรมองไปที่                                   

แอลเอ็นจีโดยตรงเลยจะดีกว่า 

เพราะที่สุดหากรถจะต้องไปใช้

ไฟฟ้า ไฟฟ้านั้นก็ยังคงมาจาก

ฟอสซิลอยู่ดี แล้วรัฐก็ไปส่งเสริม                                                     

การใช้แอลเอ็นจีที่การผลิตไฟ 

ฟ้าอีก ซึ่งหากว่าจะใช้แอลเอ็น

จีตรงกับรถเลยจะดีกว่า ในการ

บสย.โวค้ำาประกันทุบสถิติ

เตรียมลุยMicro5-PGS10

ลงสภาวการณ์คงที่ นักลงทุนต่างชาติก็คงกลับมาซื้อต่อไป เพราะ

ได้ลงทุนลงแรงไปมากแล้ว คงจะไม่คิดถอยอย่างง่ายๆ ยิ่งได้นัก

ลงทุนทั่วไปกลับมาซื้อแทนที่จะขาย เพราะได้ขายจนมีสภาพคล่อง

มากระดับหนึ่งแล้ว ตลาดจึงมีแนวโน้มในทางบวกได้มากขึ้น การ

ทยอยเลือกลงทุนจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีในปัจจุบัน.

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

KTB นักลงทุนอาจคิดว่าการที่ราคาหุ้น KTB มีราคาขยับ

สูงขึ้น อาจเป็นราคาที่สูงหรือแพง นั่นเป็นแค่การใช้ความรู้สึกใน

การประเมิน ซึ่งอาจไม่รับกับความเป็นจริงก็ได้ เพราะการที่จะ

ประเมินว่าราคาหุ้นระดับใดเป็นราคาสูงหรือแพง ควรจะต้องมา

จากผลการประเมินด้วยเหตุผลทางพื้นฐานที่เป็นจริงในขณะนั้น 

อย่างกรณี KTB เมื่อดูทางด้านพื้นฐานที่ดีขึ้นมากในปัจจุบัน จะ

พบว่าราคาหุ้นยังมีการปรับขึ้นไม่ทันหรือยังไม่สอดคล้องกับความ

เป็นจริง เพราะแค่ดูผลประกอบการในปี 2564 ที่ผ่านมา KTB ทำา

กำาไรได้ 21,588.29 ล้านบาท กำาไรเพิ่มจากปี 2563  29.03% จึง

มีกำาไรต่อหุ้นที่ 1.54 บาท เมื่อมาคำานวณราคาหุ้นด้วยพีอีที่ 11 

เท่า จะได้ราคาที่ 16.94 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดยังซื้อขายกัน

แค่ 14.20 บาท เท่ากับยังมี up side ได้อีกถึง 19.30% และคาดว่า

จะได้เงินปันผลในระดับ 4.06% ด้วย ดูแค่นี้ก็สามารถเลือกลงทุน

ได้แล้ว เพราะแค่ดูที่เงินปันผลอย่างเดียวยังได้ผลตอบแทนที่สูง

กว่าดอกเบี้ยเงินฝากที่ทางธนาคารจะจ่ายให้เสียอีก หมายความว่า

หากนำาเงินที่ฝากรับดอกเบี้ยจากธนาคารมาลงทุนซื้อหุ้นธนาคาร

จะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่ามาก จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากกว่า 

นอกจากนี้เมื่อไปพิจารณาในด้านราคาหุ้นที่ปัจจุบันยังมีราคาต่ำา

กว่าราคาที่ประเมินได้จากค่าพีอีต่ำาๆ แค่ 11 เท่าอยู่ค่อนข้างมาก 

แต่เมื่อมาพิจารณาจากมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ KTB ที่

ปัจจุบันอยู่สูงถึงระดับ 25.32 บาทแล้ว เป็นการยืนยันได้

ชัดเจนมากว่าราคาหุ้นในตลาดยังต่ำาเกินมูลค่าแท้จริงมาก 

นั่นหมายความว่าการลงทุนในหุ้น KTB แทบไม่มีความ

เสี่ยงเลย กลับมีโอกาสที่จะได้กำาไรจากส่วนต่ำาของราคา

หุ้นอีกมาก หากคิดจากมูลค่าหุ้นที่ 25.32 บาท เท่ากับ

ราคายังปรับขึ้นได้อีกมากถึง 78.31% จึงเป็นหุ้นที่ยัง

สามารถเลือกลงทุนได้ดี

TOP ใครที่คิดว่าราคาหุ้น TOP ได้ปรับขึ้นมามาก

แล้ว คงจะต้องกลับไปทบทวนใหม่อีกหลายๆ ครั้ง เพราะ

การที่ TOP พลิกสถานะจากขาดทุนในปี 2563 มาเป็นมี

กำาไรในปี 2564 สูงถึง 12,678.03 ล้านบาท นับเป็นการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านพื้นฐานของธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญ

มาก เพราะนอกจากจะมีกำาไรที่ดีขึ้นมากแล้วยังทำาให้

หุ้น TOP มีมูลค่าราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย จึงด่วนสรุปไม่

ได้ว่าราคาหุ้น TOP ที่ขยับขึ้นมาเป็นราคาที่สูง อาจเป็น

ระดับราคาที่ยังต่ำากว่า

มูลค่าแท้จริงก็ได้ จึงต้อง

กลับมาพิจารณาผลการ

เปลี่ยนแปลงทางพื้นฐาน

ในปัจจุบันเสียก่อน เมื่อ

มาดูกำาไรต่อหุ้นที่ทำาได้ใน

ปี 2564 ที่ผ่านมา จะพบ

ว่า TOP มีกำาไรต่อหุ้นที่ 

6.17 บาท เพียงคำานวณ

ราคาที่เหมาะสมด้วยค่า

พีอี 12 เท่า จะได้ราคา

ที่ 74.04 บาท แต่ราคา

หุ้นในตลาดปัจจุบันอยู่

ที่ 53.25 บาท เท่ากับยังมี up side ได้อีกมากถึง 39.04% แสดง

ว่าราคาหุ้นยังต่ำา จึงสามารถลุ้นกำาไรจากส่วนต่ำาของราคาได้

มาก ส่วนเงินปันผลหากจ่ายตามนโยบายที่ 25% ของกำาไร ก็จะ

ได้ผลตอบแทนในระดับ 2.89% อาจดูไม่สูง แต่ก็ยังดีกว่าดอกเบี้ย

ธนาคารที่ควรพิจารณาคือ เมื่อไปดูมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ TOP 

ในปัจจุบัน พบว่ามีค่าที่ 59.25 บาท ยังสูงกว่าราคาหุ้นในตลาด

กว่า 11% เป็นการบอกให้รู้ว่าราคาหุ้น TOP ยังต่ำาเกินจริง และยัง

มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำา จึงน่าลงทุน

AP การที่ราคาหุ้น AP ซึ่งอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการ

ขยับขึ้นมาสูงกว่า 10 บาท อาจมองว่าราคาขึ้นมาสูง แต่เมื่อกลับ

ไปพิจารณาทั้งด้านธุรกิจและผลประกอบการ จะพบว่าธุรกิจกลับ

มาเติบโตได้มากขึ้น และในความเป็นจริง AP ก็มีผลประกอบการที่

ดีกว่าธุรกิจในกลุ่มอยู่ค่อนข้างมากแล้ว ดูจากปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่มี

โรคโควิด-19 ระบาดหนัก บริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ต่างมีกำาไร

ตกต่ำาลง เพราะเมื่อมีมาตรการล็อกดาวน์ธุรกิจก็หยุดการเติบโต 

ทำาให้ต่างมีกำาไรลดลงมาก แต่ AP กลับยังสามารถสร้างผลกำาไรได้

ดีมาก ทำาให้ปี 2563 AP มีกำาไรสูงขึ้นมากจากปี 2562 โดยทำากำาไร

ได้ถึงระดับ 4,226.54 ล้านบาท และมาปีกลาย 2564 โรคระบาด

ยังคงระบาดอยู่มาก แต่ AP ก็ยังสามารถสร้างผลกำาไรที่ดีได้อย่าง

ต่อเนื่อง แค่ 9 เดือนแรกของปี 2564 ทำากำาไรได้ถึง 3,548.96 

ล้านบาท กำาไรสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.06% แสดงว่ายัง

จะทำากำาไรเพิ่มในปี 2564 ได้อีก จึงคาดว่าปี 2564 จะมีกำาไรรวม

ในระดับ 4,500 ล้านบาท ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 1.43 บาท เพียง

คำานวณราคาหุ้นด้วยค่าพีอีแค่ 10 เท่า ยังได้ราคาที่ 14.30 บาท 

แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่แค่ 11 บาท จึงยังมี up side ได้อีกอย่าง

น้อยๆ 30% และจากกำาไรที่ดี ทำาให้ประเมินได้ว่าจะได้เงินปันผลใน

ระดับ 4.55% ด้วย เป็นผลตอบแทนที่ยังคุ้มค่ากับการลงทุนอยู่มาก 

จึงยังน่าลงทุน.

ไทยโพสต์ • เอกชนยานยนต์ตั้งเป้าอีก 2 ปีผลิตเพิ่มเป็น 2 ล้าน

คัน ล่ันแพ็กเกจอีวีไม่กระทบ เหตุยังต้องใช้ระยะเวลาในการเปล่ียน 

ผ่าน ด้านสมาคมผู้ประกอบการเอ็นจีวีหนุนส่งเสริมแอลเอ็นจีกับ

กลุ่มรถใหญ่ดีกว่าไปอีวี

กังวลแต่ไม่วิตกกับสถานการณ์ยูเครน

‘ขสมก.’จ่อชง

บอร์ดเคาะแผน

จัดหารถใหม่

95,680.10

18/2/65

1,713.20
+1.62

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,824.55 8,106.57 -1,282.01
 9,291.09 8,425.13 865.96
 40,772.44 42,549.91 -1,777.47
 38,792.02 36,598.49 2,193.52

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 31.74 32.46
ยูโร 35.99 36.97
ปอนดสเตอรลิง 42.89 44.07
เยน (100 เยน) 27.32 28.13
หยวนจีน 4.77 5.17
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,650 28,750
ทองรูปพรรณ 28,136 29,250
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ยิ่งช็อปยิ่งได้ • เดอะมอลล์ กรุ๊ป จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซิตี้แบงก์ จัดแคมเปญ 

“Happy Go Round Cash Back” แฮปปี้ ไม่รู้จบ ยิ่งช็อป ยิ่งได้ สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% เสริม

ทัพความพิเศษ สำาหรับสมาชิกบัตร M CARD และลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA หรือลูกค้าบัตร

เครดิต CITI ช็อปรับคืน รวมสูงสุด 4,300 บาท ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์–9 มีนาคม 2565 ที่ห้าง

สรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และ พา

รากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พิเศษสำาหรับวันที่ 3-6 มีนาคม 2565 แลกรับ E-Discount Coupon ส่วนลด

สูงสุด 15% ผ่าน M Card Application.

รับมือกับภาวะโลกร้อน” นาย

ศักดิ์ชัยกล่าว.

พระราม 9 • นายกิตติ

กานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล                                               

ผู้อำานวยการองค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผน                                    

ฟื้นฟูของ ขสมก.ฉบับใหม่                                    

ว่า ขณะนี้ ขสมก.อยู่ระหว่าง

พิจารณาแผนระยะสั้น ใน

การจัดหารถพลังงานสะอาด

มาให้บริการ ระหว่างรอให้                                        

แผนฟื้ นฟู ฉบั บ ใหม่ ผ่ า น                                         

ความเห็นชอบจากคณะ                                   

กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(คนร.)

“เป้าหมายหลักของ

การจัดหารถพลังงานสะอาด

มาให้บริการเพื่ อทดแทน

รถเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม 

ทำ า ให้มี ค่ า ใช้ จ่ าย ในด้ าน

อื่นๆ ตามมา ซึ่งเชื่อว่าการ

ดำาเนินการดังกล่าวจะช่วย

แก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ของ ขสมก.ได้ และจะส่งผล

ให้ ขสมก.สามารถให้บริการ

ประชาชนได้อย่างเต็มประ                                                  

สิทธิภาพ โดยยอมรับว่ารถ

พลังงานสะอาดมีหลายรูป

แบบ ขสมก.จะดำาเนินการ

ตามความเหมาะสม ตาม

นโยบายคมนาคม เนื่องจาก

ขณะนี้รถไม่เพียงพอต่อการ

ให้บริการ อย่างไรก็ตามปัจจุบัน 

ขสมก.มีผู้ โดยสารใช้บริการ 

500,000-600,000 คน/วัน” 

นายกิตติกานต์กล่าว

ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่า 

ขสมก.จะสามารถนำาแผนดัง                                   

กล่าวเสนอให้ที่ประชุมคณะ                              

กรรมการ ขสมก. (บอร์ด) 

พิจารณาได้ภายในเดือน มี.ค.                                      

น้ี ก่อนเสนอให้ท่ีประชุมคณะ

อนุ คนร. และที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา

ต่อไป.

ไทยโพสต์ • “บสย.” โวผลงาน

ปี 64 เดินหน้าค้ำาประกันสินเชื่อ

กระฉูด 2.45 แสนล้านบาท ทุบ

สถิติ 29 ปี ฟุ้งอุ้มเอสเอ็มอี 2.26 

แสนราย ปักธงปี 65 ค้ำาประกัน 

1.2 แสนล้านบาท จ่อถกคลังลุย

โครงการ Micro 5 – PGS 10

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร                                   

กรรมการและผู้ จัดการทั่ วไป                                 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาห 

กรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าว

ถึงผลการดำาเนินงานในปี 2564 

ว่า บสย.มียอดค้ำาประกัน 2.45 

แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 73% จาก

ปีก่อน เป็นสถิติการค้ำาประกัน

สูงสุดรอบ 29 ปี ช่วยเหลือผู้ประ                                        

กอบการเอสเอ็มอีได้กว่า 2.26 

แสนราย เพิ่มขึ้น 36% ก่อให้

เกิดสินเชื่อเข้าสู่ระบบ 2.61 แสน                                         

ล้านบาท หรือ 1.06 เท่าของ

ยอดการค้ำาประกัน ก่อให้เกิดการ                                       

จ้างงานใหม่มากกว่า 4 แสนตำา 

แหน่ง รักษาการจ้างงานมากกว่า 

2 ล้านตำาแหน่ง

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา                         

บสย.ยังได้ช่วยผู้ประกอบการเอส

เอ็มอีในระบบมากกว่า 3 ล้านราย

ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ในระบบ หรือคิดเป็น 22.52% 

ผ่านโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ

ต่างๆ ได้แก่ โครงการค้ำาประกัน 

PGS9 วงเงินรวม 1.5 แสน

ล้านบาท ปัจจุบันค้ำาประกันแล้ว                                  

8.17 หมื่นล้านบาท โดยยังมีวง                               

เงินเหลือ 6 หมื่นล้านบาท, โครง  

การค้ำาประกัน Micro 4 เพื่อผู้

ประกอบการรายย่อย ค้ำาประกัน

ไปแล้ว 2.05 หมื่นล้านบาท คิด

เป็น 8.40% เฉลี่ยรายละ 1.2 

แสนบาท โดยยังเหลือวงเงินอีก

ราว 3.2 พันล้านบาท คาดว่าน่า

จะครบวงเงินในช่วงกลางปีนี้

โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ

ตามพระราชกำาหนด (พ.ร.ก.) สิน

เชื่อฟื้นฟู ธนาคารแห่งประเทศ 

ไทย (ธปท.) วงเงิน 1.3 แสน

ล้านบาท คิดเป็น 53.30% และ

โครงการอื่นๆ ของ บสย. คิดเป็น

วงเงิน 1.23 แสนล้านบาท หรือ 5%

สำาหรับเป้าหมายการค้ำา

ประกันสินเชื่อปี 2565 อยู่ที่ 

1.2 แสนล้านบาท พร้อมทั้งตั้ง

เป้าช่วยเหลือเอสเอ็มอีเพิ่มเป็น 

40% จากปีที่ผ่านมา และคาด

ว่าภายในไตรมาส 2/2565 จะ

หารือกับคลังเพื่อขออนุมัติเดิน

หน้าโครงการค้ำาประกัน Micro 

5 วงเงินรวม 3 หมื่นล้านบาท 

ขณะที่ในช่วงไตรมาส 3-4/2565 

มีแผนจะขออนุมัติจากคลังเดิน

หน้าโครงการค้ำาประกัน PGS10 

วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท.

สุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

วันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงสละราชสมบัติ และทรงสละพระราช
สิทธิ์ในการแต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตาม              

กฎมณเฑียรบาล

ขณะนั้นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า   
อานันทมหิดลทรงอยู่ในลำาดับที่ ๑ 

แห่งการสืบราชสันตติวงศ์
สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็น
ชอบ กราบบังคมทูลเชิญ
เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ 

เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาล
ที่ ๘ แห่งพระบรมราชจักรี
วงศ์ ขณะพระชนมพรรษา 
๘ พรรษา ๕ เดือน ๑๑ 

วัน ทรงยังไม่บรรลุพระราช
นิติภาวะ เป็นยุวกษัตริย์ที่
ประทับอยู่ต่างประเทศเพื่อ

ทรงศึกษาเล่าเรียน

ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งคณะผู้

สำาเร็จราชการแทนพระองค์ 
ประกอบด้วย พลเอก                     
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรม
หมื่นอนุวัตรจาตุรนต์ 
นาวาตรีพระเจ้าวรวงศ์

เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์
ทิพอาภา และเจ้าพระยา

ยมราช (ปั้น สุขุม)

พุทธศักราช ๒๔๗๘ พระองค์ทรง
ย้ายไปศึกษาที่ เอกอล นูแวล 

เดอ ลา ซืออีส โรมองต์

ทรงศึกษาภาษาไทย ณ ที่ประทับ โดยมีพระ
อาจารย์ตามเสด็จมาจากกรุงเทพฯ และทรง
ศึกษาภาษาอื่นอีก ๕ ภาษา ได้แก่ ภาษา
ละติน ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน และสเปน

สมเด็จพระบรมราชชนนี
ถวายการอภิบาลยุว

กษัตริย์ทั้งสุขอนามัยและ
การศึกษา ทรงปลูกฝังการ
ทรงงาน พระราชจริยวัตร
ของพระมหากษัตริย์ และ
จารีตราชประเพณีของไทย 
เพื่อทรงเตรียมพระองค์สู่
ภาระหน้าที่อันใหญ่หลวง

นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ รัฐบาลได้กราบบังคมทูล
เชิญเสด็จนิวัตประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี
หลายครั้ง แต่ทรงขัดข้องด้วยพระพลานามัยไม่แข็งแรง จึงยังไม่

สามารถเสด็จกลับเมืองไทยได้
พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
พระชนมพรรษา ๑๓ 
พรรษา ได้เสด็จนิวัต
ประเทศไทยโดยทาง
เรือ พร้อมสมเด็จพระ
ราชชนนี สมเด็จพระ
พี่นางเธอ และสมเด็จ

พระอนุชา
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9กีฬา

ม.กรุงเทพตัดเชือก 100 พลัสยูทีมลีก

กรุงเทพฯ • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แชมป์ 4 สมัย รวมทั้งเมื่อปีที่

แล้ว รวมทีมหวดเอาชนะมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 5-2 แมตช์ ในรอบ

พบกันหมดนัดสุดท้าย ลอยลำาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเทนนิสประเภท

ทีมระหว่างมหาวิทยาลัย “100 พลัสยูทีมลีก 2021” รอบแชมเปียน

ชิพ (8 ทีมสุดท้าย) ที่สนามเทนนิสทรูอารีน่า หัวหิน เมื่อวันอาทิตย์

ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลรอบพบกันหมดนัดสุดท้ายดังนี้ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชนะ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 5-2 โดยมีราย

ละเอียดดังนี้ หญิงเดี่ยว ธมจันทร์ มอมขุนทด ชนะ ณิชกานต์ พัฒน

มาศ 6-0, 6-0 ชายเดี่ยว 1 สิรวิชญ์ สุดเนตร ชนะ นาธัน จัตวาพร

วนิช 6-3, 6-3 ชายเดี่ยว 2 อนพัช ทิมางกูร ชนะ คมธัช กิตตโชค 

6-3, 6-1 หญิงคู่ ร่มธรรม ยืนยาว/วรรณสิริ วันกสิวิชช์ แพ้ ณัฐพัชร์ 

ผิวบางรักษ์/สิริณัฎฐ์ นิยมทรัพย์ 3-6, 7-5, 0-1 (5) ชายคู่ 1 ไมเคิล 

มัธยมจันทร์/รัฐนันท์ จงวิลาสลักษณ์ แพ้ วสุพล มะลิขาว/สุวภัทร 

จินดาไทย 0-6, 2-6 ชายคู่ 2 ชนาธร กางทอง/ศุภศิษฎ์ อภิธนวิทย์ 

ชนะ พัทธ์ คงกิจภากรณ์/เศรษฐวุฒิ สันภิบาล 6-2, 6-3 คู่ผสม ธม

จันทร์ มอมขุนทด/อนพัช ทิมังกูร ชนะ ณิชกานต์ พัฒนมาศ/คมธัช 

กิตตโชค 6-1, 6-2 ส่วนคู่อื่นๆ มหาวิทยาลัยรังสิต ชนะ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 7-0 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะ มหาวิทยาลัยมหิดล 5-2 

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 5-2 

เพียรธัญธัญลิ่ว 8 คนเทนนิสเยาวชน

กรุงเทพฯ • การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทยครั้งที่ 60 ประจำาปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนากีฬา

เทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เป็นการ

ชิงชัยของรุ่นอายุไม่เกิน 10 และ 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ

ไม่เกิน 16 ปี รอบ 16 คน นักเทนนิสจากกรุงเทพฯ โคจรมาพบกัน 

ระหว่าง เพียรธัญธัญ จิตรมั่นมานะ มือวาง 13 ของรายการ พบกับ 

กัญจน์ชญา จูงวัฒนา มือวาง 4 ของรายการ ผลการแข่งขันปรากฏ

ว่าสู้กันถึงซูเปอร์ไทเบรก และเป็นเพียรธัญธัญที่เฉือนชนะกัญจน์ 

ชญา 2-1 เซต 4-6, 7-5 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6 ผ่านเข้ารอบ 8 

คนสุดท้ายหรือรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป ซึ่งจะพบกับ อัจฉราพร 

วรรณโพธิ์ มือวาง 7 จากอำานาจเจริญ ที่ชนะ ณิชารีย์ บัวเพ็ชร มือ

วาง 12 จากชลบุรี 2-0 เซต 6-2, 6-2 ผลการแข่งขันคู่อื่น รุ่นอายุไม่

เกิน 10 ปี ชายเดี่ยว รอบ 32 คน ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล (กทม.) 

ชนะ ชนินท์ โกวิทวัฒนชัย (ชลบุรี) 4-1, 4-0 มหาสมุทร พงศ์ศิริเลิศ 

(ชุมพร) ชนะ กาญจน์นเรศร์ ครูศากยวงศ์ (ชุมพร) 4-2, 4-0 ถิรวัสส์                                                             

พัฒนผดุงพงศ์ (กทม.) ชนะ ณัฏฐ์ จันทร์สนธิกุล (กทม.) 5-4 (2), 

5-4 (4) เดนิส เขียวรักษา (ชลบุรี) ชนะ ปุณณ์ณพิชญ์ พิทักษ์ตระกูล 

(ชลบุรี) 4-0, 4-1 พัฒนะ โต๊ะถม (ขอนแก่น) ชนะ นวธรณ์ ผลากร

กุล (กทม.) 4-1, 4-5 (4) และซูเปอร์ไทเบรก 10-5

ชินซูเกะนักปล้ำาแชมป์ชาวเอเชียคนแรก

กรุงเทพฯ • เมื่อเอ่ยถึงมวยปล้ำาเอเชีย สิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงต้อง

มีมวยปล้ำาญี่ปุ่นติดโผอย่างแน่นอน และครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันที่ชาว

ญี่ปุ่นจะได้ร้องบันไซอีกครั้ง เมื่อพวกเขาได้เปิดหน้าตำานานด้วยการ

คว้าสุดยอดตำาแหน่งแชมป์โลกจากสมาคม WWE มาครองได้สำาเร็จ 

จากฝีมือการปล้ำาอันจัดจ้านของชินซูเกะ นากามูระ ที่มีสไตล์การ

ปล้ำาที่เน้นความหนักหน่วงตามแบบฉบับชาวญี่ปุ่น มีความรุนแรง 

สมจริง ผสมผสานศิลปะการต่อสู้แบบ MMA ชินซูเกะ นากามูระ 

เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 เคยเป็นอดีตนักต่อสู้แบบ

ผสมผสาน (MMA) มีสถิติชนะ 3 แพ้ 1 จากนั้นเข้าสู่วงการมวย

ปล้ำาอาชีพครั้งแรกในสมาคม New Japan Pro Wrestling ของญี่ปุ่น

เมื่อ 29 สิงหาคม 2545 และผ่านเวทีกรำาศึกมากมาย กระทั่งในปี 

2559 “วินซ์ แม็คแมน” ประธานกรรมการบริหารของ WWE (เวิลด์

เรสต์ลิงเอนเตอร์เทนเมนต์) ก็ได้นำาพาเขาเข้าสู่เวทีระดับโลกอย่าง 

WWE โดยเริ่มต้นที่ค่าย NXT  ซึ่งนากามูระก็ไม่ทำาให้ผิดหวัง คว้า

แชมป์ NXT Championship มาครอง 2 สมัย และ NXT Year-End 

Award อีก 2 สมัย กระทั่งปี 2560 เขาจึงได้เปิดตัวขึ้นค่ายหลักใน

ศึกสแม็คดาวน์ ไลฟ์ และเป็นผู้ชนะ Men’s Royal Rumble ในปีต่อ

มา ปัจจุบันเขากลายเป็นนักมวยปล้ำาชาวญี่ปุ่นคนแรกที่คว้าเข็มขัด

แชมป์ดับเบิลยู ดับเบิลยู อี อินเตอร์คอนติเนนตัล แชมเปียนชิพ 

จากสมาคม WWE สังกัดค่าย Smackdown มาครอง เมื่อวันที่ 7 

กุมภาพันธ์ 2565 ครองเข็มขัดแชมป์มาแล้ว 177 วัน.

เลสเตอร์ • สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี เตรียมเปิดตัวอนุสาวรีย์

คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานสโมสร โดยมีกำาหนดเปิด

ตัวที่สนาม “คิงเพาเวอร์ สเตเดียม” ในเดือนเมษายน เพื่อเป็น

เกียรติแก่อดีตประธานสโมสรอันเป็นที่รัก

ทั้งนี้ คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสรฟุต                                                                               

บอลเลสเตอร์ ซิตี ได้ให้คำามั่นหลังการจากไปของคุณวิชัยในปี 2018 

จะดำาเนินการสร้างอนุสาวรีย์ของคุณวิชัยเพื่อแสดงความรำาลึกถึง

ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่สำาคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ 138 ปีของเลส

เตอร์ ซิตี

คุณซูซาน วีแลน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสโมสรฟุต                     

บอลเลสเตอร์ ซิตี กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำาเสนอ

ข่าวนี้กับแฟนบอลของเรา และกับเมืองเลสเตอร์ รวมถึงกับ

แฟนบอลทั่วโลก เนื่องจากคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา เป็นบุคคลที่

สำาคัญของสโมสรแห่งนี้ และท่านยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คน

มากมาย”

“ความมุ่งมั่นและตั้งใจของคุณวิชัยที่มีต่อสโมสรแห่งนี้ และ

เมืองนี้ ทั้งในด้านวิสัยทัศน์ ความเอื้ออาทรและความเชื่อมั่น ได้ถูก

จารึกไว้ในความทรงจำาของทุกคนที่ ได้มีโอกาสสัมผัสเรื่องราวจาก

เรา อนุสาวรีย์นี้จะเป็นสถานที่ที่ให้ผู้คนร่วมระลึกถึง และร่วมเฉลิม

ฉลองความสำาเร็จในช่วงชีวิตของท่าน พร้อมแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ 

เหล่านั้นแก่คนรุ่นหลัง”

คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา เข้ารับตำาแหน่งประธานสโมสรฟุต 

บอลเลสเตอร์ ซิตี ในปี 2010 และได้พาทีมเลื่อนชั้นกลับมาเล่นใน

พรีเมียร์ลีก ซึ่งเป็นลีกสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษ ภายใต้การนำาทาง

ของท่าน เลสเตอร์ ซิตี สร้างความสำาเร็จอย่างมหัศจรรย์ให้คนทั่ว

โลกด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี 2016 ซึ่งเป็นความสำาเร็จ

ด้านกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล

ภายใต้การบริหารงานของคุณวิชัย เลสเตอร์  ซิตี ยังสามารถ

ผ่านเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ใน

ปี 2017 ในขณะเดียวกัน คุณวิชัยได้สร้างวิสัยทัศน์และวางแผน

พัฒนาสโมสรแบบยั่งยืน ซึ่งวิสัยทัศน์เหล่านั้นได้รับการสนับสนุน

จากเหล่าแฟนบอลที่ได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสโมสร รวมไป

ถึงชุมชนเลสเตอร์ที่ ได้รับการสนับสนุนจากคุณวิชัยมาโดยตลอด 

เช่น การพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ การมอบของขวัญ

ต่างๆ รวมถึงการแบ่งปันความสุขของการให้ การสนับสนุนอาหาร

และเครื่องดื่มสำาหรับแฟนบอลในวันแข่งขัน การสร้างศูนย์ฝึกซ้อม

ฟุตบอลชั้นนำาระดับโลกแห่งใหม่ และแผนขยายสนาม “คิงเพา

เวอร์ สเตเดียม” ซึ่งกำาลังอยู่ในขั้นตอนการดำาเนินการ

ภายใต้การบริหารของคุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธาน

สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี ได้เปิดตัวสนามฝึกซ้อม “เลสเตอร์ ซิตี 

เทรนนิ่ง กราวด์” ที่ซีเกรฟ ในเดือนธันวาคม 2020 และยื่นแผน

พัฒนาสนาม “คิงเพาเวอร์ สเตเดียม” เมื่อช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 

หลังจากที่ทีมเลสเตอร์ ซิตี ได้คว้าแชมป์เอฟเอ คัพ เป็นครั้งแรกใน

ประวัติศาสตร์สโมสร ซึ่งเป็นความสำาเร็จต่อเนื่องของสโมสรทั้งใน

และนอกสนาม

อนุสาวรีย์ของคุณวิชัยจะตั้งอยู่ที ่มุมสนาม “คิงเพาเวอร์                  

สเตเดียม” ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เพื่อต้อนรับแฟนฟุตบอลที่

เดินทางมายังสนามฟุตบอล จากเส้นทางเดินเท้าหลักตามถนนรอว์ 

ไดค์ส โรด ซึ่งการก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มขึ้นเร็วๆ นี้.

วิชยานำาทัพไทยหวดลัตเวียศึกเดวิสคัพ

กรุงเทพฯ • ความเคลื่อนไหวการ

แข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภท

ทีมชาย รายการ “เดวิสคัพ บาย ราคู

เท็น 2022” เวิลด์กรุ๊ป ทู เพลย์ออฟ 

ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติลัตเวีย ณ ศูนย์

พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทอง

ธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 

มีนาคม 2565

ในส่วนของทีมชาติไทยได้รับ

การเปิดเผยจาก “บิ๊กสุชัย” นายสุ

ชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคม

กีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่า ได้มีการ

พิจารณาตัดตัวนักกีฬาเทนนิสจาก

ชุดเตรียมทีมชาติไทยประจำาปี 2565 

มาเป็นทีมชาติชุด เดวิสคัพเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว

นายกสมาคมกีฬาลูกสักหลาดไทย กล่าวว่า นักเทนนิสชาย

ทีมชาติไทยชุดเดวิสคัพครั้งนี้ ได้แก่ “จูเนียร์” วิชยา ตรงเจริญชัย

กุล มือ 1 ของไทย, “บูม” กษิดิศ สำาเร็จ, “สอง” ยุทธนา เจริญผล, 

“แซค” ฐานทัพ สุขสำาราญ และ “ณัฐ” ปรัชญา อิสโร โดยทั้ง 5 

คน เคยติดทีมชาติชุดเดวิสคัพมาแล้ว ส่วนรายชื่อผู้เล่นของทีมลัต

เวียนั้นต้องรอสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ประกาศอย่าง

เป็นทางการ

นายสุชัยกล่าวว่า สำาหรับผู้จัดการทีมและกัปตันทีมคือ นาย

วิเชษฐ์ ทีปกากร อุปนายกสมาคมฯ และนายภราดร ศรีชาพันธุ์ 

อดีตนักเทนนิสมืออันดับ 9 ของโลก ตามที่แจ้งไปแล้วก่อนหน้า 

และเพื่อให้การเตรียมทีมดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมจึง

ได้แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการทีม 2 คนมาช่วยเตรียมทีม ได้แก่ นาย  

ธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำานวยการสมาคมฯ ฝ่ายพัฒนา

เยาวชน และพันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์ กรรมการอำานวยการ

สมาคมฯ

ในส่วนนักเทนนิสชุดเตรียมทีมชาติที่ ไม่ผ่านการตัดตัวใน

ครั้งนี้ ขอให้ขยันและตั้งใจฝึกซ้อม เพื่อให้มีโอกาสผ่านการตัด

ตัวสำาหรับการแข่งขันรายการต่อไป โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬา                      

เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19 ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหว่างวันที่ 10-25 ก.ย.2565

“นักกีฬาที่ไม่ผ่านการตัดตัวครั้งนี้ก็ยังมีโอกาสในรายการต่อ

ไป ดังนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อม เมื่อโอกาสมาถึงจะได้มีความ

พร้อมสำาหรับการแข่งขันในนามทีมชาติไทย ผมเป็นกำาลังใจให้

นักกีฬาทุกคนครับ” บิ๊กสุชัยกล่าวทิ้งท้าย.

เลสเตอร์เตรียมสร้างอนุสาวรีย์คุณวิชัย

เท่าไหร่มันก็แพ้อยู่ดี ผมก็เลยส่งกองหน้าลงไปเพิ่ม ก็ถือว่าโชคดีที่

ตัดสินใจถูก และต้องชื่นชมน้องๆ ด้วยที่โดนนำาในสถานการณ์ที่

กดดันแต่เชื่อมั่นว่าทุกคนจะกลับมาได้”

ส่วนสถานการณ์ในการดิ้นรนหนีการตกชั้นนั้น รังสรรค์

กล่าวว่า “ตอนนี้ผมยืนยันว่ายังไม่รอดนะครับ เพราะว่ายังเหลือ

อีก 8 เกม เราเองยังสุ่มเสี่ยง จากอันดับที่ 16 จนถึงอันดับ 8 ตอน

นี้เสี่ยงหมด อาจต้องเร่งทำาคะแนนเพิ่มให้มากกว่านี้อีกหน่อยเพื่อที่

เราจะอยู่ในโซนที่ปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม”.

สระราวุฒิเซ็งโอกาสมากมาย

สิงห์เจ้าท่ายังหาชัยชนะไม่เจอ

แมนเชสเตอร์ • แมนเชสเตอร์ ซิตี ที่ตามล่าตัว แฮร์รี เคน มา

ร่วมทีมไม่สำาเร็จ สุดท้ายโดนกัปตันทีมชาติอังกฤษซัดคนเดียว 2 

ประตู พาท็อตแนม ฮอตสเปอร์ บุกมาชนะถึงเอทิฮัด สเตเดียม 

3-2 ทำาให้การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เปิดกว้างอีกครั้ง

ลูกโหม่งของแฮร์รี เคน ในนาทีที่ 95 ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่

กี่ วินาทีหลัง เจ้ าบ้านไล่

ตี เสมอจากลูกโทษที่จุด

โทษของริยาด มาห์เรซ 

ส่งผลให้แมนเชสเตอร์ ซิตี 

ต้องพบกับความพ่ายแพ้

ในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรก

ในรอบ 16 เกม

“หงส์แดง” ลิเวอร์ 

พูล มีโอกาสที่จะไล่ตาม

หลังทีมจ่าฝูงอย่างแมน

เชสเตอร์ ซิตี เหลือเพียง 

3 คะแนนเท่านั้น หาก

เกมในวันพุธที่จะถึงนี้พวก

เขาสามารถเอาชนะลีดส์ 

ยูไนเต็ด ได้ในแมตช์ที่แอนฟิลด์

“เราไม่จำาเป็นต้องแพ้สักเกมก็ยังรู้ว่ามันยากขนาดไหนที่จะ

คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก” เปป กวาร์ดิโอลา ผู้จัดการทีมเรือใบสีฟ้า 

แมนเชสเตอร์ ซิตี กล่าว “แต่เรายังมีอีกหลายๆ แมตช์ที่จะต้องลง

เล่น”

ก่อนแมตช์ที่เอทิฮัด สเตเดียม จะเปิดฉากนั้นแทบไม่มีใคร

คาดคิดมาก่อนว่าชัยชนะจะเป็นของท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ที่ก่อน

หน้านี้เพิ่งแพ้ในพรีเมียร์ลีกมา 3 แมตช์ติดต่อกัน

แต่ อันโตนิโอ คอนเต ก็เอาตัวรอด ไม่ต้องพ่ายแพ้ 4 แมตช์

ติดต่อกันเป็นคร้ังแรกในอาชีพสำาเร็จ ซ่ึงต้องขอบคุณเกมรับอันเหนียว

แน่นบวกกับความยอดเยี่ยมของแฮร์รี เคน และซอน เฮือง มิน

“ก่อนอื่นเลย ผมต้องบอกว่าเกลียดความพ่ายแพ้” กุนซือไก่

เดือยทองกล่าว “การตอบโต้นี้ของพวกเราเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก ชัย

ชนะในแมตช์นี้สร้างความมั่นใจให้กับเราเป็นอย่างมาก เพราะมัน

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการ

ต้องเล่นกับแมนเชสเตอร์ 

ซิตี หลังแพ้มา 3 เกมติด”

“มันเป็นชัยชนะที่

ยอดเยี่ยมกับทีมที่สุดยอด

อย่างแมนเชสเตอร์ ซิตี 

ต้องชมแมนเชสเตอร์ ซิตี

ด้วย พวกเขาแสดงให้เห็น

จริงๆ ว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดี

ที่สุด ในความเห็นผม ดีที่สุด

ในโลกแล้ว ทั้งโครงสร้าง

การจัดการ นักเตะที่พวก

เขามี รวมถึงเปป”

“เราต้องเชื่อมั่นใน

สิ่งที่เรากำาลังทำาอยู่ เชื่อในสิ่งที่เราทำาอยู่ในทุกๆ วัน ผมเองมีความ

สุขกับการทำางานกับนักเตะกลุ่มนี้ พวกเขาแสดงให้ผมเห็นถึงความ

มุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนา พวกเขาเริ่มเข้าใจไอเดียฟุตบอลของผม 

เราอยากทำาให้ดีที่สุดจนกว่าจะจบซีซั่น เป้าหมายของผมคือเมื่อจบ

ซีซั่นแล้วนักเตะของผมจะพัฒนาขึ้น เพราะนั่นแปลว่าพวกเรายก

ระดับขึ้นเมื่อจบซีซั่น”

ชัยชนะส่งให้ลูกทีมของคอนเตขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 7 ของ

ตารางพรีเมียร์ลีก ตามหลังทีมอันดับ 4 อย่างแมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด อยู่ 4 คะแนน พร้อมกับแมตช์ที่เตะน้อยกว่า 2 แมตช์.

ไทยโพสต์ • สระราวุฒิ ตรีพันธ์ กุนซือการท่าเรือ เอฟซี ชี้ทีมมี

โอกาสหลายครั้งเช่นกัน แต่ก็พลาดทำาให้บุกไปแพ้บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

2-1 ในศึกรีโว่ ไทยลีก นัดที่ 22 ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

“สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี เสีย

ประตูจากจุดโทษตั้งแต่ 20 นาทีแรก ก่อนที่

ครึ่งหลังจะมาเสียอีกหนึ่งประตู แม้ว่านาที

ที่ 87 จะไล่มาเป็น 1-2 จากตัวสำารอง ณัฐ

วุฒิ สมบัติโยธา ทำาให้คะแนนตามจ่าฝูงอยู่ที่ 

16 คะแนน

หลังจบเกม สระราวุฒิ ตรีพันธ์ กุนซือ

การท่าเรือ เอฟซี เปิดเผยว่า “เราช่วยกันเล่น

ดีอยู่แล้ว ถึงจะเสียประตูง่ายจากลูกโทษ แต่ทุกคนยังกลับมาอยู่ใน

เส้นทาง แม้ว่าครึ่งหลังจะเสียประตูที่ 2 แต่เราก็ยังพยายามที่จะ

เอาคืนได้ ทุกคนมุ่งมั่นเต็มที่ที่จะเก็บ 3 แต้ม แต่ก็อย่างที่ว่า จาก 

3 แต้ม มาเป็น 0”

“น้องๆ ทุกคนโอเคแล้ว เราซ้อมมาจากเท้าสู่เท้า เปลี่ยน

เคนกดสองทำาลุ้นพรีเมียร์ลีกเปิดกว้าง

ย้ายเกมได้เร็ว แต่ว่าจังหวะเรามาเสียประตู

ง่ายเกินไปจากจุดโทษ ซึ่งก็ต้องใช้แรงเยอะ

มากๆ เรามีโอกาสหลายครั้งในการทำาประตู 

แต่ก็พลาดไป ผมบอก

นักเตะเสมอว่าให้เล่น

ฟุตบอลในสไตล์ของ

เรา คือ เท้าสู่เท้า ให้

ได้” สระราวุฒิกล่าว

ส่วนแมตช์พลิกล็อกเป็น “มังกรโล่

เงิน” โปลิส เทโร เอฟซี ที่เปิดสนามบุณยะ

จินดา ย่านวิภาวดีรังสิต ยันเสมอ บีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด 1-1 ยืดสถิติไร้พ่ายเป็นแมตช์ที่ 6 ติดต่อกัน มี 28 คะแนน

จาก 22 นัด

รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค กุนซือทีมมังกรโล่เงินเปิดเผยว่า “พอใจ

กับ 1 แต้ม เป็น 1 แต้มที่สำาคัญมาก ตอนโดนนำาผมจำาเป็นต้องส่งกอง

หน้า 2 คนลงไปเพิ่มเลย เพราะคิดในใจไม่รู้จะเล่นเกมรับทำาไม จะแพ้

‘จูเนียร์’ วิชยา ตรงเจริญชัยกุล มือ 1 ของไทย
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

รียกได้ว่าตอนนี้กระแสซีรีส์เกาหลีมาแรงสุดๆ โดยเฉพาะซีรีส์                         

แนวพีเรียด บางเรื่องอิงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เพิ่ม

อรรถรสด้วยการปรับบทให้เข้ากับยุคสมัย เติมความฟินของ

บทพระเอก-นางเอก พระรอง-นางรอง ให้ผู้ชมได้จิกหมอนนอนฝัน แต่

สอดแทรกวัฒนธรรมที่เด่นชัดคือ ชุดฮันบก ชุดประจำาชาติเกาหลีรูป

แบบและลายเส้นสวยงามมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี ทำาให้

การดูซีรีส์สนุกยิ่งขึ้น

ล่าสุด ศูนย์

วัฒนธรรมเกาหลีจัด

นิทรรศการ “ย้อน

เวลาหาราชัน ตามซี

รีส์เกาหลี (Hanbok 

in K-Series)” จาก

ความนิยมซีรีส์เกาหลี

ยอดฮิตเรื่องThe Red 

Sleeve (นางในหัวใจ

แกร่ง) และเรื่อง The 

King’s Affection 

(ราชันผู้งดงาม) 

บรรยากาศภายใน

นิทรรศการเหมือนอยู่

ในซีรีส์ ทั้งเครื่องเรือน

และของตกแต่งเกาหลี 

ผู้เข้าชมสามารถสวม

ใส่ชุดฮันบกถ่ายภาพได้ ทำาให้รู้สึกถึงความเป็นเกาหลีดั้งเดิม จัดแสดง

ตั้งแต่วันนี้-29 เม.ย.2565 เข้าชมได้ทุกวัน ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี 

มุน ซึงฮยอน เอกอัคราชทูตเกาหลีประจำาประเทศไทยกล่าวว่า 

ซีรีส์เกาหลีย้อนยุคเป็นที่นิยมในเมืองไทย ทำาให้ชุดฮันบกได้รับความ

สนใจมากขึ้น ก่อนหน้านี้จัดนิทรรศการชีวิตของเรา (URI Life) แสดง

ชุดฮันบกที่พระราชา พระราชินี ขุนนาง สวมใส่ในซีรีส์ รวมถึงเครื่อง

แต่งกาย และอาวุธ เชื่อมโยงกับนิทรรศการย้อนเวลาหาราชัน ตาม

ซีรีส์เกาหลี ปัจจุบันที่เกาหลีมีการส่วมใส่ชุดฮันบกในเทศกาลสำาคัญ 

อาทิ วันปีใหม่เกาหลี ทั้งชุดแบบโบราณที่อนุรักษ์ไม่ให้จางหายและ

แบบร่วมสมัยนักท่องเที่ยวส่วมใส่ได้ แม้ว่ากาลเวลาจะผันเปลี่ยน แต่

ชุดฮันบกอยู่คู่กับเกาหลี 

ภายในนิทรรศการแบ่งเป็น โซนที่ 1 ซึ่งอยู่ในเรื่อง นางใน

หัวใจแกร่ง ที่มีนักแสดงนำา อี จุนโฮ สมาชิกวง 2PM ขวัญใจสาว

ไทย รับบทองค์รัชทายาทอีซาน ในสมัยราชวงค์ โชซองอันเก่าแก่ของ

เกาหลี โซนนี้จะเป็นทิวทัศน์ของสวนด้านหลังในพระราชวังชางด็อก

กุง ในฤดูร้อน โซนที่ 2 จากเรื่องราชันผู้งดงาม นำาแสดงโดยโรอุน 

หนุ่มหน้าหวาน ที่จับคู่กับพัค อึนบิน สาวมากความสามารถ นำาฉาก

ในซีรีส์สวนควางฮัลลูวอน จ.จอลลาบงโด สร้างขึ้นในรัชสมัยราชวงศ์

โซชองของกษัตริย์เซจอง

โซนที่ 3 ห้องอ่านหนังสือ จากเรื่องนางในหัวใจแกร่ง ที่ได้จัด

วางโต๊ะอ่านหนังสือที่เรียกว่า ซออัน เป็นโต๊ะเขียนหนังสือทรงเตี้ย 

ปกติจะวางไว้ในห้องรับแขก และใช้อ่านหนังสือ เมื่อมีแขกมาเยือนจะ

แสดงตำาแหน่งของเจ้าของบ้าน ด้วยการวางเครื่องเรือนไว้กลางห้อง 

ของตกแต่งภายในห้องมีรูปปั้นสมบัติแห่งชาติของเกาหลีจำาลอง เช่น 

รูปพระโพธิสัตว์ปางครุ่นคิด สมบัติแห่งชาติชิ้นที่ 83 และกระถางรูป

โลหะเคลือบทองสมัยราชวงศ์แพ็กเจ สมบัติแห่งชาติชิ้นที่ 287 

โซนที่ 4 ห้องรับรองแขก ผนังห้องจะทำาจากกระดาษฮันจี 

(กระดาษเกาหลี) และตกแต่งฉากหลังด้วยฉากกั้น ที่เรียกว่า เพียง

พุง ฉากกั้นนี้จะใช้บังลมหรือใช้สำาหรับกำาบังบางสิ่ง ฉากกั้นเป็นภาพ

ตามรอยซีรีส์เกาหลีกับนิทรรศการชุดฮันบก

สหกรณ์ออมทรัพย์อุดรฯโมเดลแก้หนี้ครู
ออก4มาตรการช่วยเหลือลดดบ.1%ยืดเวลาผ่อนชำาระ-ดึงหนี้สถาบันการเงินอื่นมารวมไว้ด้วยกัน

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุดรธานี 

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลัง

การประชุมหารือการแก้ ไขปัญหาหนี้สินครู

และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 

1 และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอุดรธานี 

ว่า ตนขอชื่นชมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัด

อุดรธานี ที่ได้บริหารจัดการหนี้ครูได้อย่างดี

เยี่ยม ซึ่งได้ดำาเนินการตามมาตรการแก้หนี้

ครูที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำาหนด โดย

เฉพาะมาตรการลดดอกเบี้ยร้อยละ 1 จากทั้ง

เงินกู้และเงินฝาก ดังนั้นจึงต้องการให้สหกรณ์

ศึกษาธิการ • เปิด “โมเดลแก้หนี้ครู” สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี ออก 4 ข้อแนวทาง

ช่วยเหลือ ลดดอกเบี้ย 1% นับหนึ่งใหม่ยืดระยะเวลาผ่อนชำาระ รวมหนี้จากสถาบันการเงิน

อื่นมาไว้ที่สหกรณ์เท่านั้น และพักการชำาระหนี้ ด้านสถานีหนี้ครูที่ ศธ.สั่งให้เปิดทุกเขตพื้นที่ 

มีครูลงทะเบียนออนไลน์แล้ว  1.3 หมื่นคน

ในจังหวัดอื่นๆ นำาไปเป็นต้นแบบขยายผลต่อ

ไป ทั้งนี้ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครูจะยึด

มาตรการ 70 : 30 คือ ในอัตราเงินจะใช้หนี้

ร้อยละ 70 เหลือเงินใช้ประจำาเดือนในบัญชี

ร้อยละ 30 นอกจากนี้ ได้ทำาความร่วมมือ

กับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด หรือ

เครดิตบูโร เพื่อจัดการข้อมูลหนี้ครูของแต่ละ

คนว่าครูมีหนี้อยู่ในแหล่งใดบ้าง และมีจำานวน

หนี้อยู่เท่าไหร่ เพื่อนำามาเป็นข้อมูลบริหาร

จัดการแก้หนี้ครู และมีผลต่อการกู้หนี้ใหม่ของ

ครู เพื่อไม่ให้ครูสร้างหนี้เกินเงินเดือน

วาดพระอาทิตย์ 

พระจันทร์ และยอด

เขาทั้ง 5 ส่วนชุด

โต๊ะ เก้าอี้ เป็นชุด

รับแขกแบบร่วมสมัย 

ซึ่งผู้เข้าชมสามารถ

สวมใส่ชุดฮันบกตาม

ซีรีส์เกาหลีย้อนยุค 

อาทิ เสื้อคลุมของ

ราชวงศ์ (กอรยอง

โพ) เสื้อท่อนบน (ดัง

อี) เป็นเสื้อสำาหรับ

สตรี เครื่องแบบ

ข้าราชการ (ควาน

บก) และชุดขุนนาง 

(โดโพ) ซึ่งเห็นได้บ่อย

จากซีรีส์เหมือนเราได้สวมบทบาทเป็นหนึ่งในนักแสดง

ภายในงานศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีจัดพิธีมอบตำาแหน่งทูต

กิตติมศักดิ์ด้านวัฒนธรรมเกาหลีให้กับชนันภรณ์ รสจันทน์ มิสไทย

แลนด์ยูนิเวิร์ส ปี 2548, ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล หรือดีเจบุ๊คโกะ นัก

จัดรายการวิทยุ, เทนนิส-ร.ต.พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ และโค้ชชัชชัย 

ชเว (ชเว ยองซอก) พร้อมการแสดงดนตรีพื้นบ้านเกาหลี คายากึม 

ระบำาพื้นบา้นเกาหลีกีวอนมูเปน็การอวยพรใหเ้กดิความสันตสิุขและโชคดี

มีการจัดแฟชั่นโชว์ชุดฮันบก โดยนายแบบ-นางแบบกิตติมศักดิ์ 

มุน ซึงฮยอน มาในชุดโดโพ ชุดข้าราชการระดับสูง มีสัญลักษณ์ลาย

ปักนกกระเรียนบริเวณหน้าอก จะส่วมใส่เมื่อปฏิบัติงานในพระราชวัง 

ส่วนลายปักเสือหมายถึงข้าราชการทหาร แล้วยังมีโค้ชชเวกับชุดฮันบก 

ร่วมสมัย, เทนนิสกับชุดฮันบกร่วมสมัยสีพาทเทล, น้อดและดีเจบุ๊ค

โกะในชุดทังอี ชุดแต่งกายประจำาวันของเชื้อพระวงศ์หญิงแต่ละชุดมี

รายละเอียด การปักลวดลาย สีสันของผ้า สร้างเอกลักษณ์และความ

งดงามให้ชุดฮันบก.

นิทรรศการแอนิเมชันดัง ghibli มาไทย 

ยูนิโคล่ ประเทศไทย ร่วมกับ สตูดิโอจิบลิ ยกนิทรรศการ

แอนิเมชันดัง #My style, My ghibli มาไทย ไฮไลต์อยู่ที่

คาแรคเตอร์ โทโทโร่และ

รถบัสแมวจากแอนิเมชัน

เรื่องเยี่ยม โทโทโร่เพื่อนรัก 

“My Neighbor Totoro” ผู้

ชมสามารถสวมบทบาท

เป็นเมย์ชั่วคราว แถมทุก

คนยังสามารถขึ้นไปนั่งบนรถบัสแมวขนาดเท่าตัวจริงได้ด้วย ใน

งานยังมีคอลเลกชันภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์จิบลิโดยคุณกานต์ญาดา 

ช่างภาพชาวไทยผู้เข้าชมงานสามารถซื้อเสื้อยืดและกระเป๋า

สะพายเพื่อเก็บความทรงจำาแห่งโลกมหัศจรรย์ของจิบลิไว้เป็นที่

ระลึก เปิดให้เข้าชมถึงวันที่ 27 มี.ค.2565 เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 

ต่อยอดงานคราฟต์ ไทยแข่งตลาดโลก

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำากัด ผู้บริหารโครงการไอคอน                                        

สยาม ร่วมกับพันธมิตรอย่างซีพี ออริจิน บริษัทผู้พัฒนาแพลต                                                                   

ฟอร์มแห่งโอกาสสนับสนุนผู้ประกอบการช่างฝีมือ SMEs ไทย  

ผ่านช่องทางออมนิแชนแนล 

เชื่อม ICONCRAFT และ 

“Origin SME” แพลตฟอร์ม 

อีคอมเมิร์ซเพื่อธุรกิจและ

สังคม ผลักดันแบรนด์และ

สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในต่าง

ประเทศ เปิดโอกาสให้ช่างฝีมือที่ผ่านการคัดเลือกได้จำาหน่ายสินค้า

ใน ICONCRAFT และแพลตฟอร์ม Origin SME โดยผลงานที่เข้า 

ร่วมจะต้องเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคนไทยและผลิตใน

ไทยเท่านั้น พร้อมร่วมสัมผัสสินค้าช่างฝีมือไทยทั้ง 15 แบรนด์

ที่ร่วมโครงการในงาน “Craft of Sharing คราฟต์นี้ดูแลเธอ” 

ระหว่างวันนี้–28 ก.พ.นี้  ณ ไอคอนสยาม

ฉาย ‘MEMORIA’ จัดมาสเตอร์คลาสชั้นครู

Kick the Machine Films และ Common Move เตรียม

นำา MEMORIA ภาพยนตร์ขนาดยาวของอภิชาติพงศ์ วีระ

เศรษฐกุล ซึ่งชนะรางวัล                               

จูรี ไพรซ์ จากเทศกาล

หนังเมืองคานส์ ฝรั่งเศส                             

2564 เข้าฉายในไทยที่

โรงภาพยนตร์ตั้งแต่วัน

ที่ 3 มี.ค.นี้ จุดประกายให้ผู้คนสนุกกับวัฒนธรรมการดูหนังไป 

พร้อมกับการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านกิจกรรมมาสเตอร์คลาสโดย

คนในวงการหนังชั้นครู ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลา

ยา ศุกร์ที่ 25 ก.พ. ฟังมาสเตอร์คลาสกับทิลดา สวินตัน และชม

ภาพยนตร์เรื่อง MEMORIA26 ก.พ. เจาะลึกการเป็นโปรดิวเซอร์

หนังอิสระกับ ดิอานา บุสตามานเต และอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐ

กุล วันที่ 4-6 มี.ค. ฉายภาพยนตร์ โคลอมเบียที่คัดสรรมา กิจกรรม

ทั้งหมดเปิดจองบัตรวันที่ 21 ก.พ.นี้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ติดตาม

ทางเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม Common Move รวมถึง 

เฟซบุ๊กและเว็บไซตห์อภาพยนตร์.

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า สำาหรับการ

จัดตั้งสถานีครู มีการทำางานระหว่างระดับ

จังหวัดและระดับเขตพื้นที่ ซึ่งสถานีแก้หนี้ครู

นี้เปิดให้ครูลงทะเบียนแก้ไขหนี้สิน มีผู้สนใจ

เข้าร่วมแล้วกว่า 13,000 คน เพื่อเข้าสู่ระบบ

ปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงครูที่เป็นหนี้นอก

ระบบด้วย และดูว่าจะต้องจัดอันดับครูของแต่

ละกลุ่มว่าครูคนใดเป็นหนี้วิกฤตระดับไหนบ้าง 

พร้อมทั้งวางกลไกการเรียนรู้ ให้แก่ครูรุ่นใหม่ 

เพื่อวางแผนบริหารจัดการหนี้ในอนาคต ส่วน

ครูที่ถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีเกี่ยวกับเงินกู้ ขณะ

นี้ ศธ.ได้ทำาเรื่องชะลอการฟ้องร้อง เพื่อไกล

เกลี่ยคดีความแล้ว

สำาหรับข้อมูลเบื้องต้นของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูอุดรธานี จำากัด หุ้นเฉลี่ยต่อสมาชิก 

599,265 บาท หนี้เฉลี่ยต่อสมาชิก 975,084.37 

บาท เงินฝากเฉลี่ยต่อสมาชิก 373,066 บาท 

โดยมี 4 แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครู

และบุคลากรทางการศึกษา ของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูอุดรธานี จำากัด ได้แก่ 1.มาตรการ 

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิก จาก

เดิมร้อยละ 6.25 ต่อปี เหลือเพียงร้อยละ 5.25 

ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

โดยอัตราดอกเบี้ยลดลงไปถึงร้อยละ 1 ต่อปี 

ซึ่งหากสมาชิกกู้เงินสามัญ 2.5 ล้านบาท จะ

เกิดส่วนต่างที่ไม่ต้องจ่ายไปถึง 25,000 บาท

ต่อปี หรือประมาณ 2,083.25 บาทต่อเดือน 

รวมถึงสหกรณ์ฯ ได้ปรับลดดอกเบี้ยเงินฝาก

ลง เพื่อมาช่วยเหลือสนับสนุนการลดอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้

2.มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ ให้แก่   

สมาชิก เพื่อให้ลูกหนี้มีเงินเดือนคงเหลือร้อย

ละ 30 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มครูเกษียณ

แล้วที่จะมีรายได้จากค่าวิทยฐานะที่ลดลง 

ทำาให้มีศักยภาพในการผ่อนส่งน้อยลงกว่าเดิม 

โดยจะปรับโครงสร้างงวดส่งชำาระหนี้ให้มีการ

ขยายงวดออกไปเท่ากับงวดที่ทำาสัญญาครั้ง

แรก และงวดสุดท้ายต้องชำาระก่อนอายุครบ 

75 ปี เช่น ครูกู้พิเศษ 3,200,000 บาท ส่งชำาระ 

180 งวด งวดละ 27,438 บาท ในขณะนี้ส่งมา

แล้ว 80 งวด มียอดหนี้เหลือ 2,186,438 บาท 

เมื่อปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ 180 งวดเท่าเดิม 

จากที่ต้องส่งเดือนละ 27,438 บาท เหลือเป็น 

17,567 บาท ซึ่งส่งชำาระหนี้ลดลง 9,871 บาท

ต่อเดือน

3.มาตรการบริหารจัดการหนี้สหกรณ์

และหนี้สถาบันการเงินอื่น (รวมหนี้สินมาไว้

ที่สหกรณ์) เป็นการรวมยอดหนี้จากสหกรณ์

และสถาบันการเงินอื่น ได้แก่ ธนาคารออมสิน 

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มา

รวมไว้ที่สหกรณ์แห่งเดียว ทำาให้ยอดเรียกเก็บ

รายเดือนลดลง และสมาชิกได้รับเงินเฉลี่ยคืน

เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยที่เสียให้แต่ละที่ในแต่ละปี 

เมื่อมาเสียให้สหกรณ์ที่เดียวก็จะได้รับคืนกลับ

มาในรูปปันผลตอนสิ้นปี และ 4.มาตรการพัก

ชำาระหนี้ให้แก่สมาชิก.

เ

นมเกษตรทำ�ดี ปีที่ 60 • ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองโอกาสก้าวขึ้นสู่ปีที่ 60 วางยุทธศาสตร์การดำาเนินงานปี 

2565 ขับเคลื่อนธุรกิจตั้งเป้าเป็น Holding Company มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ครอบคลุมผู้บริโภคทุกกลุ่ม ขับเคลื่อนตามแนวทางเศรษฐกิจ S-curves 

BCG Model บนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน ในงาน “นมเกษตรทำาดี ปีที่ 60” มีการแนะนำาตัวแทนคนรุ่นใหม่ดื่มนมเกษตร KU Milk ICON 

อาทิ นิปุณ แก้วเรือน (น้องต้นกล้า) นิสิตปี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ น.ส.นันทิภัทร ภาระ (น้องฟ้า) นิสิตปี 1 คณะวนศาสตร์ และนักกีฬาเทควัน

โด นายชาคริต วาสประเสริฐสุข (น้องริว) นิสิตปี 2 คณะมนุษยศาสตร์ นักกีฬาฟุตบอล ดร.ชเว ยองชอก (โค้ชเช) จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

สนใจติดต่อศูนย์ผลิตภัณฑ์นม ม.เกษตรฯ ได้ทาง Email: kudc@ku.ac.th www.daily.ku.ac.th FB : นมเกษตร. 

‘ตรีนุช’ยันสภาล่มไม่กระทบพิจารณาพ.ร.บ.การศึกษา

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ยันสภาล่มไม่กระทบ

การพิจารณา  พ.ร.บ.การศึกษาชาติ พ.ศ. ... 

ชี้ยังพอมีเวลา และต้องมีการวิเคราะห์อย่าง

ละเอียด เพื่อไม่ให้ตัวกฎหมายรัดตึงเกินไป  

เพราะการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา ต้องคำานึงถึงการเชื่อมโยงโลกอนาคต

ด้วย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ว่า ตามที่ประชุมร่วมรัฐสภาในสมัยสามัญ

ประจำาปี 2564 ได้พิจารณาเห็นชอบผ่านร่าง

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้                                                    

พ.ศ. ... ไปแล้วนั้น ซึ่งขณะนี้ ได้มีการตั้งคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง

กฎหมายฉบับละ 49 รายแล้ว โดยตนมอง

ว่าการจัดทำาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ 

พ.ศ. ... ยังพอมีเวลา เนื่องจากมีหลายมาตรา

ที่ต้องจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน รวมถึง

ได้ประสานการทำางานร่วมกับนายตวง อันทะ

ไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและ

การกีฬา วุฒิสภาด้วย ซึ่งเท่าที่ทราบหลาย

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำาลังดำาเนินการพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวอย่างเข้มข้น เพื่อให้ได้ 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...  ฉบับท่ีมีความ                                                          

สมบูรณ์มากที่สุด และไม่ทำาให้เกิดข้อขัดแย้ง

ระดับปฏิบัติ  

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า สำาหรับ

กรณีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่การ

ประชุมสภาล่มหลายครั้ง จะมีผลต่อการ

พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องของ ศธ.หรือ

ไม่นั้น เรื่องนี้ตนมองว่าไม่เกี่ยวข้อง และไม่

กระทบต่อการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ... แต่อย่างใด เพียงแต่ตอนนี้

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวอยู่ระหว่างวิเคราะห์

รายละเอียด เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น เนื่อง 

จากข้อกฎหมายในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะต้อง

ไม่รัดตึงมากเกินไป เพราะการศึกษามีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการจัดทำาจะ                                                      

ต้องมองไปการศึกษาในโลกอนาคตด้วย อย่าง 

ไรก็ตาม ตนเชื่อว่า กมธ.วิสามัญฯ จะเร่ง

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฉบับนี้โดยเร็ว

ที่สุด เพราะถือว่าเป็นเรื่องสำาคัญและถือเป็น

กฎหมายแม่ ท่ีกำาหนดรายละเอียดไว้เป็นภาพ.

ชวนชมนิทรรศก�ร “ย้อนเวล�ห�ร�ชัน ต�มซีรีส์เก�หลี

ชนันภรณ์ รสจันทน์ มิสไทยแลนด์

ยูนิเวิร์ส โชว์ชุดฮันบก

ดีเจบุ๊คโกะ-ธนัชพันธ์ บูรณ�ชีว�วิไล 

ทูตด้�นวัฒนธรรมเก�หลี

ห้องอ่�นหนังสือ ตรงกล�งมีโต๊ะอ่�นหนังสือ เรียกว่� ซออัน

ทิวทัศน์สวนหลังพระร�ชวังช�งด็อกกุงจ�กเรื่องน�งใน

หัวใจแกร่ง
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11บันเทิง

ลังยกศพ “ธรรมรัตน์ นาคสุริยะ” อดีตพิธีกรดังชั้นครู คุณ

พ่อของคุณเหมี่ยว ปวันรัตน์ ขึ้นสู่เมรุ-ส่งดวงวิญญาณสู่

สรวงสวรรค์..

วันวานกาลเวลาของอดีตนักร้องนำาวงดิอิมพอสซิเบิ้ล “เศรษฐา 

ศิริยะฉายา” ศิลปินแห่งชาติ ก็ได้จบลงอย่างสงบในวัย 77 ปี และจะมี

พิธีรดน้ำาศพในวันจันทร์ที่ 21 ก.พ.นี้ เวลา 16.00 น. ณ วัดเทพศิรินทรา                                                                      

วาสราชวรวิหาร

นี่..ถ้าเข้าถึง-ลึกซึ้งในธรรม มองว่าความตายเป็นปรากฏการณ์

ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นตามธรรมดาของโลก ก็จะมอง-รู้สึกได้ดังเนื้อเพลง 

“มันบ่แน่หรอกนาย” ที่สรวง สันติ ร้องว่า..

“คนที่ตายก็จงเอาไปฝัง คนที่ยังก็จงทำาความดี โอ๊ย...มันบ่แน่

หรอกนาย” แบบไม่รู้สึกอะไรมากมาย

แต่เมื่อคนเรายังเข้าไม่ถึงธรรมข้อน้ี ความตายก็ยังคงเป็นความโศก

เศร้า ความเสียใจของคนท่ีรัก คนในครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหายอยู่ต่อไป

เช่นความตายของคุณเศรษฐา หรือ “พี่ต้อย” ก็ได้ทำาให้ผู้คน

วงการบันเทิงพากันเศร้าสลด และนับเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลของ

วงการไปอีกท่าน..

ก็..ขอแสดงความเสียใจต่อคุณอรัญญา นามวงศ์ ภรรยา และลูกสาว

เอาไว้ ณ ที่นี้ และขอให้ดวงวิญญาณพี่ต้อย-เศรษฐาไปสู่สุคติ ณ สัม 

ปรายภพนู้นเทอญ!

พูดถึงเรื่องตาย ก็ไม่อยากให้ชะล่าใจกัน ห้วงนี้ผมจึงอยากให้เอา

ตาคอยอ่าน เอาหูคอยฟังที่ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ

เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาท่านโพสต์ไว้บ้างก็ดี

อย่างล่าสุด.. “ตามที่ได้กล่าวแล้ว สายพันธุ์ที่มีแนวโน้มไปได้เร็ว 

BA.2 เราคงหนีไม่พ้น ขณะนี้การระบาดอยู่ในขาขึ้นในทวีปเอเชีย

สิงคโปร์มีประชากรน้อยกว่าเรา 10 เท่ายังมีผู้ป่วยมากกว่า

หมื่นห้า ญี่ปุ่นขึ้นไปเกือบแสน เกาหลีก็เช่นเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบ 

มากกว่าเราทั้งนั้น

จะเห็นว่าการเปลี่ยนสายพันธุ์แต่ละครั้งจำานวนผู้ป่วยในบ้านเรา

จะเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า จากระลอกแรกเป็นหลักสิบ ระลอก 2 เป็นหลัก

ร้อย และระลอก 3 เป็นหลักพัน

ระลอก 4 เจอสายพันธุ์เดลตาเป็นหลักหมื่น ครั้งนี้เป็นระลอก 5 

สายพันธุ์ โอมิครอน ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นเป็นหลักแสนหรือเปล่า ไม่อยาก

เห็นตัวเลขขึ้นแบบนั้นเลย”

ครับ..เชื่อว่าทุกคนก็ไม่อยากเห็น แต่ไม่ว่าจะอยาก-ไม่อยากหาก

เราประมาทโอกาสที่จะได้เห็นคนติดโควิดวันละแสนก็ย่อมจะเป็นไปได้ 

ไม่งั้นหมอยงคงไม่ออกมาแสดงความกังวล หรือเป็นห่วงอย่างนี้หรอก!

อย่างไรก็ตาม ก็อุ่นใจ-สบายใจได้ในเรื่องของการรักษา ฟังคุณธน

กร วังบุญคงชนะ บอกว่า นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอ ชา 

ยืนยันรัฐบาลยังไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกประกาศกระทรวงสา 

ธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำาหนดค่าใช้จ่ายใน

การดำาเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรค

ติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

ดังนั้น ผู้ป่วยโควิด-19 ยังถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน และสามารถเข้า

รับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากสถานพยาบาลเอกชนมีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วย

โควิด-19 หรือญาติ ก่อนจะมีการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกประกาศฉบับเดิม 

จะถือว่าเป็นการกระทำาผิดพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541

นอกจากนี้ รัฐบาลยังไม่มีการปรับมาตรการควบคุมการแพร่ระ

บาดใดๆ ในขณะนี้ โดยคำานึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำาคัญ

จึงอยากให้ประชาชนเน้นการดำาเนินชีวิตในรูปแบบ New Nomal 

เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อไป พร้อมสั่งคุมเข้ม

ทุกมิติ”

เฮ้อ..อ่านแล้วก็เหนื่อย เหนื่อยท้ังประชาชน เหนื่อยท้ังรัฐบาล-นา

ยกฯ เหนื่อยท้ังมด-หมอ บุคลากรทางการแพทย์ท้ังหมด-ท้ังเพน่ันแหละ 

โดยเฉพาะลุงตู่ ถ้าจะบอก “ผมพอแล้ว” ได้ คงจะบอกเช้า-บอกเย็น..

จะได้ไม่ต้องทนฟังเสียงเห่าจากคนใกล้-คนไกลให้รำาคาญ!.

อาลัย..R.I.P กันไม่เว้นวัน

ห

ารจากไปของนักแสดงอาวุโสและศิลปินแห่งชาติ ต้อย-

เศรษฐา ศิระฉายา ด้วยโรคมะเร็งปอด ในวัย 77 ปี นับ

ว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงไทย โดย

ข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นนอกจากจะสร้างความเสียใจต่อครอบครัวศิระ

ฉายาเป็นอย่างมาก เหล่าคนบันเทิงที่เคยได้รู้จัก ได้ร่วมงานกับอา

ต้อย เศรษฐา ต่างก็รู้สึกอาลัยต่อการจากไปของอาต้อยเช่นกัน หลาย

ต่อหลายคนได้ออกมาโพสต์ข้อความร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง

ต่อการจากไปของอาต้อย เศรษฐา

เริ่มต้นที่ บี-พุทธิพงษ์ 

ปุณณกันต์ อดีตรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม สามี

ของนางเอกมากความ

สามารถ นุส-นุสบา ปุณณ

กันต์ ได้ โพสต์เฟซบุ๊กแสดง

ความอาลัยต่อการจากไปของ 

ต้อย-เศรษฐา ศิระฉายา

“อาต้อย “เศรษฐา                                                                           

ศิระฉายา” ศิลปินแห่งชาติ 

ขอแสดงความเสียใจต่อ

ครอบครัวศิระฉายาและอาลัยต่อการจากไปของอาต้อยครับ ขอให้

ดวงวิญญาณอาต้อยไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ ชื่นชมและ

ชื่นชอบในทุกๆ บทบาทของอาต้อย ทั้งการแสดง พิธีกร โดยเฉพาะ

การร้องเพลง (The impossible) ทุกท่วงทำานองและเสียงร้องจะคง

อยู่ในความทรงจำาของคนไทยตลอดไปครับ #RIP”

โจอี้ บอย ได้ โพสต์คลิปจากหนังเรื่องเก๋าเก๋า ที่เจ้าตัวยอมรับ

ว่าแรงบันดาลใจในการเขียนบทหนังเรื่องนี้มาจากต้อย เศรษฐา 

“หนังเรื่องนี้ผมเขียนขึ้นมาโดยมีแรงบันดาลใจจากคุณอา และจาก

คำาพูดนึงของพ่อแม่ผมเวลาเขาเล่าให้ฟังถึงสมัยเขาเป็นวัยรุ่นจัด

งานปาร์ต้ีและมีวงสตริง

คอมโบ “ต้อย เศรษฐา                                   

และดิอิมพอสสิเบิ้ลมา

เล่นดนตรีด้วยนะ” “ชั้นชอบมาก” จากความ

ประทับใจของแฟนคลับอย่างพ่อแม่ผมจึง

เป็นที่มาของจินตนาการต่อมาที่ผมพยายาม

ถ่ายทอดมาสู่ภาพยนตร์เรื่องเก๋าเก๋า แม้แต่

ชื่อหนังในภาษาอังกฤษ “The Possible” 

ยังตั้งเลียนแบบเพื่อเป็นเกียรติแก่วง “The 

Impossible”

นี่เป็นฉากที่ผมชื่นชอบที่สุด ที่ผม

รู้สึกว่าผมพูดมัน

ออกมาจากใจแทน

ความรู้สึกของ

พ่อแม่ผมผ่านตัว

ละครของต๋อย 

และแฟนดิอิมพอส

ซิเบิ้ล ความทรง

จำาของผมกับอา

เลยมักจะติดอยู่ที่

บทของต้อย กับต๋อย

เสมอมา เป็นเกียรติทั้งผม

และครอบครัวที่มีโอกาสได้

ร่วมงานกับอานะครับ หลับให้สบายครับต้อย ดิอิม ต๋อย พอสสิเบิ้ล”

โทนี่ รากแก่น โพสต์ข้อความว่า “หนูขอกราบลาคุณอา อา

ต้อย เศรษฐา ศิระฉายา ที่เคารพรัก ทราบข่าววันนี้ หัวใจเหมือน

หล่นหาย และแล้ววันที่ต้องจากลาก็มาถึง รีบไปค้นหาภาพความทรง

จำาเมื่อครั้งได้ร่วมงานกับอา “รายการน่ารักน่าลุ้น” เป็นช่วงเวลาที่มี

คุณค่า มีความสุขที่สุดในชีวิต “เวลา” มันช่างรวดเร็ว ไม่เคยรอใคร 

คุณอาคือ “ผู้ให้” เป็นแบบอย่างที่ทำาให้หนูได้เห็น เป็นคนที่อารมณ์ดี

ที่มีแต่พลังบวก และรอยยิ้ม อาคือผู้ให้

ในทุกเช้าที่นัดอัดรายการจะมีชาวบ้านมานั่งรออาที่สตูดิโอ 

หนูถามทีมงานว่าเขามาทำาอะไรกันทุกอาทิตย์ ทีมงานบอกว่ามารอ

พบอาต้อยเพื่อขอความอนุเคราะห์ อาต้อยได้พูดคุย ถามไถ่ แล้วให้

เงินตามความจำาเป็นของแต่ละคน เป็นภาพที่หนูเห็นตลอดเวลาที่ได้

ร่วมงานกับอา ในยามที่มั่งมีอาต้อยมักแบ่ง

ปันให้คนด้อยโอกาสเสมอ มีแต่รอยยิ้มให้

ทุกคนที่ได้พบเจอ

หนูดีใจท่ีได้เห็น ได้อยู่ ได้รับคำาสอน

จากศิลปินท่ีทรงคุณค่าอย่างอาต้อย เศรษฐา 

ศิระฉายา ทุกอย่างที่หนูเห็นอาทำา มันเข้า

มาในจิตสำานึกให้หนูได้กระทำาตาม และสั่ง

สอนอบรมลูกหลานต่อไป ขอเก็บบันทึกไว้

เป็นความทรงจำา ด้วยความอาลัยยิ่ง กราบ

ลาอาต้อย ศิลปินแห่งชาติของชาวไทย

อีกหนึ่งคนบันเทิงที่เคยได้ร่วมงานกับอาต้อย 

เศรษฐา ในหลายๆ ครั้ง สำาหรับ แนน-กัญดา ศรีธรรมูป

ถัมภ์ โดยแนนได้ โพสต์ข้อความอาลัยว่า “กราบลาอา

ต้อย ด้วยรัก และอาลัยค่ะ อาต้อยคือบุคคลต้นแบบ ทั้ง

ในเรื่องของการทำางาน และชีวิตครอบครัว แนนเคยร่วม

งานกับอาต้อยหลายครั้ง สัมผัสได้ถึงความอบอุ่น ใจดี 

มีเมตตา และความเป็นมืออาชีพเสมอ ใคร

ทำางานกับอาต้อยจะรู้ว่าใจดีมากกกก มี

รอยยิ้ม &  เสียงหัวเราะตลอดเวลา ทำาให้

ลูกหลานอย่างเราไม่เกร็งเลยถึงแม้อา

ต้อยจะเป็นถึงศิลปินแห่งชาติก็ตาม

ในมุมส่วนตัว อาต้อยคือต้นแบบ

ของผู้ชายในฝัน เป็นสามีและพ่อที่แสน

ดี รักภรรยาและลูกสาวมาก เราจะเห็น

ภาพครอบครัวท่ีอบอุ่น สนิทสนม และ

ไปไหนด้วยกันตลอดเวลา ทำาให้รู้ว่า 

พลังแห่งรัก และสถาบันครอบครัวน้ัน

สำาคัญแค่ไหน วันน้ีอาต้อยได้ออกเดิน

ทางไปยังดินแดนอื่นแล้ว หนูขอให้อา

ต้อยจงเป็นสุข สงบ ในสัมปรายภพด้วย

เทอญ ขอแสดงความเสียใจกับน้อง

อ๊ีฟ อาเป๊ียก และครอบครัวด้วยนะคะ..

กราบลาด้วยความเคารพรัก และอาลัย

อย่างสุดซ้ึงค่ะ ๒๐ กพ. ๒๕๖๕”

สปาย-ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชา

ภัทร์ กับการทำาหน้าที่เป็นคอรัสให้กับอา

ต้อยมานานถึง 12 ปี ได้ โพสต์ข้อความ

ว่า “12 ปีที่ได้ทำาหน้าที่คอรัสให้อาต้อย 

เศรษฐา และ The Impossibles คือเกียรติ 

คือความภูมิใจอย่างที่สุด คือโรงเรียนและ

หนังสือเล่มใหญ่ ที่เงินก็หาซื้อลงเรียนที่ไหนไม่ได้ ทุกครั้งที่ได้พบอา

ต้อยมีแต่ความอบอุ่น ความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และของอร่อย 

ดีใจและตื่นเต้นทุกครั้งที่จะมีงานกับอา อยู่กับอาแล้วสนุก

อาคือแบบอย่างของความดี คนดีท่ีใครๆ ก็รัก เพราะอาเผื่อ

แผ่ความรักไปให้

ทุกคนด้วยหัวใจ

ท่ีปรารถนาเพียง

ให้ทุกคนมีความ

สุข คือความโชค

ดี คือบุญของ Spy 

จริงๆ ท่ีชีวิตน้ีได้มี

โอกาสใกล้ชิดกับ

อาต้อย 20 ก.พ.

2565 กราบลาอา

ต้อย เศรษฐา ด้วย

รักและอาลัย ขอ

แสดงความเสียใจ

กับอาเป๊ียก พ่ีอ๊ีฟ 

และครอบครัว

ศิระฉายาท่ีรักและ

ผูกพันย่ิง มา ณ ท่ี

น้ีด้วยครับ”.
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0 Cent หรือชื่อจริงคือ เคอร์ติส เจมส์ 

แจ็กสัน แรปเปอร์ชื่อดังชาวอเมริกัน 

หลังจากไปโผล่เป็นเซอร์ไพรส์ในช่วง

โชว์การแสดงตอนพักครึ่งของศึกซูเปอร์ โบว์ลเมื่อ

สัปดาห์ที่แล้ว ปรากฏว่าโดนผู้ชมหลายคนพากัน

วิจารณ์เละที่ปล่อยให้รูปร่างอ้วนขึ้นผิดหูผิดตา 

แต่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่แคร์คอมเมนต์ทั้งหลาย 

เพราะรู้ดีว่าตัวเขาจะลดน้ำาหนักเมื่อไหร่ก็สามารถ

ทำาได้สบายๆ อยู่แล้ว

การที่แรปเปอร์วัย 46 โผล่ไปร่วมทำาการ

แสดงตอนพักครึ่งศึกซูเปอร์ โบว์ลครั้งล่าสุดเป็นสิ่ง

ที่เหนือความคาดหมายสำาหรับแฟนๆ ขณะที่ Dr. 

Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J Blige และ

เคนดริก ลามาร์ เท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วสำาหรับการ

เอนเตอร์เทนแฟนๆ กีฬาในช่วงเบรก

แต่หลังจากการม้วนตัวกลับหัวกลับหางเข้า

มาแบบในวิดีโอฮิตของเขาใน Da Club แฟนๆ 

บางคนมีการวิจารณ์เขาทางโซเชียลมีเดีย โดยใช้

ถ้อยคำาที่ไม่น่ารักเท่าไหร่นัก

บางคนก็ไปพุ่งเป้าให้ความสนใจเรื่องรูปร่าง

ของแรปเปอร์คนดัง ท่ีดูเหมือนจะน้ำาหนักเพ่ิมข้ึน

เล็กน้อย แต่ก็มากพอท่ีจะเอามาวิจารณ์กันสนุกปาก

แต่ในฐานะคนดัง และเป็นบุคคลสา 

ธารณะ 50 cent ก็ไม่ได้ใส่ใจกับคำาวิจารณ์เรื่อง

รูปร่างที่อวบอิ่มขึ้นเล็กน้อย และรู้สึกขำามากกว่า

สำาหรับใครที่พยายามล้อเขาในตอนนี้

แรปเปอร์วัย 46 แชร์ภาพสแนปของตัว

เองขณะท่ียืนอยู่ใกล้ๆ กับ Eminem จากค่ำาคืน

น้ัน พร้อมกับใส่ข้อความไว้ให้แฟนๆ ได้อ่านด้วยว่า 

“ผมเรียกส่ิงน้ีว่าเป็นการหยอก

ล้อกัน พวกเขาแค่เย้าแหย่ผม

เพราะพวกเขารู้ว่าผมลดน้ำา

หนักได้อยู่แล้ว น่ันเป็นเหตุผล

ว่าทำาไมผมถึงหัวเราะให้กับ

พวกเขา”

“การล้อเรื่องอ้วนให้คน

อับอาย จะใช้ได้เมื่อคุณรู้สึก

อับอายกับความอ้วนของคุณ

เองเท่าน้้นแหละ 555”

ฟังแล้วคิดบวก ทัศนคติไม่เลว และประโยคเหล่าน้ีของเขาก็เรียก

เสียงชื่นชมในคอมเมนต์จำานวนมาก และท่ีสำาคัญคือเขาอยู่ในวงการ

มากว่า 15 ปี จะให้เหมือนวันแรกคงแทบเป็นไปไม่ได้ แน่ๆ คือตอนน้ีเขา

ยังสามารถข้ึนโชว์ทำาการแสดงได้อย่างแข็งแรง พลังมาเต็มเช่นเคย

มีคนลือกันว่า ที่น้ำาหนักตัวของเขาเพิ่มมากขึ้นอาจเป็นเพราะ

เขาต้องเตรียมไปรับบทในภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องหนึ่ง แต่ตรงนี้ก็

ไม่ได้มีข้อพิสูจน์สนับสนุนได้

และอาจแค่เหมือนใครหลายคนที่เจอช่วงโควิดเข้าไปก็ได้แต่

นั่งๆ นอนๆ เก็บตัวเพราะกิจกรรมหาย ไขมันจะถามหา น้ำาหนักจะ

ตามมาก็ไม่แปลก.
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สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

อ้วนขึ้นแล้วไง มั่นใจจะลดเมื่อไหร่ก็ได้

50 Cent ไม่แคร์ โชว์อวบในซูเปอร์ โบว์ล

ฮิปฮอปกลิ่นอายไทย‘ยอมขอบตาดำา’ไปกับ RachYO

วัยรุ่นคล่ังรักมีกร๊ีด เมื่อแรปเปอร์หนุ่มโคราชไฟแรง

อย่าง “RachYO” ที่ประสบความสำาเร็จด้านผล

งานเพลงกับเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์และน่า

จดจำา พร้อมกับการ Represent ความเป็นไทย

และฮิปฮอปได้อย่างลงตัว จนสำานักข่าวชื่อดัง

ต่างประเทศอย่าง “Reuters” ยังการันตีความ

สามารถ ยกให้ “RachYO” เป็นดาวดวงใหม่

ประดับวงการแรปเปอร์ไทย เดินตามรอยรุ่น

พี่สายแรปในวงการ

“RachYO” กลับมาคราวนี้เลือกปล่อย 

“ยอมขอบตาดำา” เพลงคลั่งรักที่เจ้าตัวบอก

ว่า “ต้องนอนดึกแค่ไหน ขอบตาจะดำาซัก

เท่าไหร่ ขอเพียงแค่คุยกับเธอทั้งคืนก็พอ” 

อีกหนึ่งเพลงที่ยังคงความเป็นสไตล์ของ 

“RachYO” กับการ Represent ความเป็น

ไทย และฮิปฮอปหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมท่อน

ฮุกสุดติดหูจนทุกคนต้องร้องตาม...

“ยอมขอบตาดำา” แต่งขึ้นจากประสบการณ์

ตรงของ “RachYO” โดยเขาเล่าว่า “มีช่วงหนึ่งผมห่าง

หายจากการพบปะแฟนเพลงตามคอนเสิร์ตหรืองานโชว์

ต่างๆ รวมถึงหายจากการทำาผลงานเพลงไปนานมาก และ

ยอมรับว่าคิดถึงแฟนเพลงมาก ผมเลยเกิดไอเดียที่อยาก

จะทำาเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมา และตั้งใจทำาเพลงนี้อย่าง

หนักเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับแฟนเพลงทุกคนที่รอ

ฟังผลงานเพลงของผม เพราะฉะนั้นเพลงนี้ผมเปรียบ

เทียบให้เหมือนเป็นจดหมายรักที่ส่งมอบให้แฟนเพลง 

เป็นการบ่งบอกความรู้สึกของผมที่มีต่อพวกเขาว่า ผม

ยอมทำางานหนัก ยอมขอบตาดำาเพื่อพวกเขา แต่อีก

มุมมองหนึ่ง เพลง ‘ยอมขอบตาดำา’ ยังเป็นเพลงที่

ทุกคนสามารถส่งไปให้คนที่เรารัก คนที่เราคิดถึง ให้

เพื่อน หรือแฟน เพื่อบอกให้เขารู้ว่าเรารักเขามาก

ขนาดไหนก็ได้เช่นกันครับ”

นอกจากนี้ “RachYO” ยังได้เผยอีกว่า ใน 

Music Video “ยอมขอบตาดำา” จะมีเซอร์ไพรส์ให้

กับแฟนๆ เพื่อตอบแทนความรักที่แฟนเพลงมอบให้

กับเขา ซัพพอร์ตและติดตามผลงานของ “RachYO” 

มาโดยตลอดผ่านบทเพลงนี้.

interthaipost69@gmail.com

คนบันเทิงอาลัย‘ต้อย เศรษฐา’

ยกเป็นครู-ต้นแบบการทำางาน
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๘๒/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวศุภรัศม์ิ คําแดง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพ่ิมเติม)

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑. ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๙๗๑๗ เลขท่ีดิน 

๑๖๒ หนาสํารวจ ๕๒๒๒ ตําบลหนองทะเล 

อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี ๕๖ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง ไมมีเลขท่ี 

- นายวิชาญ

ขํานุรักษ

๑๗๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๕ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหม� น

บาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม) รายนางสาวศุภรัสมิ์ คําแดง กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายรัฐกิจ ประเสริฐภัควงศ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหม� น

บาทถวน) พรอมดอกผล

(นายรัฐกิจ ประเสริฐภัควงศ)

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๘๘/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวง

จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ รายนางสาวพิยดา ทองคําพันธ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคาน

กอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๕ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๕ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/มูลคา หมาย 

เหตุ

๑ ตูนิรภัย สีดํา ๑ ตู นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๒๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๒ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Balenciaga สีดํา ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๓ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Saint Laurent สีขาว ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๔ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Chanel Classic ๘ นิ้ว 

สีชมพู

๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๕ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Chanel boy ๘ นิ้ว สีดํา ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๖ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Gucci medium สีดํา (จาก

การตรวจสอบมีแตช� อเคร� องหมายGucci)

๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๗ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Gucci สีดํา ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๘ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Gucci สีน้ําตาลออน ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๙ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Chanel medium flap wallet 

สีฟา

๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๐ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Chanel flap bag สีชมพู 

(จากการตรวจสอบมีแตช� อเคร� องหมาย Chanel) 

๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๑ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Gucci small สีดํา (จากการ

ตรวจสอบมีแตช� อเคร� องหมาย Gucci)

๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๒ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Chanel wallet สีดํา (จาก

การตรวจสอบพบวามีแตเคร� องหมาย Chanel)

๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๓ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Chanel classic ๘ นิ้ว สีดํา 

(จากการตรวจสอบพบวามีแตเคร� องหมาย Chanel)

๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๔ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Celine สีขาว-น้ําตาล ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๕ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Prada สีดํา ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๖ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Jacquemus สีชมพู ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๗ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Marc Jacobs สีชมพู ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๘ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Balenciaga สีดํา ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๙ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Gucci สีน้ําตาล ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๒๐ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Chanel สีน้ําตาล ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๑,๐๙๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๒๑ เข็มขัด มีเคร� องหมายช� อวา Dior สีน้ําเงิน (จากการตรวจ

สอบพบวามี แตช� อเคร� องหมาย Christian Dior)

๑ เสน นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๒๒ ตะกราหวาย มีเคร� องหมายช� อวา Loewe ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๓๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๒๓ รถยนตยี่หอ BMW รุน ๓๓๐e M Sport สีขาว หมายเลข

ทะเบียน ๒ขฆ ๓๓๐ กทม.

๑ คัน นายนรบดี จันทรหวร ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๒๓ รายการ รวมจํานวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๐๕๓,๕๙๐ บาท (สามลานหาหม� นสามพันหารอยเกาสิบบาทถวน) 

พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวพิยดา ทองคําพันธ กับพวก

(นายเนติพัชญ ธามณี)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

พันตํารวจโท 

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)             

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองคดี ๔ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)             

เรียนออนไลน   ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ 

DIPROM รวมกับ วุฒิธร มิลินทจินดา หรือวูดดี้ และ กัญญลักษณ มิลินทจินดา ประธาน

เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ บริษัทวูดดี้ เวิลด เปดโครงการ DIPROM Agro Beyond Academy 

รุนที่ 3 ผานกิจกรรมออนไลน Live Super Talk  ภายใตคอนเซ็ปต (Rise and Shine)  เพ� อ

พัฒนาความรู เพิ่มทักษะแกผูประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมและยกระดับศักยภาพการเปน

นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอยางมืออาชีพ

ด็อกเตอร แททออฟ คลินิก (Clinic) 

คลินิกอันดับ 1 ของเอเชียดานการลบรอยสัก

และดานการรักษาดวยนวัตกรรมเลเซอร 

จัดแคมเปญตอนรับป 2022 ใน “Hope 

Project” นําทัพโดย นพ.นัทธพงศ จิรุระวงศ 

ประธานกรรมการด็อกเตอร แททออฟ คลินิก 

และคุณนิสามณี เลิศวรพงษ ยูทูปเบอรสาย

บิวตี้ช� อดัง จากชองสะบัดแปรง ชวนหนุม

สาวคับคั่งเพ� อเผยรอยแผลเปนในรูปแบบตางๆ 

เชน รอยแผลเปนจากการศัลยกรรม รอยแผล

เปนอุบัติเหตุ รอยแผลเปนคีลอยด  ในคอนเซปต

“รอยแผลเปน บอกเลาเร� องราวความเปนคุณ 

แต 2022 รอยแผลเปนเหลานี้จะหายไป” 

เพื่อชูความเป็นตัวจริงด้านเลเซอร์ทางการ

แพทยในการลบรอยแผลเปน ซึ่งเปนอีก

หนึ่งความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยเครื่อง

มือที่ทันสมัย อยาง PicoWay Resolve และ

เทคนิคการรักษาพิเศษแบบฉบับ Dr.TATTOF 

Clinic

นพ.นัทธพงศ กลาววา “คนไทย

จํานวนมาก ตองสูญเสียความม่ันใจกับรอยแผลเปน 

ทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจ บางครั้งสรางบาดแผล

ทางใจที่มองไมเห็น การเลือกทําแคมเปญนี้

เพ� อส� อสารกับคนไขวา ปจจุบันเทคโนโลยี

ทางการแพทยดานเลเซอรพัฒนาไปมาก 

ทําใหการรักษาน้ันรวดเร็ว ปลอดภัย และไมเจ็บ 

อย่างเครื ่องเลเซอร์ PicoWay Resolve 

ที่สงพลังงานระดับความถี่ 1 ตอ ลาน ๆ ครั้ง

ตอวินาที เพ� อชวยสลายพังผืด และกระตุน

การสรางคอลลาเจนใตชั้นผิว ชวยใหรอย

แผลเปนนูนยุบลง และรอยแผลเปนหลุม

ดูตื้นขึ้น โดยไมเจ็บ ไมตองพักฟน และที่

สําคัญเปนเทคโนโลยีใหมลาสุด ที่ผานการ

รองรับจากองคการอาหารและยา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา อีกทั้งความเปนผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางดานเลเซอรของ Dr.TATTOF Clinic 

ที่ทําใหผลการรักษามีประสิทธิภาพที่สุด 

สามารถรักษารอยแผลเปนไดทุกรูปแบบ  

การันตีจากผลงานการรักษามากกวา 7 ป 

ทําใหคนไขนั้นกลับมามีความมั่นใจไดอีกครั้ง 

Dr.TATTOF จัดแคมเปญใหม 

ทวงคืนความมั่นใจจากรอยแผลเปน

ตอกย้ําวา Dr.TATTOF Clinic ลบไดทุกรอย

แผลเปน”

สําหรับคนไขที่ตองการเรียกคืนความ

มั่นใจ ทาง Dr.TATTOF Clinic ยังมีบริการ

ลบรอยสัก ลบรอยแตกลาย ลบรอยดําคล้ํา 

สลายไขมัน กําจัดขนถาวร และลบรอยดางขาว 

ดวยเคร� องมือเลเซอรที่ปลอดภัย มาตรฐาน 

U.S. FDA พบกับ Dr.TATTOF Clinic ทั้ง 7 

สาขา ไดที่ สาขาสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 3, 

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว ชั้น 3, 

สาขาเทอรมินอล 21 พัทยา ชั้น 1, สาขา

เอท ทองหลอ ชั้น 1, สาขา ฟวเจอรพารค 

รังสิต ชั้น 3 โซนโรบินสัน, สาขาเซ็นทรัล

พลาซา ปนเกลา ช้ัน 3, สาขาเดอะ พรอมานาด 

ชั้น 3 และสามารถติดตามขาวสารโปรโมชั่น 

เพ่ิมเติมไดท่ี Facebook: Dr.TATTOF, Instagram: 

Dr.TATTOF, Line: @dr.tattof, หรือเว็บไซต 

www.drtattof.com

ทีเอ็มบีธนชาต สนับสนุนสินเช� อ 2,000 ลานบาท แก บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป

สงเสริมความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม และการอนุรักษทองทะเล

อเล็กซานเดอร นนท แลงเฟลด หัวหนาเจาหนาที่บริหาร บริหารความสัมพันธธุรกิจ 

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) สนับสนุนสินเช� อระยะสั้น จํานวน 2,000 ลานบาท ใหแก 

ลูโดวิค การนิเยร ประธานเจาหนาที่ดานการเงิน กลุมบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป ผูนําธุรกิจ

อุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก ซึ่งเปนบริษัทที่พรอมดูแลสุขภาพและความเปนอยูที่ดีให

กับผูคน ควบคูไปกับการดูแลอนุรักษทรัพยากรทางทะเล (Healthy Living, Healthy Oceans) 

สรางความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม และเปนอีกกาวสําคัญของไทยยูเนี่ยนในการกาวสู Blue Fi-

nance (สินเช� อสําหรับโครงการที่เปนประโยชนตอมหาสมุทร และอุตสาหกรรมอาหารทะเล

โดยรวม)

ทีเอ็มบีธนชาต เล็งเห็นถึงความสําคัญและมีความมุงมั่นในการสนับสนุนธุรกิจดานการ

พัฒนาส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนไปตามแนวทางการธนาคารเพ� อความย่ังยืน (Sustainable Banking) 

มุงเนนการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ และพรอมเปนพันธมิตรชวยขับเคล� อนการลงทุนใหกับ

ลูกคาธุรกิจประสบความสําเร็จและเติบโตอยางยั่งยืน

DBS เปดบานเยี่ยมชมโรงเรียนเฟส 2 พรอมประกาศทิศทางการดําเนินงาน ป 65

ผศ. ดร. ตอยศ ปาลเดชพงศ กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS และดร. เต็มยศ 

ปาลเดชพงศ กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS  รวมดวย จอนนี่ ลิดเดิ้ล (Mr. Jonny 

Liddell) ครูใหญโรงเรียนนานาชาติ DBS พรอมดวยคณะครูและตัวแทนนักเรียน โรงเรียน

นานาชาติ DBS เดินหนาขยายอาคารเรียน เพ� อเพิ่มพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย และตอบสนองกับเปาประสงคแหงการเรียนรูตามหลักสูตรการ

ศึกษาของประเทศอังกฤษ ภายใตอุดมการณ “Building for the Best: สรางสิ่งที่ดีที่สุดเพราะ

นักเรียนสําคัญที่สุด!” ปูพื้นฐานและเตรียมความพรอมทั้งฮารดสกิลและซอฟตสกิล โดยใช

งบลงทุนกวา 600 ลานบาท พรอมขับเคล� อนและสนับสนุนนักเรียนใหสามารถแขงขันในโลก

ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและความตองการที่ การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในงาน

แถลงขาวและเยี่ยมชมความคืบหนาของการสรางโรงเรียน ณ โรงเรียนนานาชาติ DBS ถนน

ราชพฤกษ นนทบุรี 

หองอาหารโอเอซิส โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา ชวนคุณ

และครอบครัว มาอิ่มอรอย อลังการมื้อค่ํากับ “บุฟเฟตซีฟูด โบนันซา ไนท” เมนู

บารบีคิว อาหารทะเลหลากหลายชนิด ปูมา กุง กั้งออนไอซสดๆ ปลาหมึกยาง กุงยาง

เตาถาน หอยนางรมสด พรอมน้ําจิ้มซีฟูดสูตรเด็ด   ซูชิและซาชิมิเนื้อแน�น พรอมอีก

สารพันเมนูนานาชาติและขนมหวาน ตั้งแตเวลา 18.00 - 22.00 น. ผูใหญราคาเพียง

ทานละ 1,299 บาทสุทธิ เด็กอายุระหวาง 6-12 ป ทานละ 649 บาทสุทธิ เด็กอายุต่ํา

กวา 6 ป ทานฟรี  รวมเคร� องด� มซอฟดริงกเติมไมอั้น 

หองอาหารโอเอซิส โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา ตั้งอยูชั้น

ลางของล็อบบี้ บรรยากาศสดช� นทามกลางน้ําตก วิวสวนน้ําสไตลเดอะลอสตเวิลด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สํารองที่นั่งไดที่ โทร.0-3871-4981 

อิ่มอลังการมื้อค่ํา อาหารทะเลทุกคืนวันเสาร 

“บุฟเฟตซีฟูด โบนันซา ไนท” 



Flexible Plus Program     ยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.) 

ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ไทยแลนด พริวิเลจ คารด จํากัด  เปดตัวโครงการ Flexible Plus 

Program ดึงชาวตางชาติที่มีคุณภาพและมีกําลังซื้อสูงเขามาลงทุนในประเทศไทย กระตุน

กระแสเงินหมุนเวียน ฟนเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบจากโควิด-19 พรอมเสวนาหัวขอ Flexible 

Plus Program สิทธิประโยชนที่คุมคาน�าลงทุนสําหรับนักลงทุนตางชาติ โดยมี ดร.ศรพล 

ตุลยะเสถียร รองผูจัดการ หัวหนาสายงานวางแผนกลยุทธองคกร ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมงาน ณ 

โรงแรมโซฟเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

13ขาวประชาสัมพันธ

เสด็จเยี่ยมสมาชิก     ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยม

การดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปดชมรม TO BE NUMBER ONE 

และศูนยเพ� อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด

บึงกาฬ โดยมี  ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ  นพ.ชิโนรส ล้ีสวัสด์ิ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และ

คณะผูบริหารจังหวัด รวม เฝารับเสด็จ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

อุตสาหกรรมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

หรือ Chulalongkorn University Technology 

Center (UTC) ศูนยบมเพาะ และเรงสปด

นวัตกรรมจากเทคโนโลยี Deep Tech เพ� อ

ผลักดันงานวิจัยใหเปนผลิตภัณฑหรือบริหาร

ที่สามารถตอบโจทย และสรางประโยชนแก

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เผยความ

สําเร็จการจัดงาน UTC Demo Day ประจํา

ป 2564 ชูผลงานนวัตกรรมเดนดาน AI และ 

MedTech จาก 15 ทีมสุดเจงที่มีศักยภาพ

เพ� อกาวสูการเปน Deep Tech Startups 

ของประเทศไทยในอนาคต พรอมจัดบูธ

ออนไลนแสดงผลงานที่โดดเดนดาน AI และ 

MedTech อีกกวา 30 ผลงาน และกิจกรรม 

Business Matching กับหน�วยงานท้ังภาครัฐ 

และเอกชน   โดยไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิ 

และวิทยากรชั้นนําระดับนานาชาติมารวม

ใหมุมมอง แนวคิด แบงปนองคความรู และ

ประสบการณดาน Deep Tech แกผูที่รวม

งานแบบเจาะลึก

อาจารย ดร.ศันธยา กิตติโกวิท 

ผู อํานวยการศูนยกลางนวัตกรรมแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา ในชวง 

2-3 ปท่ีผานมา จะเห็นไดชัดวา หลายประเทศ

เผชิญกับการดิสรัปของเทคโนโลยีอยางหลีก

เลี่ยงไมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง AI ที่เขามา

มีบทบาทในชีวิตประจําวันของผูคน และถูก

นํามาปรับใชอยางแพรหลายในหลากหลาย

ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ� ออุตสาหกรรมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chula UTC) 

ติดปกปนสตารทอัพสาย Deep Tech ดาน AI และ Medtech ไทย ชูความสําเร็จ และผลงานสุดล้ําจากนวัตกรไทยในงาน UTC Demo Day

อุตสาหกรรม เพ� อเขาถึงขอมูลตางๆ แกไขขอ

บกพรอง เพิ่มประสิทธิภาพ และขับเคล� อน

องคกรยุคใหมใหเดินหนาตอไปไดแบบติดส

ปด UTC Demo Day เปนการรวมสุดยอด

นวัตกรรมที่เปนผลงานวิจัยจากเทคโนโลยี

เชิงลึกจากนวัตกรไทยมาไวในที่เดียว และ

ตอบโจทยการเปน Gate-

way ที่เช� อมนักพัฒนา

และนักลงทุนมาไวดวยกัน 

กอเกิดเปนเครือขายที่

ทรงพลัง และสามารถ

ตอยอดให เกิดเปนรูป

ธรรมที่ใชประโยชนเชิง

พาณิชย  และออกสูตลาด

ไดจริง เสริมสรางธุรกิจ

ให เติบโตไดอยางเต็ม

ศักยภาพ และเพ่ิมมูลคาใหองคกรไดในทุกมิติ 

พรอมขับเคล� อนคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 

และสังคมไทยใหอยางยั่งยืน 

ดร.ประวีร เครือโชติกุล หัวหนา

ศูนย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

อุตสาหกรรมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กลาววา สําหรับงาน UTC Demo Day ใน

ปที่ผานมา ไดรับการตอบรับอยางดีเยี่ยมจาก

พันธมิตรตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน มี

ผูเขารวมงานผานทางแพลตฟอรมออนไลน

จํานวนมากจากหลากหลายวงการ ทั้งนักวิจัย 

นักวิชาการ หน�วยงานราชการ องคกรเอกชน

ชั้นนํา นักลงทุน ศูนยบมเพาะธุรกิจ บริษัท

สตารทอัพ สมาคมการคา สถานศึกษา และ

นักเรียนนักศึกษา อาทิ เชน บริษัท ทา

อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), กองทุนสง

เสริมการพัฒนาตลาดทุน, บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน), บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน), 

บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จํากัด, 

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ, ทรู คอรปอเรชั่น, 

บริษัท ปูนซิเมนต ไทย จํากัด (มหาชน), 

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน), 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), บริษัท 

บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), เครือ

เบทาโกร, LINE MAN, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,

มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

เปนตน โดยมุงหวังที่จะเปนเพชรเม็ดงามที่

น�าสนใจ และมีศักยภาพในการนํามาตอยอด

สูการเปนธุรกิจ Deep Tech Startup ในอนาคต 

“จากความสนใจ และการตอบรับรวม

งานขององคกรขนาดใหญทั้งใน และตาง

ประเทศ ประกอบกับผลการวิจัยในหัวขอ 

Thailand Digital Technology Foresight 2035 

ที่ทํารวมกันระหวาง Frost & Sullivan และ 

depa ที่คาดการณวา มูลคาของตลาด AI 

ในประเทศไทยจะแตะแสนกวาลานบาท 

ภายใน 8 ปขางหนา และมีโอกาสสูงถึงเกือบ

สองแสนลาน ภายในป 2035 โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในดานการส� อสาร, โทรคมนาคม, 

สุขภาพ, เมืองอัจฉริยะ และความมั่นคงของ

ประเทศ รวมไปถึง Krungsri Research 2020 

ที่เผยวา ตลาด MedTech ของประเทศไทย

ในปจจุบันมีมูลคาราว หาหม� นลานบาท และ

คาดจะโตเฉลี่ยราว 6.5% โดยมีปจจัยหลัก

มาจากความตองการดานเคร� องมือทางการ

แพทย์ที่ล้ําสมัยเพื่อการวินิจฉัยโรคอย่างมี

ประสิทธิภาพและแมนยํา โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเพ� อการวินิจฉัยโรคหัวใจ, โรคหลอดเลือด

สมอง, โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง จึงเปน

เสียงสะทอนที่ชัดเจนถึงเทรนด และแนวโนม

การเติบโตของ AI และ MedTech ใน

ประเทศไทยวา มี Demand ในตลาดมาก 

และสามารถขยายตัวไปไดอีกไกล”

สําหรับ 15 ทีมที่ผานการคัดเลือก

ใหนําเสนอผลงานกับนักลงทุน และองคกร

ชั้นนํา อาทิ DeepGI ปญญาประดิษฐเพ� อ

การระบุติ่งเนื้อในการตรวจลําไส ใหญจาก

กลองสองภายใน, Chest X-Ray Interpreter 

ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการอ่านผลภาพเอ็กซ์

เรยทรวงอกอัจฉริยะ, KRx ชุดทดสอบกลิ่น, 

Pass  อุปกรณเสริมเพ� อการอัลตราซาวดหา

ตําแหน�งในการเจาะน้ําไขสันหลัง เปนตน 

“ เราจะ เปนหน� วยงานที่ ผลั กดัน

นวัตกรรมไทยจากเทคโนโลยีเชิงลึกอยาง

จริงจัง ขับเคล� อน Deep Tech Startup ให

เกิดขึ้นจริง และสามารถผลักดันผลิตภัณฑ

ออกสูตลาดตางประเทศไดอยางเปนรูปธรรม 

ตอบรับและตอบโจทยความทาทายตางๆ 

ระดับประเทศ เพ� อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนไทยใหเจริญกาวหนาทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนตอไป”  

ดร.ประวีร เครือโชติกุล กลาวทิ้งทาย

 

โอซีซี กรุป แนะนํา IRIS OHYAMA 

(ไอริส โอยามะ) หนากากอนามัยคุณภาพ

จากประเทศญี่ปุน รุน V-fit 3D Mask แนบ

สนิทใสสบายดวยดีไซนทรง V มีประสิทธิภาพ

การกรอง 3 ชั้น ปองกันไวรัส ฝุน PM 2.5 

เชื้อโรค และแบคทีเรียไดถึง 99.9 % แบบ

กลอง 30 ชิ้น ราคา 140 บาท (จากปกติ 339 

บาท)  แบบซอง 7 ชิ้น ราคา 35 บาท (จาก

ปกติ 79 บาท) ดูขอมูลและสั่งซื้อสินคาไดที่ 

Shopee / Lazada : paon.thailand www.

facebook.com/paon78 , และFacebook 

Page : Miss beauty

3 - 6 มีนาคม เคป แอนด แคนทารี 

โฮเทลส พรอมแลวกับมหกรรมสนับสนุน

การทองเท่ียวไทย ขอเชิญทุกทานออกเดินทาง

ทองเที่ยวอีกครั้ง กับโปรหองพักราคาพิเศษ

สุดคุม ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 61 ณ 

ไบเทค  บางนา ฮอล EH102-104 บูธ O04-

05 และ O44-45 ชวนคนที่คุณรักพักผอน

อยางเพลิดเพลินและสนุกสนานกับการทอง

เที่ยวในประเทศ พรอมมั่นใจกับมาตรฐาน

การรักษาความสะอาดและความปลอดภัย 

กับหองพักของโรงแรมในเครือเคป แอนด 

แคนทารี โฮเทลส ทั่วประเทศ อาทิ โรงแรม

เคปฟาน เกาะสมุย พูลวิลลาระดับ 5 ดาว 

บนเกาะสวนตัว, โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต, 

โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวนอย, โรงแรมเคปนิทรา 

หัวหิน, โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก, 

โรงแรมแคนทารี ฮิลส เชียงใหม, โรงแรม

แคนทารี โคราช, โรงแรมซัมแวร เกาะสีชัง 

ฯลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Call 

Centre 1627 และพิเศษยิ่งขึ้น ไมตองไปถึง

งานก็สามารถจองหองพักโดยตรงไดที่ www.

capekantaryhotels.com

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

(DITP) กระทรวงพาณิชย จัดงานสัมมนา

ใหความรูผู ประกอบการเร� อง ตลาดและ

การประกอบธุรกิจดานการคาสําหรับสินคา

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทําจากเส้นใยและ

ผลิตภัณฑจากใยกัญชง “มหัศจรรยเสนใยกัญชง 

สูตลาดโลก” เพ� อพัฒนาศักยภาพและสงเสริม

ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อ

ขยายชองทางการคาไปยังตลาดตางประเทศ 

ดวยการศึกษาความตองการของตลาดในเชิง

ลึก วิเคราะหและเช� อมโยงโอกาสทางการคา

กับขอมูลภาคการผลิต เพ� อวางแผนดานการ

ลงทุนหรือการประกอบธุรกิจ เทรนดแฟชั่น 

และไลฟสไตลจากกัญชงที่สอดรับกับความ

ตองการของผูบริโภคในตลาดโลก และแนวคิด

ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม (BCG Economy 

Model) ซึ่งเปนเมกะเทรนดสําคัญของโลก 

โดยการจัดงานไดรับเกียรติจาก ภูสิต รัตนกุล 

เสรีเริงฤทธ์ิ อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ เปนประธานในพิธีเปดงานในวัน

ศุกรท่ี 25 กุมภาพันธ เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ หอง Magic 3 ชั้น 2  โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ยินดีกับ คุณหมอเมฆ-นายแพทยวัชพล 

ธนมิตรามณี อาจารยแพทยผิวหนังมาก

ประสบการณดานฟลเลอร และ แพทยหญิง

พิชญานิน ส� อมโนธรรม ผูรวมกอตั้ง ด็อก

เตอรเมฆคลินิก ที่ ไดรับรางวัล “Customer 

Exclusive Award 2021” ถึง 4 ปติดตอกัน 

รางวัลนี้จะมอบใหกับคลินิกที่มียอดฉีดฟล

เลอรเกาหลี Neuramis ติดอันดับสูงสุด1 

ใน 5 คลินิกในประเทศไทยประจําป 2564 

ในงาน “The Ultimate Phenomenon of 

Perfection” โดยงานจัดขึ้นที่ โรงแรมสยาม 

เคมปนสกี้ กรุงเทพ เม� อไมนานมานี้ 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค รวมกับ 

หางสรรพสินคาโรบินสัน จัดโปรโมชั่นใหญ 

“ชอปมันส สนั่นหางฯ” พบมหกรรมสินคา

คุมทุกชิ้น อาทิ เสื้อผาแฟชั่น, เคร� องหนัง, 

เคร� องสําอาง,เคร� องประดับ, เคร� องใชไฟฟา 

และของใชในครัวเรือน  ลดราคาสูงสุด 70% 

เลือกชอปจุใจ ในราคาพิเศษ กับงาน “ชอปมันส 

สนั่นหางฯ” ตั้งแตวันนี้ 17-28 กุมภาพันธ  

ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นบี ศูนยการคาฟวเจอร

พารค

เพียงดาวน โหลดก็ไดทําบุญ “เนส 

บรรณรงค พิชญากร” เอ็มดีสุดสรางสรรค

จากหลักทรัพยบัวหลวง เชิญชวนผูลงทุนรวม

ทําบุญกันแบบงาย ๆ ผานการดาวน โหลด 

Line Sticker “บัว-เกิดมาเพ� อลงทุน” สติกเกอร

ไลนแทนความรูสึกเร� องการลงทุนที่จะมาอยู

เปนเพ� อนผูลงทุน 40 แบบสุดน�ารัก โดยราย

ไดหลังหักคาใชจายจะนําไปบริจาคสมทบทุน

ชวยเหลือผูที่ ไดรับผลกระทบจากการแพร

ระบาดของโควิด-19 กับโครงการเพ� อสังคม

ในดานตาง ๆ  ตลอดทั้งป 2565…มารวมแบง

ปนน้ําใจดวยการโหลดสติกเกอร ไว ใชเอง

หรือสงตอเปนของขวัญใหคนที่คุณรัก เพียง

พิมพคําวา “บัว-เกิดมาเพ� อลงทุน” หรือคลิก

โหลดที่ https://bls.tips/buasticker เทานี้ก็ได

รวมสงตอกําลังใจใหคนไทยไดกาวผานวิกฤต

ครั้งนี้ ไปดวยกัน

โรงพยาบาลเจาพระยา สงมอบความ

รักความหวงใยดวย Promotion Healthy 

Every Day ซื้อแลวตรวจเลยพรอมรับสวนลด

ทันทีกับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปชุด

หลัก 7 โปรแกรม, โปรแกรมตรวจมะเร็งปาก

มดลูก, โปรแกรมตรวจกอนแตงงาน ตั้งแต

วันที่ 14 กุมภาพันธ - 9 มีนาคม ติดตอ

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ ศูนยตรวจสุขภาพ ชั้น 

2 เวลา 07.00-16.00 น. โทร.0-2022-7636

ฟวเจอรพารค มอบเงินสนับสนุนใหกับโรงพยาบาลธัญบุรี      อมรเทพ เพชรกําแพงแสน 

ผูจัดการฝายธุรกิจสัมพันธ ศูนยการคาฟวเจอรพารค มอบเงินจํานวน 300,000 บาท โดยมี 

นายแพทยศราวุธ ธนเสรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญบุรี เปนผูรับมอบ ณ โรงพยาบาล

ธัญบุรี เพ� อสนับสนุนในการซื้ออุปกรณการแพทย และสงตอความหวงใยไปยังผูปวยโควิด-19 

ในจังหวัดปทุมธานี

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

อัพเดทความรู  ธีรวัฒน จันทรวิจิตรกุล ผูชวยผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัท เจมารท 

โมบาย รวมกับ ดร. ศุภชัย สุขะนินทร และ พิชัญญา กัญจนาภรณ กรรมการบริหาร บริษัท 

ไฟวเวล จัดอบรมหลักสูตร “Jaymart Ultra Influencer by Fivewhale” รุนที่ 2 ใหแกพนักงาน

เจมารท เพ� อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลใหเขาใจและเห็นความสําคัญของอินฟลูเอนเซอร 

สําหรับขับเคล� อนธุรกิจ ณ เจมารท สํานักงานใหญ 

บริษัท เงินติดลอ หรือ TIDLOR  

นําโดย ปยะศักดิ์ อุกฤษฎนุกูล กรรมการ

ผูจัดการใหญ ปที่ผานมานําทีมเงินติดลอ

ควารางวัลชนะเลิศดานวัฒนธรรมองคกร 2 

รางวัล ไดแก Best Employer Brand และ 

Dream Employer of the Year จากเวที 

Asia’s Employer Brand Awards 2021 เปน

ปที่ 2 ติดตอกัน โดยรางวัลดังกลาวสะทอน

ถึงวัฒนธรรมองคกรที่แข็งแกรงสงเสริมให

ธุรกิจเติบโตอยางมีนัยยะสําคัญทามกลาง

การแขงขันภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของโควิด-19 ซึ่งรางวัล Asia’s Em-

ployer Brand Awards 2021 จัดโดย World 

HRD Congress - ประเทศอินเดีย เปนเวที

ประกวดที่ไมแสวงหาผลกําไร มีวิสัยทัศนสง

เสริมคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีขึ้น เพ� อการ

ขับเคล� อนองคกรและเศรษฐกิจมหภาค

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา 

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของ

โควิด–19 เงินติดลอใหความสําคัญกับการ

ดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานเปนอยางดี 

ไมทอดทิ้งพนักงานแมในภาวะวิกฤติ ดวย

แนวคิดองคกรที่แข็งแกรงจากภายใน จึงจะ

สรางธุรกิจที่แข็งแกรง รับมือกับวิกฤติ และ

แขงขันทางธุรกิจได และเช� อวาดวยวัฒนธรรม

องคกร และแนวคิดการดําเนินธุรกิจดวย

นวัตกรรม จะสงผลใหเงินติดลอเปนหนึ่ง

ในองคกรที่คนรุนใหมอยากรวมงานดวย 

เพื่อเติบโตและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับ

เคล� อนธุรกิจดวยนวัตกรรม ไปพรอมกับการ

สรางโอกาสทางการเงินใหกับผูคนในสังคม

อยางย่ังยืน สําหรับผูท่ีสนใจรวมเปนสวนหน่ึง

กับเงินติดลอทั้งสํานักงานใหญหรือสาขา

ทั่วประเทศ สามารถเยี่ยมชมขอมูลเพิ่มเติม

ไดที่ www.tidlor.com และ เฟซบุก Jobs 

at Ngern Tid Lor หรือติดตอสอบถามไดที่

หมายเลขโทรศัพท 099-712-4653

“เงินติดลอ” ชูวัฒนธรรมองคกรที่คนอยากเขารวมงานดวย

การันตีจากรางวัลสุดยอดนายจางดีเดน 

Asia’s Employer Brand Awards 2021 ถึง 2 ป ซอน
ศูนยการคา

ดองกิ มอลล ทองหลอ 

(Donki Mall Thonglor) 

ศูนยรวมรานอาหาร 

แหลงช็อปปง และ

ความบันเทิงที่อัด

แน�นดวยวัฒนธรรม 

สินคา และบริการ

คุณภาพจากประเทศ

ญี่ปุ น โดยบริษัท 

ที โอเอ-พีพี ไอเอช 

จํากัด จัดงานฉลอง

ครบรอบ 3 ป ดองกิ มอลล ทองหลอ เลนใหญ แจกจริงดวยสวนลดพิเศษยกหาง!!! เอาใจสา

วกนักชอปสินคาชาวไทยที่อยากไดฟลญี่ปุนแบบไมตองบินไปไกล ทั้งของกินของใชที่พาเหรด

กันมาลดกระหน่ํา พรอมแจกของรางวัลกันกระจายตลอดชวงเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ รวม

มูลคากวา 222,222 บาท

กติกางาย ๆ เพียงนําใบเสร็จรานคาในศูนยการคาฯ มาแลกคูปองชิงโชค ลุนรับของ

รางวัลใหญสะใจ อาทิ iPhone 13 Pro, ตั๋วเคร� องบินพรอมที่พัก 3 วัน 2 คืน จังหวัดกระบี่, 

Nintendo Switch, กลองโพลารอยด และอ� นๆ อีกมากมาย ผูสนใจสามารถรวมกิจกรรมได

ตั้งแตวันที่ 19 - 27 กุมภาพันธที่ดองกิ มอลล ทองหลอ เทานั้น!!

ดองกิ มอลล ทองหลอ ฉลองครบรอบ 3 ป 

จัดใหญ แจกจริง ลดยกหาง ตั้งแตวันที่ 19 - 27 กุมภาพันธนี้
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ออสซี่ โวยเรือจีนยิงเลเซอร์ส่องเครื่องบิน

ซิดนีย์ • นายกรัฐมนตรีสกอตต์ มอร์ริสัน ของออสเตรเลีย

กล่าวหาจีนว่ามีพฤติกรรมข่มขู่ หลังจากเรือรบของกองทัพ

เรือจีนลำาหนึ่งยิงลำาแสงเลเซอร์ใส่เครื่องบินตรวจการณ์ของ

ออสเตรเลีย เหนือทะเลอาราฟูรา รายงานเอเอฟพีและรอย

เตอร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ กล่าวว่า เหตุการณ์นี้เกิด

ขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา แต่ผู้นำาออสเตรเลียเพิ่งมาแถลง

ในวันนี้ พร้อมกับการเผยแพร่ภาพเรือของกองทัพเรือจีน 2 ลำา 

กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียกล่าวว่าเครื่องบินลาดตระเวน

ทางทะเล พี-8เอ โพไซดอน โดนเรือรบ 1 ใน 2 ลำาของกองทัพ

เรือจีนยิงเลเซอร์ใส่ ขณะเรือจีนแล่นไปทางทิศตะวันออกผ่าน

ทะเลอาราฟูรา ที่อยู่ระหว่างชายฝั่งตอนเหนือของออสเตรเลีย

และชายฝั่งทางใต้ของนิวกินี เหตุการณ์นี้อาจก่ออันตรายต่อ

ชีวิตได้ นายกฯ มอร์ริสันกล่าวว่า รัฐบาลของเขาจะขอคำาตอบ

จากรัฐบาลจีนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเขามองเป็นอื่นไป

ไม่ได้เลย นอกจากการข่มขู่ที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลและไม่มี

สาเหตุ ออสเตรเลียจะไม่ยอมรับพฤติกรรมข่มขู่แบบนี้ ด้านปี

เตอร์ ดัตตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวในลักษณะ

เดียวกันว่า เหตุการณ์นี้เป็นการกระทำาที่ก้าวร้าวมาก ซึ่งเกิดขึ้น

ในเขตเศรษฐกิจจำาเพาะของออสเตรเลีย 

เร่งดับไฟไหม้เรือบรรทุกรถยนต์หรู

ลิสบอน • รอยเตอร์รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ว่า 

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามดับไฟที่ลุกไหม้บนเรือบรรทุกสินค้า

เฟลิซิตีเอซ เรือชักธงปานามาที่ขนรถยนต์หรูราว 4,000 คันที่

ไฟไหม้บนเรือเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ขณะที่เรือลำานี้อยู่นอกชายฝั่ง

ของหมู่เกาะอะโซรีสของโปรตุเกส รถยนต์ที่เรือลำานี้บรรทุก

รวมถึงรถปอร์เช่, อาวด้ีและเบนท์ลีย์ รถยนต์บางคันเป็นรถยนต์

ไฟฟ้าท่ีใช้แบตเตอรีลิเทียม-ไอออน หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ ลูกเรือ 

22 คนบนเรือได้รับการช่วยเหลือออกจากเรือในวันเดียวกัน ยวง 

เมงดีส คาเบซัส กัปตันท่าเรือเกาะไฟซัลของหมู่เกาะอะโซรีสซ่ึง

เป็นท่าเรือใกล้ท่ีสุดจากจุดท่ีเกิดเหตุไฟไหม้เรือบรรทุกสินค้าลำาน้ี 

เผยเมื่อวันเสาร์ว่า ปฏิบัติการดับไฟท่ีไหม้บนเรือลำาน้ีทำาได้ช้ามาก 

ต้องใช้เวลาอีกสักระยะจึงจะควบคุมเพลิงท่ีไหม้บนเรือได้ แบต

เตอรีลิเทียม-ไอออนของรถยนต์ไฟฟ้าท่ีอยู่บนเรือ เป็นเช้ือเพลิง

อย่างดี อุปกรณ์พิเศษเพื่อดับไฟท่ีไหม้กำาลังส่งมาเพื่อใช้ดับไฟไหม้

บนเรือ ยังไม่แน่ชัดว่าสาเหตุท่ีไฟไหม้เรือลำาน้ีเกิดจากแบตเตอรี

ของรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่ เมื่อดับไฟท่ีไหม้ได้แล้ว จะลากเรือลำาน้ี

ไปยังประเทศหน่ึงในยุโรปหรือท่ีเกาะบาฮามาส

ฮ.ตกทะเลต่อหน้า นทท.เต็มหาดไมอามี

ไมอามี • เอเอฟพีรายงานการแถลงขององค์การบริหารการบิน                                                                                   

แห่งชาติของสหรัฐว่า เฮลิคอปเตอร์โรบินสัน อาร์ 44 ตกใน

มหาสมุทรแอตแลนติก นอกชายหาดไมอามี รัฐฟลอริดา เมื่อเวลา 

13.10 น.วันเสาร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ ตามเวลาท้องถ่ิน ตำารวจไมอา

มีบีชและหน่วยดับเพลิงรุดมาท่ีเกิดเหตุ และเปิดเผยทางทวิตเตอร์

ว่าเฮลิคอปเตอร์ลำาน้ีมีผู้โดยสาร 3 คน โดย 2 คนได้รับบาดเจ็บถูก

นำาส่งโรงพยาบาลท้องถ่ินและมีอาการทรงตัว วิดีโอท่ีเผยแพร่ทาง

โซเชียลมีเดียเผยภาพท่ีเฮลิคอปเตอร์บินเข้ามาใกล้ชายหาดท่ีเต็ม

ไปด้วยคนเล่นน้ำา ก่อนท่ีจะพุ่งตกทะเลแต่ไม่ได้ชนผู้คนด้านล่าง.

เมฆหมอกสงครามเหนือ

ชายแดนยูเครน-รัสเซียมนั่งเฝ้าเกาะติดความเคลื่อนไหวตรงชายแดน

ยูเครน-รัสเซียตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อ

ประเมินว่าจะเกิดสงครามหรือไม่ และใครจะ

เป็นคนเริ่มก่อน

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศค่ำาวันศุกร์ว่าข่าว

กรองสหรัฐฯ ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ได้ 

“ตัดสินใจที่จะบุกยูเครน” แล้ว

แต่รัสเซียออกข่าวปฏิเสธ

ขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวที่ชายแดนยูเครน

กับรัสเซียกลับมีความไม่ปกติหลายเรื่องที่ยกระดับความ

ตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัด

ผู้นำาสอง “สาธารณรัฐ” แห่ง Luhansk และ 

Donetsk (รวมกันเรียกว่าแคว้น Donbas) ที่ประกาศแยก

ตัวออกจากยูเครน ประกาศระดมทหารสำารองให้เตรียม

พร้อมสำาหรับสู้รบกับทหารยูเครนที่กำาลังเตรียมบุกมา

ปราบปรามพวกเขา

แต่รัฐบาลยูเครนก็ปฏิเสธข่าวนี้เหมือนกัน

ก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียว ผู้นำาของสองรัฐนี้

ประกาศว่าจะอพยพประชาชนพลเรือนหลายแสนคนข้าม

ไปรัสเซีย เพราะเกิดความไม่แน่ใจในสถานการณ์

เท่ากับเป็นการเพิ่มดีกรีแห่งความร้อนแรงขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัด

เพราะเกิดการปะทะกันระหว่างทหารของฝ่ายแยก

ดินแดนกับทหารยูเครนมาก่อน

ระเบิดไปลงที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งที่ฝ่ายทหาร

ยูเครนอ้างว่าเป็นฝีมือของฝ่ายกบฏ

ตลอดวันศุกร์และวันเสาร์ มีข่าวจากทั้งสองรัฐแยก

ตัวนี้ว่ามีเสียงระเบิดเป็นระยะๆ ที่มีผลกระทบต่อบางส่วน

ของท่อส่งก๊าซและสถานีขนส่งน้ำามัน

เอาแน่ไม่ได้ว่าเป็นฝีมือใคร

แต่ที่แน่ๆ คือเป็นการจงใจทำาให้เกิดความปั่นป่วน

วุ่นวาย ไม่ว่าจะเป็นการกระทำาของฝ่ายใดก็ตาม เพื่อนำาไป

สู่สถานการณ์บางประการ

ลอยด์ ออสติน รมว.กลาโหมของนายไบเดน อ้าง

กองกำาลังรัสเซียเริ่ม “คลายเกลียวและเคลื่อนเข้าใกล้” 

พรมแดนติดกับยูเครนมากขึ้น

อีกด้านหนึ่งที่มิวนิกของเยอรมนี รองประธานาธิบดี

กมลา แฮร์ริส 

ของสหรัฐฯ บอก

ที่ประชุมด้าน

ความมั่นคงว่า 

หากรัสเซียบุก

ยูเครน สหรัฐฯ 

และพันธมิตร

จะใช้มาตรการ

คว่ำาบาตรที่

มี “ต้นทุนทาง

เศรษฐกิจที่มีนัย

สำาคัญและเป็น

ประวัติการณ์” 

โดยมุ่ง

เป้าไปที่สถาบัน

การเงินและ

อุตสาหกรรมหลัก 

ตลอดจนบรรดาผู้

ช่วยเหลือและสนับสนุนการบุกรุกครั้งนี้

นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน แห่งสหราชอาณาจักร 

กล่าวว่า ในกรณีของการบุกรุก อังกฤษจะ “คลี่ตุ๊กตา 

Matryoshka” ของรัสเซียออกมาให้ได้เห็นกันทั่ว

หมายถึงการล้วงเจาะลึกลงไปถึงก้นบึ้งของเศรษฐกิจ

รัสเซีย และหาวิธีการที่จะทำาให้ธุรกิจรัสเซียไม่อาจจะระดม

ทุนในลอนดอนได้

นายกฯ อังกฤษได้พูดคุยกับประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซ

เลนสกี แห่งยูเครนที่เมืองมิวนิก ซึ่งกำาลังเดินทางไปประชุม

เรื่องความมั่นคงตามคำาแนะนำาของประธานาธิบดีไบเดน 

ไบเดนได้เตือนผู้นำายูเครนว่าไม่ควรออกนอกประเทศใน

ช่วงนี้ แต่ก็ไม่เกิดผลอะไร

ผู้นำาสหรัฐฯ บอกว่าอาจไม่ใช่ “ทางเลือกที่ฉลาด” 

สำาหรับผู้นำายูเครนที่จะออกนอกประเทศในจังหวะนี้ เพราะ

กลัวว่ารัสเซียจะถือโอกาสนี้สร้างความปั่นป่วนเมื่อประเทศไร้

หัวที่จะบริหารวิกฤต

ข่าวกรองสหรัฐฯ ประเมินว่ามีกองกำาลังรัสเซีย 169,000-

190,000 คน ท่ีระดมพลตามแนวชายแดนของยูเครน 

ตัวเลขนี้รวมถึงนักรบติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนในโด

เนตสค์และลูฮานสค์ด้วย

ปูตินทำาหน้าที่กำากับดูแลการซ้อมรบครั้งสำาคัญของกอง

กำาลังขีปนาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียจากมอสโก

เมื่อวันเสาร์ 

เขาบอกว่าสถานการณ์ในยูเครนตะวันออก “กำาลังเลว

ร้าย” ลง

และยังคงยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับวิกฤตการณ์กับผู้นำา

ชาวตะวันตก 

แต่ปูตินกล่าวหาว่ารัฐบาลตะวันตกเพิกเฉยต่อ “ความ

กังวลด้านความปลอดภัยของรัสเซีย”

น่ันหมายความว่าสหรัฐฯ และนาโตไม่ยอมเงื่อนไขของ

ปูตินท่ีว่าจะต้องไม่พยายามดึงยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต

ยูเครนเคยเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐโซเวียตที่มี

ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับรัสเซีย 

ทุกวันนี้ ยูเครนไม่ได้เป็นสมาชิกของนาโตหรือ

สหภาพยุโรป แต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทั้งสองกลุ่มจน

ปูตินเกิดความไม่ไว้วางใจอย่างสูง

เชื่อกันว่าประชากรประมาณ 3.5 ล้านคนอาศัยอยู่

ในดินแดนกบฏทั้งสองแห่งนี้ 

สอง “รัฐ” นี้ขอแยกตัวตั้งแต่ปี 2014 หลังจากที่

รัฐบาลที่สนับสนุนรัสเซียของยูเครนถูกโค่นล้ม 

สื่อรัสเซียบอกว่าตั้งแต่นั้นมา อย่างน้อย 720,000 

คนในแคว้นนี้ ได้สัญชาติรัสเซียแล้ว 

พลเรือนจำานวนหนึ่งถูกอพยพออกจากดินแดนกบฏ

ไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างรัสเซีย 

อย่างน้อย 6,500 คนมาจากโดเนตสค์  

 สำานักข่าว Interfax ของรัสเซียรายงานว่ากลุ่ม

แบ่งแยกดินแดนในโดเนตสค์แจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตหรือบาด

เจ็บจำานวนหนึ่งจากการก่อวินาศกรรมโดยกองกำาลังยูเครน 

เหตุระเบิด 2 ครั้งในชั่วข้ามคืนเกิดขึ้น ณ บางจุด

ของท่อแก๊สในเมืองลู่ฮานสค์ 

ฝ่ายแยกดินแดนอ้างว่านั่นเป็นฝีมือของผู้ก่อ

วินาศกรรมชาวยูเครน

เมื่อบวกเอามติของรัฐสภารัสเซียกลางสัปดาห์ที่

ผ่านมาให้รัฐบาลปูตินรับรองความชอบธรรมของสอง

รัฐแยกดินแดนนี้แล้ว ก็พอจะเห็นการปะติดปะต่อของ

สถานการณ์

ไม่ใครก็ใครย่อมจะต้องเห็นโอกาสของความยุ่งเหยิง

นี้ ฉวยจังหวะทำาในสิ่งที่รอคอยมายาวนาน

ไม่ว่าเราจะเชื่อไบเดนหรือปูติน การปะทะย่อยๆ ทั้ง

หลายดูเหมือนจะกำาลังก่อตัวเป็นสงครามใหญ่ในไม่ช้านี้

ถ้าแนวทางการทูตไม่ตอบโจทย์ของท้ังสองฝ่าย การ

เผชิญหน้าทางทหารท่ีน่าเกรงขามท่ีสุดต้ังแต่การส้ินสุดของ 

“สงครามเย็น” ก็กำาลังจะปรากฏให้เห็นอย่างน่าสะพรึงกลัว.

ผ

เบลารุสให้ทหารรัสเซียอยู่ฝึกต่อ
เคียฟ/มินสค์ • “เอมมานูเอล มาครง” คุยกับ “วลาดิมีร์ ปูติน” อีกรอบ 

ขณะอังกฤษเตือนรัสเซียอาจก่อสงครามใหญ่ที่สุดในยุโรป นับแต่สง 

ครามโลก ด้านสถานการณ์ในภูมิภาคกบฏยูเครนยังระอุ เบลารุส

ประกาศให้กองทัพรัสเซียอยู่ฝึกทหารต่อ อ้างมีความเคลื่อนไหวทาง

ทหารเพิ่มขึ้นที่ชายแดนและภาคตะวันออกของยูเครน

รายงานเอเอฟพีเมื่อวันอา                                 

ทิตย์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2565 กล่าว                           

ว่า ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มา 

ครง ของฝร่ังเศส ท่ีเคยไปพบกับ

ประธานาธิบดีปูตินท่ีกรุงมอสโก

เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ มีกำาหนด

พูดคุยทางโทรศัพท์กับปูตินอีกคร้ัง

ในวันอาทิตย์ โดยเป็นส่วนหน่ึง

ของความพยายามทางการทูตเพื่อ

ป้องกันส่ิงท่ีชาติตะวันตกเตือนว่า

อาจเป็นการรุกรานยูเครนและสง 

ครามยุโรปท่ีทำาลายล้าง 

มาครงและบรรดาผู้นำายุโรป 

รวมถึงนายกฯ โอลาฟ ชอลซ์ 

ของเยอรมนี ซ่ึงไปพบกับปูตินไล่                  

หลังมาครง เรียกร้องให้ปูตินถอน 

กำาลังทหารท่ีประชิดชายแดนยู 

เครนซ่ึงก่อภาวะหม่ินเหม่ต่อสง 

คราม สำานักงานของมาครงเปิด

เผยว่า การคุยกันในวันอาทิตย์จะ

เป็น “ความพยายามคร้ังสุดท้ายท่ี

เป็นไปได้และจำาเป็นเพื่อหลีกเล่ียง

ความขัดแย้งคร้ังใหญ่ในยูเครน” 

การปะทะกันระหว่างกอง 

ทัพยูเครนกับกลุ่มกบฏแบ่งแยก

ดินแดนท่ีรัสเซียหนุนหลังในเขตลู                                

ฮานสค์และโดเนตสค์กำาลังเป็น

ตัวแปรสำาคัญ โดยยังมีเสียงระ 

เบิดจากปืนใหญ่และปืนครกดังกึก 

ก้องเมื่อวันเสาร์ กบฏกล่าวหายูเครน

ว่ากำาลังวางแผนรุกโจมตีดินแดน

ของพวกตน

รัฐบาลยูเครนและชาติยุโรป

ปฏิเสธเรื่องน้ี และกล่าวหารัสเซีย

ว่ากำาลังพยายามย่ัวยุยูเครน และ

วางแผนสร้างเหตุการณ์ข้ึนเพื่อใช้

เป็นข้ออ้างเข้าแทรกแซง 

ในท่ีประชุมความม่ันคงมิว 

นิกเมื่อวันเสาร์ ประธานาธิบดีโว                                                      

โลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน 

กล่าวว่า เขาจะไม่ตอบโต้ “การย่ัวยุ”                    

ของรัสเซีย แต่ขณะเดียวกันเขา

ประณาม “นโยบายเอาอกเอาใจ” 

รัสเซีย และเรียกร้องกรอบเวลา

ที่ชัดเจนและเป็นไปได้ว่า ยูเครน

จะเข้าเป็นสมาชิกนาโตได้เมื่อใด 

ในคำาให้สัมภาษณ์กับบีบี

ซีจากท่ีประชุมมิวนิกออกอากาศ

เมื่อวันอาทิตย์ นายกฯ บอริส จอห์น

สัน ของอังกฤษ กล่าวเตือนโดย

อ้างข่าวกรองท่ีส่งถึงบรรดาผู้นำา

ตะวันตก ว่าสัญญาณทุกอย่างช้ีว่า

แผนการรุกรานของรัสเซียเร่ิมต้น

ข้ึนแล้ว ซ่ึงจะทำาให้ทหารรัสเซียไม่

เพียงเข้ายูเครนจากฝ่ังตะวันออกท่ี

กบฏควบคุมอยู่ แต่รวมถึงจากเบลา                                             

รุสทางทิศเหนือ และโอบล้อมกรุง 

เคียฟ แผนการน้ีอาจก่อสงคราม

ใหญ่ท่ีสุดในยุโรปนับต้ังแต่ปี 2488 

รัสเซียวางกำาลังทหารตลอด

ชายแดนยูเครน ซ่ึงจากข้อมูลของ                                 

พวกผู้นำาตะวันตกระบุว่ามีมากกว่า                                              

150,000 นาย และยังมีเรือรบราย                                                

ล้อมอยู่ในตำาแหน่งท่ีพร้อมโจมตี 

รัสเซียยังมีทหารอีกราว 30,000 

นายซ้อมรบอยู่ในเบลารุส เพื่อน

บ้านทางเหนือของยูเครน 

ประธานาธิบดีอเล็กซาน 

เดอร์ ลูคาเชนโก ของเบลารุส 

เพ่ิงร่วมชมการซ้อมรบของรัสเซีย

พร้อมกับปูตินท่ีทำาเนียบเครมลิน

เมื่อวันเสาร์ ซ่ึงรวมถึงการซ้อม

รบของกองกำาลังมิสไซล์นิวเคลียร์

เชิงยุทธศาสตร์ 

ทุกสายตากำาลังจับจ้องใน                                             

วันอาทิตย์ ซ่ึงเป็นวันสุดท้ายกำา                                                   

หนดการซ้อมรบร่วมท่ีเบลารุสว่า ปู

ตินจะรักษาสัญญาถอนทหารกลับ

ประเทศหรือไม่ แต่มีแถลงการณ์

จากกระทรวงกลาโหมเบลารุสว่า                                    

ประธานาธิบดีเบลารุสและประ ธา                                                           

นาธิบดีรัสเซียตัดสินใจดำาเนินการ

ตรวจสอบความพร้อมของกองกำา 

ลังสหภาพต่อไปอีก สืบเนื่องจากมี

ความเคล่ือนไหวทางทหารเพ่ิมข้ึน

บริเวณพรมแดนที่มีร่วมกัน และ

สถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นในภาค

ตะวันออกของยูเครน.

พายุ‘ยูนิซ’พัดถล่มยุโรปเสียชีวิต16ราย

ลอนดอน  • พายุยูนิซท่ีมีความ 

เร็วลมสูงสุดถึง 196 กิโลเมตร/

ชั่วโมง พัดถล่มหลายชาติทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปเมื่อ

วันศุกร์ ทำาให้มีผู้เสียชีวิตอย่าง

น้อย 16 ราย ส่งผลกระทบต่อ

การเดินรถไฟและทำาให้บ้านเรือน

ประชาชนกว่าล้านหลังไม่มีไฟฟ้า

ใช้

เอเอฟพีและบีบีซีรายงาน

เมื่อวันเสาร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์

ตามเวลาท้องถ่ินว่า พายุยูนิซท่ี

มีความเร็วลมสูงสุดถึง 196 กิโล 

เมตร/ช่ัวโมง พัดถล่มหลายชาติ

ทางตะวันตกของยุโรป ได้แก่ 

อังกฤษ, ไอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, เน 

เธอร์แลนด์, เบลเยียม, เยอรมนี

และโปแลนด์ เมื่อวันศุกร์ ทำาให้

มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 16 ราย

มีผู้เสียชีวิต 4 รายในเน 

เธอร์แลนด์จากโดนต้นไม้ที่ โค่น

ลงมาล้มทับ และผู้เสียชีวิต 4 

รายเช่นกันในโปแลนด์ ในอัง 

กฤษมีผู้เสียชีวิต 3 คนบนท้อง

ถนนขณะเกิดพายุ และตาย 2 

คนในเยอรมนี ส่วนในเบลเยียม

เสียชีวิต 2 คน โดย 1 รายตาย

เนื่องจากโดนแผงโซลาร์เซลล์ที่

โดนลมพัดหลุดออกจากอาคาร

แห่งหนึ่งในเมืองเกนต์ ปลิวมา

กระแทกศีรษะเสียชีวิต และ

คนงานวัยราว 60 ปีของสภา

เมืองในมณฑลเว็กซ์ฟอร์ดของ

ไอร์แลนด์เสียชีวิตจากถูกต้นไม้

ล้มทับ

มีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 30 

คนจากอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ี

เกิดจากพายุลูกน้ี ท่ีเนเธอร์แลนด์ 

ต้องอพยพประชาชนหลายสิบ

คนออกจากบ้าน เนื่องจากกลัว

ว่าหอนาฬิกาของโบสถ์แห่งหน่ึง

จะพังถล่มลงมา 

บริษัทเดินรถไฟของอังกฤษ

ประกาศแนะนำาประชาชนเมื่อวัน

เสาร์ ให้หลีกเล่ียงการเดินทาง                                                      

เน่ืองจากเครือข่ายรถไฟส่วนใหญ่                                                             

ปิดให้บริการจากพายุลูกน้ี และ

เครือข่ายรถไฟในเนเธอร์แลนด์                                                        

เป็นอัมพาต รถไฟสายยูโรสตาร์

และตาลิสท่ีว่ิงจากอังกฤษ และ

ฝรั่งเศสหยุดให้บริการ ด็อยท์

เชอบาน บริษัทรถไฟหลักของ

เยอรมนีเผยทางรถไฟมากกว่า 

1,000 กิโลเมตรได้รับความเสีย

หายจากพายุ

เจ้าหน้าท่ีโปแลนด์เผยว่า                                               

พายุลูกน้ีท่ีพัดถล่มทำาให้บ้านเรือน

ราว 1.2 ล้านหลังไม่มีไฟฟ้าใช้

เมื่อบ่ายวันเสาร์ ส่วนในอังกฤษ 

บ้านและร้านค้าธุรกิจ 226,000 

แห่งไม่มีไฟฟ้าใช้

หน่วยยามฝั่งดัตช์เผยว่า

กำาลังติดตามตู้คอนเทนเนอร์เปล่า 

26 ตู้ ที่โดนพัดตกทะเลจากเรือ                                  

มาร์กอส 5 ที่จดทะเบียนใน

ปานามา บริเวณนอกชายฝ่ังหมู่

เกาะวัดเดน ระหว่างเรือแล่นไป

เยอรมนี.

ฤทธิ์พายุ • สภาพความเสียหายของหลังคาสนามกีฬาโอทูอารีนาในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ หลังจากพายุยูนิซพัดถล่ม

อังกฤษ พายุลูกนี้เข้าถล่มหลายประเทศในยุโรปเมื่อวันศุกร์.
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

หนุ่มไทใหญ่ลงจากดอย จยย.หลุดโค้งดับ

เชียงใหม่ • วันที่ 20 ก.พ.65 เวลา 08.45 น. พงส.สภ.จอมทอง 

เชียงใหม่ รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มและมีผู้

เสียชีวิต 1 ราย บนถนนจอมทอง-ดอยอินทนนท์ บ.แม่แอบ 

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จึงประสานแพทย์เวร รพ.จอมทอง, 

ชุดกู้ชีพเทศบาล ต.บ้านหลวง และชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

ดอยอินทนนท์ ไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์

ฮอนด้าเวฟ ทะเบียน 2 กน 4739 เชียงใหม่ ล้มคว่ำาอยู่กลาง

ถนน ห่างไปเล็กน้อยที่แผงเหล็กกั้นทางโค้งมีร่างผู้เสียชีวิต

นอนอยู่ สภาพศพมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ขาซ้ายและใต้รักแร้ด้าน

ขวา ในตัวพบบัตรประจำาตัวคนไม่มีสัญชาติไทย ระบุชื่อ นาย

จายเข่ง อายุ 25 ปี สัญชาติเมียนมา เลขที่ 92 ม.5 ต.ยาง

คราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ จากการสอบถามทราบว่า นาย

จายเข่งเป็นชาวไทใหญ่สัญชาติเมียนมา ได้ขี่รถจักรยานยนต์

ลงจากดอยอินทนนท์มาตามเส้นทางดังกล่าว เมื่อถึงบริเวณ

ที่เกิดเหตุซึ่งมีลักษณะเป็นทางโค้งและถนนลื่นเนื่องจากก่อน

หน้านี้มีฝนตก ปรากฏว่ารถได้แฉลบเสียหลักพุ่งชนแผงเหล็ก

กั้นทางโค้งอย่างแรงและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุดังกล่าว

โคราชหนักติดเชื้อ 718 ราย อ.เมืองมากสุด

นครราชสีมา • วันที่ 20 ก.พ.65 คณะกรรมการโรคติดต่อ 

จ.นครรราชสีมา โดยศูนย์บัญชาการตอบโต้ โรคโควิด-19 

รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-

19 รายใหม่ 718 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ยอดเสียชีวิตสะสม 310 

ราย รวมผู้ป่วยสะสม 45,873 ราย รักษาหายสะสม 40,800 

ราย ยังรักษาอยู่ 4,763 ราย พบติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 701 

ราย นอกพื้นที่จังหวัด 17 ราย โดย อ.เมืองนครราชสีมา

พบติดเชื้อสูงสุด 98 ราย และรองลงมา อ.โนนสูง 92 ราย, 

อ.โนนไทย 85 ราย, อ.สูงเนิน 69 ราย, อ.สีคิ้ว 63 ราย, 

อ.ปากช่อง 55 ราย, อ.จักราช 36 ราย, อ.วังน้ำาเขียว 28 

ราย สำาหรับเชื้อโอมิครอนสะสมอยู่ที่ 17 ราย เฝ้าจับตาการ

ระบาด 17-18 คลัสเตอร์สำาคัญที่มีการติดเชื้อจำานวนมาก 

อาทิ คลัสเตอร์ โรงเรียนประถม-มัธยมหลายแห่ง โรงเรียน

เทศบาล โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน สนามชนไก่

หลายแห่งกระจายไปหลายอำาเภอและข้ามจังหวัด ตลาดสด

หลายอำาเภอ ตลาดไนต์บาซาร์ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัด, อำาเภอ, ศปก.อำาเภอแต่ละอำาเภอ ทีมสอบสวนโรค

แต่ละแห่ง และ รพ.สต.ได้ควบคุมการแพร่ระบาดและจำากัด

การเกิดวง รวมทั้งการตรวจ ATK ผู้เสี่ยงสูงทุกคลัสเตอร์ 

การค้นหาเชิงลึกเร่งรัดให้เกิดความรวดเร็วเพื่อให้แต่ละ

คลัสเตอร์เบาบางลงให้ได้.

ควีนเอลิซาเบธ

และนครปฐม 432 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ยืนยันรัฐบาลยังไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขการกำาหนดค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน

การผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตาม

กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นผู้ป่วยโควิด-19 ยัง

ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน และสามารถเข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้ โดยไม่เสียค่า

ใช้จ่าย หากสถานพยาบาลเอกชนเรียกเก็บ

ค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยหรือญาติ ก่อน

ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกประกาศ

ฉบับเดิม จะถือว่าเป็นการกระทำาผิดพระราช

บัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 นอกจากนี้ 

รัฐบาลยังไม่มีการปรับมาตรการควบคุมการ

แพร่ระบาดใดๆ ในขณะนี้ โดยคำานึงถึงความ

เดือดร้อนของประชาชนเป็นสำาคัญ  

ทางด้านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด

กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้สั่งการโทรสาร

ในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ป้องกันการระบาดและ

ควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อม

ทั้งเฝ้าระวังตามแนวชายแดน ทั้งนี้ ศบค.

มท.ได้รับการประสานงานจากศูนย์ปฏิบัติ

การศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.

ศบค.) ให้เน้นย้ำาข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ทาง ศบค.มท.จึงขอให้กรุงเทพมหานคร

และจังหวัดพิจารณาดำาเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้

สร้างการรับรู้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ติดเชื้อ และ

มาตรการควบคุมโรคในประเทศไทย สร้าง

ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกัน

การแพร่ระบาดและลดจำานวนผู้ติดเชื้อให้ได้

โดยเร็วที่สุด และรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติ

ตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดย

อาศัยกลไกในระดับพื้นที่ อาทิ กำานัน ผู้ใหญ่

บ้าน ผู้นำาหมู่บ้าน/ชุมชน ในการสื่อสาร

ทำาความเข้าใจและติดตามเฝ้าระวังการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงจัดเตรียม

แผนเผชิญเหตุ กรณีสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ทวีความรุนแรง

มากขึ้น รวมทั้งดำาเนินมาตรการ ควบคุม

การลักลอบเข้าประเทศ และการเคลื่อนย้าย

แรงงานผิดกฎหมายตามแนวชายแดน พื้นที่

ตอนในและหมู่บ้านอย่างเคร่งครัด 

วันเดียวกัน ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

เปิดเผยว่า ตัวเลขติดเชื้อรายใหม่จะเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ จาก 1 หมื่นเป็น 1.5 หมื่นและ 2 

หมื่นรายต่อวันได้ อัตราเสียชีวิตทรงตัวและ

มีแนวโน้มลดลง แต่ที่ต้องติดตามคือ ตัวเลข

ผู้ป่วยหนักปอดอักเสบและผู้ที่ต้องใส่ท่อช่วย

หายใจ โดยข้อมูลเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน เรามีผู้

ป่วยปอดอักเสบ 500 รายทั่วประเทศ ตอน

นี้เพิ่มเป็น 749 ราย ส่วนผู้ที่ต้องใส่ท่อช่วย

หายจากเดิมประมาณ 100 ราย ก็เพิ่มเป็น 

184 ราย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขระดับนี้ระบบ

สุขภาพของประเทศยังรับไหว เพราะรองรับ

ผู้ป่วยหนักได้กว่า 3 หมื่นเตียง เครื่องช่วย

หายใจอีกประมาณ 2 พันเตียง ตอนนี้เราใช้

ไปเพียง 10% แต่หากตัวเลขป่วยหนักเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่องจะต้องระวังมากขึ้น เพราะจะนำาไป

สู่ตัวเลขเสียชีวิตได้ 

ศ.นพ.ประสิทธ์ิกล่าวว่า ระหว่างน้ีจนถึง

เดือน เม.ย. หากเราเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นต่อ

เนื่อง เชื่อได้ว่าเดือน เม.ย.ปีน้ีน่าจะต่างจากปี

ท่ีแล้ว เพราะปีท่ีแล้วเรายังฉีดวัคซีนน้อยมาก 

แต่ปีน้ีเราได้รับวัคซีนเข็มแรกเกิน 70% ขณะ

ท่ีเข็มกระตุ้นเกิน 25% ฉะน้ัน สงกรานต์ปีน้ีก็

จะต่างออกไป แต่แน่นอนว่ายังไม่ถึงข้ันท่ีจะ

ออกไปเล่นสาดน้ำาได้ เพียงแต่เราจะสามารถ

เดินทางกลับภูมิลำาเนา ไปรดน้ำาดำาหัวผู้ใหญ่

ตามประเพณีไทยได้อย่างปลอดภัย ท้ังน้ี เรา

ต้องทำาต้ังแต่วันน้ีก่อนจะเดือน เม.ย. ด้วยการ

เร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้มากข้ึนท่ีสุด อย่างไร

แล้ว เดือน มี.ค. เป็นช่วงเวลาสำาคัญท่ีต้อง

ติดตาม หากติดเช้ือสูงสุดวันละ 2 หมื่นราย

นิดๆ แล้วไม่ข้ึนต่อ ขณะท่ีการฉีดวัคซีนเพ่ิม

ข้ึนเรื่อยๆ ช่วงใกล้สงกรานต์ต้องคุยกันว่าจะ

คร้ืนเครงได้ขนาดไหน

ส่วนการเปิดประเทศของไทย โดย

มาตรการที่กำาลังจะมีการพิจารณาใน ศบค.

ชุดใหญ่ คือการปรับแนวทาง Test & Go 

ด้วยมาตรการตรวจ RT-PCR จากเดิมให้

ตรวจ 2 ครั้งคือวันที่ 1 และวันที่ 5 ของ

การเดินทางเข้าประเทศ จะพิจารณากันว่า

อาจให้ลดเหลือ 1 ครั้งคือวันแรกที่เข้ามาถึง 

ซึ่งปกติจะออกมาเตือน คอยระวัง เพราะไม่

มองโลกสวย แต่สถานการณ์ตอนนี้เชื่อว่าจะ

ไปปลายทางของการแพร่ระบาดจริงๆ

ที่ จ.ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า 

ภูเก็ตมีความพร้อมขอเสนอตัวเป็นจังหวัด

นำาร่องประกาศให้ โควิด-19 เป็นโรคประจำา

ถิ่น ต้องมีผู้ป่วยติดเชื้อไม่เกินร้อยละ 1 ผู้

เสียชีวิตไม่เกินร้อยละ 0.1 หรือ อาจจะเป็น

ไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงกำาหนด  และขอ

ลดเวลากักตัวผู้ติดเชื้อจาก 10 วัน แบ่งเป็น 

5 : 5 โดย 5 วันแรกกักตัวที่บ้านหรือฮอสพิ

เทลหรือรพ. และอีก 5 วันหลังกลับไปทำางาน

ได้แต่ยังคงมาตรการป้องกันตัวเอง นอกจาก

นี้ขอเป็นจังหวัดนำาร่องยกเลิกการรายงาน

ประจำาวันตัวเลขผู้ติดเชื้อ แต่ยังคงรายงาน

เฉพาะการติดเชื้อกรณีผู้ป่วยสีเหลือง สีแดง 

สีดำา เท่านั้น เมื่อความกังวลลดลงจะได้หัน

มาฟื้นฟูเศรษฐกิจกัน.

อัดฝ่ายค้าน

ก็คงไม่ได้หวังจะได้คำาตอบ หรือพูดชัดๆ ก็

คือ หูไม่ได้สนใจจะฟังคำาตอบเลย แต่หวังเอา

มันส์  ขอให้ได้ดิสเครดิตรัฐบาลก็พอ

จากกรณีที่นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ 

ส.ส.พรรคก้าวไกล อภิปรายเกี่ยวกับโครงการ

รถไฟชานเมืองสายสีแดง สัญญาที่ 1 (งาน

ก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ) ว่ามีผู้รับจ้าง

ก่อสร้างได้ยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทย 

(รฟท.) ขอให้ชำาระเงิน 7,200 ล้านบาท 

เนื่องจากฝ่ายรัฐยังไม่ชำาระเงินค่าก่อสร้าง 

แต่กลับมาเปิดศูนย์ให้บริการวัคซีน โดยมี

วัตถุประสงค์แอบแฝง เป็นพฤติกรรมการ

สมคบกับเอกชนใช้เป็นเหตุผลยื่นฟ้องต่อ

อนุญาโตตุลาการ

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขา               

นุการ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า น่ีคือการเมือง

สกปรก น้ำาเน่า หน้าไม่อาย ไร้ยางอายอย่าง

ท่ีสุด ผลักภาระให้ผู้อื่น ยังบ่ันทอนกำาลังใจ

คนทำางาน ท้ังฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติ

การท่ีเปิดศูนย์ให้บริการวัคซีนสถานีกลาง

บางซื่อน้ีข้ึนมาด้วยใจบริสุทธ์ิ นายจิรัฏฐ์คิด

ได้อย่างไร ท่ีเอาเรื่องประโยชน์ด้านสุขภาพ

ของประชาชนมาหาช่องป้ันน้ำาเป็นตัวเพื่อ

แสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง  

ซัด ส.ส.ก้าวไกลจับแพะชนแกะ

“เป็นการโจมตีทางการเมืองที่น่า

รังเกียจมาก มั่วซั่วไปหมด เป็นการจับแพะ

ชนแกะที่มั่วซั่วที่สุด เพราะนายจิรัฏฐ์กำาลัง

เอาเรื่องประโยชน์ด้านสุขภาพของคนไทย

มาใส่ร้าย หาผลประโยชน์ทางการเมือง เพื่อ

หวังเพียงสร้างความเกลียดชังให้กับฝ่ายตรง

ข้าม ขอเตือนว่าทำางานการเมืองแบบนี้ระวัง

จะก้าวไม่ไกล ไปๆ มาๆ นายจิรัฏฐ์จะก้าว

ถอยหลังด้วย” นายวัชรพงศ์กล่าว 

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจ

ไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า สิ่งที่นายจิรัฏฐ์ อภิปราย

ไปนั้น ได้รับคำาตอบที่เคลียร์คัตชัดเจนแล้ว 

แต่ในอีกทางหนึ่งกระแสดรามาในโลก

ออนไลน์ยังดำาเนินต่อไป ซึ่งสร้างผลกระ

ทบต่อหน่วยงาน ต่อบุคคล ที่ต้องมาถูก

โจมตีจากโลกออนไลน์ให้ได้รับความเสีย

หาย ในชื่อเสียงภาพลักษณ์ ไปจนถึงกลาย

เป็นการบั่นทอนขวัญกำาลังใจบุคลากรด้าน

การสาธารณสุขที่ทำางานในศูนย์ฉีดบางซื่อ 

ทั้งนี้ หากใครจะนำาข้อมูลของนายจิรัฏฐ์มา

เผยแพร่-ขยายซ้ำา ผมเชื่อว่าจะต้องมีการ

ฟ้องร้อง และใช้กระบวนการทางกฎหมาย

พิสูจน์ความบริสุทธิ์ เพราะนอกสภานั้น

ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองแล้ว ขยันสร้างดรามา

บั่นทอนกำาลังใจคนทำางาน

นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี 

พรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงถึงเรื่องบรรยากาศ

ในห้องประชุมสภาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ตามมาตรา 152 เมื่อวันท่ี 17-18 ก.พ.ท่ีผ่าน

มาว่า เปรียบเสมือนสนามรบของพระราม 

ฝ่ายค้านพุ่งเป้าโจมตีไปท่ี พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา  แต่พรรค พท. เราก๊ักข้อมูลไว้

เยอะ เพราะอีกไม่นานก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้

วางใจตามมาตรา 151 แค่มาตรา 152 ผลสรุป

คือ พล.อ.ประยุทธ์เละกลางสนามรบ จึงสงสัย

อยู่อย่างเดียวว่า ท่ีต้ังวอร์รูมช่วยพระราม

หายไปไหน พวกหนุมานต่างๆ ส.ส.ซีกฝ่าย

รัฐบาลออกมาประท้วงกันน้อยมาก วอร์รูม

ช่วยพระรามทำาไมถึงปล่อยให้พระรามไปเละ

กลางสนามรบอย่างน้ัน คิดว่าเหล่าหนุมาน

แตกทัพเป็นแน่แท้ ส่อให้เห็นความแตกร้าวใน

พรรค พปชร. รัฐบาลจะไปรอดหรือไม่ คิดว่า

พล.อ.ประยุทธ์ต้องชิงลาออกก่อนแน่ เพราะ

ไม่กล้าให้ข้ึนเขียงตามมาตรา 151 แน่ หลัง

จากน้ันไม่มีทางออก ก็ต้องยุบสภา 

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหา                 

สารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย 

แถลงถึงนายกฯ ยังไม่ได้ตอบคำาถามตนกรณี

ต่อขยายเขียวเหนือ-เขียวใต้ ขอท้าพระราม

ประยุทธ์ ถ้าแน่จริงให้พระรามประยุทธ์มา

ออกทีวีแข่งเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่องไหน

ก็ได้ ถ้าพระรามประยุทธ์กลัวจะเอาคนมา

ช่วยด้วยก็ได้ แต่ผมจะไปคนเดียว ท่ีบอกว่า

ทำาถูกกฎหมาย อยากถามว่ากฎหมายอะไร 

ถ้าแน่จริงคุณต่อสัญญาสัมปทานไปเลย แต่

เดือน พ.ค.ท่ีเปิดสภามา พรรคเพื่อไทย จะเปิด

อภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 ซ่ึงการ

อภิปรายคร้ังท่ีแล้วเจอกบฏธรรมนัสยังเกือบ

ตาย ต้องไปยกมือไหว้ ส.ส. รอบน้ีพระราม

ประยุทธ์ก็จะได้รู้ว่านรกมีจริง แล้วอย่าเพ่ิงชิง

ยุบสภาหนีก็แล้วกัน

นายยุทธพงศ์กล่าวว่า การประชุม

สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของสภา จะ

มีการแก้กฎหมายลูก 2 ฉบับก่อนปิดสมัย

ประชุมสภา การอภิปรายครั้งนี้ยังมีควัน

หลงที่ไม่ได้เปิดเผย เช่น กรณีเสี่ยบอยสกาย                                                          

ที่เกี่ยวข้องกับเรือดำาน้ำา ฯลฯ ซึ่งจะนำามาเปิด

เผยทุกอาทิตย์ เชื่อเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว

จะทำาให้รัฐบาลล้มได้ พรรคการเมืองอันดับ 

2 ที่ร่วมรัฐบาลอยู่ขณะนี้บอกว่าร่วมด้วยไม่

ได้ หากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตาม

มาตรา 151 ต้องมีการยกมือกลุ่ม ร.อ.ธรรม                                                         

นัส ก็ออกไปส่วนหนึ่ง ถ้าต้องยกมือในสภา

จะไม่มีปัญหาหรือ ถ้าผ่านเรื่องนี้ก็ต้องชิง

ยุบสภา ไม่ปล่อยให้ฝ่ายค้านได้อภิปรายไม่

ไว้วางใจหรอก จึงเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นจุด

แตกหักของรัฐบาล

เชื่อ‘บิ๊กตู่’ไม่รอดศึกซักฟอก

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์

เกี่ยวกับเรื่องของ พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิริ

นทร์ หัวหน้าทีมสืบสวนคดีค้ามนุษย์ ที่ต้อง

ลี้ภัยออกจากประเทศไทย มีการสานต่อเรื่อง

นี้อย่างไรบ้างว่า ต้องดูว่ารัฐบาลจะชี้แจง

เรื่องนี้อย่างไร เรื่องนี้สำาคัญ และรัฐบาลจะ

ต้องตอบ เพราะเกี่ยวพันกับความมั่นใจของ

ข้าราชการทั้งหมดว่า ถ้าเขาเป็นข้าราชการ

ที่ทำาหน้าที่อย่างดี สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลลัพธ์

ของการเป็นข้าราชการตงฉินหรือไม่ โดยจะ

ติดตามเรื่องนี้ด้วยกลไกสภา การตั้งกระทู้

ถาม อยากให้ประชาชนโฟกัสไปที่นายพล 2 

คนในรัฐบาล 2 คนนี้จะเป็นคีย์หลักสำาคัญที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้ามนุษย์อย่างแน่นอน 

ต้องดูว่าการอภิปรายรอบหน้า สถานการณ์

การเมืองเป็นอย่างไร ไม่แน่ตนอาจจะต้องไป

เป็นพยานในศาลเพื่อเอาผิด พล.อ.ประยุทธ์

ก็ได้ หรืออาจจะมีการยุบสภา เราอาจจะ

กำาลังเลือกตั้งหรือกำาลังโหวตเลือกนายกฯ 

คนใหม่ เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ลาออก ฝั่ง

พลังประชารัฐก็เหมือนพรรคการเมืองที่

กำาลังตายลงทุกวัน รู้สึกว่าเป็นไปได้ขนาด

ไหนที่ พล.อ.ประยุทธ์จะผ่านเดือน พ.ค.ไป

ได้อย่างง่ายดาย เราอาจจะต้องหวังพึ่งนาง

สีดา ซึ่งไม่แน่ว่านางสีดาอาจจะกลายเป็น

พระรามก็ได้ หนทางที่รออยู่ข้างหน้ามีความ

ไม่แน่นอนมาก อาจจะเกิดเรื่องก่อนที่จะมี

การอภิปราย ม.151

พล.ต.ต.ย่ิงยศ เทพจำานงค์ โฆษก

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จาก

กรณี ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายประเด็นการปราบ

ปรามจับกุมคดีค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงกรณีท่ีเก่ียวข้องกับชาว “โรฮีนจา” น้ัน 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติมีความมุ่งม่ันปราบ

ปรามจับกุม ตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อ

เนื่อง ท่ีผ่านมามีการเร่งรัดปราบปรามจับกุม

มาโดยตลอด มีผลการจับกุมและดำาเนินคดี

ในปี 2564 จำานวน 182 คดี และปี 2565 

จำานวน 11 คดี

นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะ

กรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 เปิดเผยว่า 

จากข้อมูลของพรรคร่วมฝ่ายค้านท่ีเผยให้เห็น

ความล้มเหลวตลอดเกือบ 8 ปีของการอยู่ใน

อำานาจของ พล.อ.ประยุทธ์ พิสูจน์ชัดเจนว่า 

ความสามารถไม่ได้มาตรฐานระดับนายกฯ 

เศรษฐกิจประเทศพังยับเยิน ประชาชนล้ม

ตายย่ิงกว่าทำาสงคราม เกิดวิกฤตทุกด้าน วงจร

การสืบทอดอำานาจของระบอบประยุทธ์ยังคง

ขับเคลื่อนต่อโดยไม่แยแสต่อความเสียหาย

และความทุกข์ของแผ่นดิน ส่ิงท่ีหว่ันเกรงคือ

สังคมไทยจะเดินไปสู่ยุคมิคสัญญี ท่ีคนไทยจะ

ถูกเข่นฆ่าอีกคร้ัง

นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธาน

คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 เปิด

เผยว่า จากข้อมูลของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่

เผยให้เห็นความล้มเหลวตลอดเกือบ 8 ปีของ

การอยู่ในอำานาจของ พล.อ.ประยุทธ์ พิสูจน์

ชัดเจนว่า ความสามารถไม่ได้มาตรฐาน

ระดับนายกฯ เศรษฐกิจประเทศพังยับเยิน 

ประชาชนล้มตายยิ่งกว่าทำาสงคราม เกิด

วิกฤติทุกด้าน  วงจรการสืบทอดอำานาจ

ของระบอบประยุทธ์ยังคงขับเคลื่อนต่อโดย

ไม่แยแสต่อความเสียหายและความทุกข์

ของแผ่นดิน  สิ่งที่หวั่นเกรงคือ สังคมไทย

จะเดินไปสู่ยุคมิคสัญญี ที่คนไทยจะถูกเข่น

ฆ่าอีกครั้ง พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันเป็นร้อย

เป็นพันครั้งว่าจะอยู่ต่อ อำามหิต ไม่ยอม

ลาออก ขอร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมที่ 

ช่วยกันทุกวิถีทาง เรียกร้อง เคลื่อนไหว 

กดดัน ให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลงจากอำานาจ 

เพื่อไม่ให้ประเทศชาติเดินไปสู่หายนะหรือ

การนองเลือด และหลุดพ้นจาก ความซวย 

ที่มีนายกฯ เฮงซวย ทุกภาคส่วน รวมทั้ง

นักการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล 

หรือกลุ่มบุคคลใดที่ออกมาต่อต้านประยุทธ์ 

ถือว่าเป็นพันธมิตรกับประชาชน แม้ยังไม่

สำาเร็จประชาชนต้องเอาใจช่วย และหาก

สามารถทำาให้ประยุทธ์ลงจากอำานาจได้จะ

เป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อชาติบ้านเมือง 

นายนิติธร ล้ำาเหลือ แกนนำากลุ่ม

ประชาชนคนไทย กล่าวใน “เพจกลุ่ม

ประชาชนคนไทย (ปท.)” ว่า ในเวลาไม่นาน

น้ีพ่ีน้องทุกคน จะได้ยินเสียงเพลง “ตื่นเถิด

ไทย” เปิดกันท่ัวแผ่นดินไทยพร้อมกับการ

ดำาเนินกิจกรรม ท่ีเรียกร้องให้เกิดอธิปไตย

ของไทยอย่างแท้จริง การทำาหน้าท่ีในรัฐสภา

ท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นความไร้คุณภาพของ

บุคคล และระบบประชาธิปไตยท่ีเป็นอยู่ใน

ขณะน้ี มีช่องว่างมากมาย ขณะน้ี ท่ีน่าแปลก

ใจ คือการออกนอกประเทศ ของนายทักษิณ

และนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ี

มีการรัฐประหาร ก็ไม่เข้าใจว่าฝ่ายรัฐประหาร

ไปเอ้ืออะไรหรือไม่  ในเดือนมีนาคมก็จะมี

การชุมนุม ผมขอเตือนให้ระวังจะไปเข้าทาง 

ให้เกิดความขัดแย้งบานปลาย ขณะน้ีบรรดา

พวกท่ีเคลื่อนไหว ล้มล้างเสาหลักของประเทศ 

เสาหลักอธิปไตย เขาทำางาน 24 ช่ัวโมง เรื่อง

น้ีอยากให้ประชาชนต้องช่วยกันดู และเข้าใจ

ว่าถึงเวลาแล้วท่ีประชาชน ต้องทำาหน้าท่ีจาก

จิตสำานึกของตนเอง ตามรัฐธรรมนูญและเป็น

พลเมืองของแผ่นดินไทย เพื่อความสงบสุขใน

แผ่นดินของเรา.

กาญจนบุรี • เมื่อเวลา 09.00 น.                                                  

วันท่ี 20 ก.พ.65 มีความคืบ

หน้ากรณีเสือ 3 แม่ลูกทำาร้าย

หนุ่มชาวกะเหร่ียง บ้านปิล๊อก

ค่ี ม.4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ 

จ.กาญจนบุรี บาดเจ็บสาหัส 

รวมท้ังพบเสือโคร่งพิการ 3 ขา

กัดควายชาวบ้านตายท่ีบริเวณ

ริมห้วยสะมะท้อ ล่าสุด นาย

สมโภชน์ ดวงจันทราศิริ หัวหน้า

สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำา นำา

เจ้าหน้าท่ีผู้เช่ียวชาญเรื่องเสือ

เข้าพ้ืนท่ีป่าปิล็อกค่ีเพ่ือตรวจ

สอบข้อเท็จจริง กรณีมีข่าวลือมา

นานเรื่องพบเสือโคร่งหลายตัว 

รวมท้ังแนวทางการป้องกันเสือ

ทำาร้ายสัตว์เล้ียงและชาวบ้าน 

จากการตรวจสอบร่อง

รอยพบว่า เสือโคร่งพิการ 3 ขา 

เป็นเสือรุ่นเพศเมีย ไม่ใช่เสือ

ประจำาถิ่น หากินผ่านมาบริเวณ

นี้ หลังล่าควายและกินจนหมด

ก็เดินทางจากไป สามารถดำารง

ชีวิตในป่าได้เช่นเดียวกับเสือ

ปกติสี่ขา ส่วนซากอุ้งเท้าเสือที่

เจ้าหน้าที่พบในลำาห้วยปิล๊อกคี่

เป็นขาหน้ายังมีเนื้อหนัง คาด

ว่าขาดมาราว 1 เดือน ไม่ใช่

ของเสือ 3 ขาที่ขาหลังด้านขวา

ขาด ร่องรอยบาดแผลก็ไม่พบ

แล้ว เชื่อว่าหายมานานนับปี  

สำาหรับเสือโคร่งที่ทำาร้าย

นายหวานน่าจะเป็นเสือพเนจร

เพศเมียเช่นกัน ส่วนอีก 2 ตัว

คงจะเป็นลูก เสือแม่ลูกอ่อนจะ

ดุเพราะหวงลูก เมื่อแม่เสือพบ

นายหวานจึงเข้าทำาร้าย ส่วน

เสือโคร่ง 2 ตัวที่ถูก 5 พรานยิง

นั้น ตรวจสอบอัตลักษณ์พบว่า

เป็นเสือประจำาถ่ินในป่าอุทยานฯ                                             

ทองผาภูมิ และเป็นแม่ลูกกัน 

เพศเมียทั้ง 2 ตัว  

ด้านนายประสาท แดง

เถิน ผู้ ใหญ่บ้านปิล๊อกคี่ เผย

ว่า  ขณะนี้แม้ชาวบ้านจะต้อน

วัวควายออกจากป่ามาเลี้ยงใน

หมู่บ้านแล้วก็ตาม ก็ยังระแวง

ว่าเสือจะออกจากป่าตามมา

กัดกินอีก จึงได้เร่งติดตั้งไฟ

สปอตไลต์ส่องสว่างบริเวณ

คอกสัตว์ อย่างไรก็ตามรู้สึก

สบายใจที่มีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ                                       

เขาแหลมมาประจำาอยู่ที่หมู่ 

บ้าน คอยดูแลลาดตระเวนรอบ

หมู่บ้านทุกวัน.

จนท.ลุยตรวจป่าปิล๊อกคี่ ไม่พบเสือเพิ่ม

ศาลริบรถหนุ่มข่ีโชว์ถ.เยาวราช
ชลบุรี • สลดผัวโมโหเมียบ่นท้ิง

ขยะไม่เป็นท่ีเป็นทางนาน หยิบปืน 

9 มม.ยิงดับอนาถกลางบ้าน และจะ

ฆ่าตัวตายตาม  แต่ลูกสาวเห็นเข้า

กระโดดแย่งปืนไว้ทัน ก่อนตำารวจ

เข้ารวบ สารภาพเพราะทนเสียงบ่น

ไม่ไหว

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 20 

ก.พ.65 พ.ต.ท.ปิยะ บุญอ่อน สารวัตร

เวร สภ.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี รับ

แจ้งมีเหตุยิงกันตายภายในหมู่บ้าน                      

บุณยะกาญจน์ เลขที่ 35/9 ซ.นารถ

มนตเสวี 30 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมือง

ชลบุรี จึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ

พบนางทัศนา บุณยะกาญจน์ อายุ 

61 ปี นอนเสียชีวิตภายในบ้านชั้น

ล่าง ตรวจสอบสภาพศพถูกยิงด้วย

อาวุธปืนขนาด 9 มม.เข้าที่บริเวณ

กกหูขวา โดยคนยิงคือนายฐิติกุล  

บุณยะกาญจน์ อายุ 67 ปี สามีซึ่ง

เป็นอดีตรองผู้ว่าการจำาหน่ายและ

บริการภาค 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

นั่งเหม่อลอยไม่ได้สติ ตำารวจจึงได้

ควบคุมตัวดำาเนินคดีในข้อหาฆ่าคน

ตายโดยเจตนา

จากการสอบถาม พ.ต.อ.เมฒา

วิศ ประดิษฐ์ผล รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี 

กล่าวว่า ปมสังหารมาจากสามีและ

ภรรยาทะเลาะกันเอง เรื่องนางทัศนา

บ่นต่อว่านายฐิติกุลท้ิงขยะไม่เป็นท่ี

เป็นทางนาน จนเกิดอารมณ์โต้เถียง

กันไปมาอย่างรุนแรง นายฐิติกุลจึง

เกิดบันดาลโทสะเดินข้ึนไปช้ัน 2 หยิบ

ปืนขนาด 9 มม.ลงมาแล้วไปยิงนาง

ทัศนา 1 นัด กระสุนเข้าท่ีบริเวณกกหู

ขวาเสียชีวิตทันที ลูกสาวและลูกชาย

มาเห็นเข้าก็ตกใจ

ต่อมานายฐิติกุลมีสติจึงกล่าว

กับลูกทั้งสองคนว่า อยู่ด้วยกันอย่า

ทะเลาะกันนะ เดี๋ยวพ่อจะตามแม่

ไป จากนั้นคว้าปืนจะยิงตัวตายตาม

ภรรยา แต่ลูกสาวเข้าไปแย่งปืนได้

ทันท่วงที ก่อนตำารวจเข้ารวบตัว.

ผัวฉุนเมียขี้บ่น

แค่เรื่องทิ้งขยะ

หยิบปืนยิงดับ
กรุงเทพฯ • ศาลแขวงปทุมวัน

สั่งปรับ 10,600 บาท รับ

สารภาพลดกึ่งหนึ่ง พร้อมริบ

รถ จยย.ของกลาง เหตุชายขี่ 

Harley Davidson โดยไม่ใช้มือ

บังคับ พร้อมโชว์ห้าวยืนบนตัว

รถกางแขนโบกมือไปมากลาง

ถนนเยาวราช

วันท่ี 20 ก.พ.65 ท่ี

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  

พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิ กิตติประภัสร์ 

รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์

ป้องกันและปราบปรามการ

แข่งรถในทางและความผิดอื่น

ท่ีเก่ียวข้อง (ศปข.ตร.) พร้อม

ด้วย พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ 

รอง ผบช.น., พล.ต.ต.สำาเริง สวน

ทอง รอง  ผบช.น. และ พ.ต.อ.นิ

ติวัฒน์ แสนส่ิง รอง ผบก.น.

6  แถลงผลการจับกุมผู้ขับข่ีรถ

จักรยานยนต์ฮาเลย์ปล่อยมือโชว์

เหนือกลางถนนเยาวราช โดย

ศาลส่ังริบรถของกลาง

พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิกล่าว

ว่า จากคลิปวิดีโอท่ีมีชายขับข่ีรถ 

จยย.ย่ีห้อฮาเลย์ เดวิดสัน โดย

ไม่ใช้มือบังคับ พร้อมท้ังยืนบน

ตัวรถกางแขนท้ังสองข้างโบกมือ

ไปมา บนถนนเยาวราชมุ่งหน้า

แยกเฉลิมบุรีเม่ือช่วงกลางดึก

ของวันท่ี 13  ก.พ.65 ซ่ึงสร้าง

ความอันตรายให้ผู้ใช้รถใช้ถนน

ท่ีสัญจรไปมา พ.ต.อ.พนม เช้ือ

ทอง ผกก.สน.พลับพลาไชย 2 

และเจ้าหน้าท่ีได้สืบสวนจากทุก

ช่องทาง ประกอบกับภาพจาก

กล้องวงจรปิดในพ้ืนท่ีจนพิสูจน์

ทราบว่าผู้กระทำาความผิดคือ                            

นายกฤษฎาภร หรือแก้ว (สงวน

นามสกุล) อายุ 27  ปี ซ่ึงเจ้าตัว

ให้การรับสารภาพ โดยพนักงาน

สอบสวน สน.พลับพลาไชย 2 

แจ้งข้อกล่าวหา

1.ขับข่ีรถโดยประมาท 

หรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิด                                                  

อันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ 

สิน 2.ขับข่ีรถในลักษณะท่ีผิดปกติ  

วิสัยของการขับรถตามธรรมดา

หรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้า

หรือด้านหลัง ด้านใดด้านหน่ึง

หรือท้ังสองด้าน ได้พอแก่ความ

ปลอดภัย 3.ขับข่ีรถโดยไม่คำานึ

งถึงความปลอดภัยหรือความ                      

เดือดร้อนของผู้อื่น 4.ใช้รถท่ีจด

ทะเบียนแล้วแต่ยังมิได้เสียภาษี

ประจำาปีสำาหรับรถให้ครบถ้วน 

ถูกต้องภายในเวลากำาหนด 5.ใช้

รถท่ีไม่ได้จัดให้มีการประกันความ  

เสียหายตามท่ีกฎหมายกำาหนด

จากน้ันนำาตัวผู้ต้องหา

ฟ้องต่อศาลแขวงปทุมวัน ศาล

มีคำาพิพากษาปรับ 10,600 บาท 

รับสารภาพลดก่ึงหน่ึง พร้อมส่ัง

ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง

รอง ผบ.ตร.กล่าวอีกว่า 

ปัญหาการแข่งรถในทางน้ัน

สร้างความเดือดร้อนให้พ่ีน้อง

ประชาชนเป็นอย่างมาก จึง

อยากฝากประชาสัมพันธ์ทุก

คนให้ทราบถึงการขับข่ีรถใน

ลักษณะประมาทหวาดเสียว, 

ขับข่ีรถโดยไม่คำานึงถึงความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของตนเองหรือผู้อื่น และการ

ม่ัวสุมรวมตัวแข่งรถในทาง หาก

พบเบาะแสสามารถแจ้งมายัง 

ศปข.ตร.ได้ท่ีสายด่วน 1599 หรือ 

191 หรือส่งคลิปวิดีโอหลักฐาน

มาทางเพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์โซเชียล                                                  

มีเดีย ศปก.ตร.” ได้ตลอด 24 

ชม. โดยจะมีเงินรางวัลนำาจับ  

3,000 บาทให้ผู้แจ้งในกรณีท่ีมี

การจับกุมได้. 
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา
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ปปป.จ่อนิมนต์

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ก.พ. ที่มีการบุกรวบพระสิทธิ

วรนายก หรือเจ้าคุณแจ๊ค เจ้าอาวาสวัดเขา

ทุเรียน และรองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก 

โดยล่าสุด พ.ต.อ.พิทักษ์ วาฤทธิ์ ผกก.2 

บก.ปปป. กล่าวว่า ชุดคลี่คลายคดีอยู่ระหว่าง

ขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินกลุ่มบุคคล

ใกล้ชิดพระสิทธิวรนายก  และนายนพรัตน์ 

เบญจวัฒนานันท์ อดีตผู้อำานวยการสำานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เพื่อติดตาม

เงินส่วนที่หายไปอีกกว่า 90 ล้านบาท และ

เตรียมเชิญตัว 11 เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ใน

พื้นที่ จ.นครนายก ประกอบด้วย วัดสมบูรณ์

สามัคคี, วัดช้าง, วัดท่าซุง, วัดหนองโพธิ์, วัด

บ้านนุ่ง, วัดนาบุญ, วัดดงละคร, วัดโพธิ์งาม, 

วัดปทุมวงษาวาส และวัดธรรมารังสฤษฏ์วัด

บางเตย กลับมาสอบปากคำาเพิ่มเติมอีกครั้ง

ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพระสิทธิวรนายก และ

นายนพรัตน์ ในการทุจริตบูรณะซ่อมแซมวัด

ดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งหากมีส่วนเกี่ยวข้อง อาจมี

การพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหา

พ.ต.อ.พิทักษ์ยังกล่าวถึงการติดตาม

ตัวนายนพรัตน์ นางพัทธานันท์ เบญจ

วัฒนานันท์ ภรรยาของนายนพรัตน์ และ 

น.ส.ณัฏฐาภรณ์ ทุน บุตรสาวของนางพัทธา

นันท์ ซึ่งเป็นสามผู้ต้องหาตามหมายจับศาล

จังหวัดนครนายกนั้น คาดว่าน่าจะหลบหนี

ซ่อนตัวอยู่ต่างประเทศ เบื้องต้นจึงเตรียม

ทำาเรื่องประสานไปยังองค์การตำารวจสากล 

พิจารณาออกหมายแดงแล้วแจ้งให้ประเทศ

สมาชิกทั้ง 194 ประเทศทั่วโลก ช่วยแจ้ง

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อเร่งติดตามจับกุม

ตัวนำากลับมาดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ด้านนายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ (พช.) ใน

ฐานะรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การ

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทน

ราษฎร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18-21 ก.พ. ได้

ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ลำาพูน และเชียงราย 

ในการจัดงานสัมมนาเรื่อง “การจัดทำาบัญชี

ทรัพย์สินของวัด และการขออนุญาตใช้พื้นที่

ป่าไม้ ในการสร้างวัดตามมติคณะรัฐมนตรี” 

ซึ่ งได้รับการร้องเรียนจากพระสงฆ์และ

ประชาชนเป็นจำานวนมากถึงปฏิบัติการล้าง

บาปปราบอลัชชี ว่าจะเป็นการเชิดชูพระพุทธ

ศาสนาให้ดีขึ้น หรือทำาให้พุทธศาสนาเสื่อม

เสียมากกว่าเดิม เพราะเป็นการนำาเจ้าหน้าที่

ตำารวจบุกสู่ที่รโหฐานของพระภายในวัด และ

นำานักข่าวเข้าไปทำาข่าวด้วย ทำาให้ชาวพุทธ

จำานวนไม่น้อยไม่สบายใจว่าจะทำาให้ความ

เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ที่เสื่อมถอยอยู่

แล้ว จะยิ่งแย่กว่าเดิมหรือไม่

นายเพชรวรรตระบุว่า การห่มดอง

ครองผ้า โดยปกติพระจะดำาเนินกิจกรรมสงฆ์

อยู่ แต่การท่ีเจ้าหน้าท่ีตำารวจสนธิกำาลังเข้าไป 

จะผิดตามมาตรา 206 และ 207 หรือไม่ ซ่ึงจะ

มีระวางโทษจำาคุกต้ังแต่ 1 ปีถึง 7 ปี หรือปรับ

ต้ังแต่ 2 หมื่นบาท ถึง 1.4 แสนบาท หรือท้ังจำา

ท้ังปรับ เพราะอาจทำาให้พุทธศาสนาเสื่อมเสีย 

รวมถึงพระสงฆ์ผู้ต้องคดี และเห็นว่าเพ่ือให้

เกิดความสบายใจของประชาชนชาวพุทธท่ีร้อง

เรียนมายัง กมธ. ก็จะเสนอให้เรียกหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าท่ีตำารวจท่ีปฏิบัติการ

ดังกล่าว เข้ามาช้ีแจงในช้ัน กมธ. เพื่อให้ความ

เป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป.

ชลน่านทำาใจ

ในกรณีให้คำาปรึกษาแนะนำาที่เป็นประโยชน์

ไม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถ

กระทำาได้ ดังนั้นบุคคลภายนอกจะเป็น

ใครก็ได้ที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง

นั้น เพราะหลักการทั่วไปมันเป็นเช่นนั้นอยู่

แล้ว แต่เราก็เขียนให้มันชัดขึ้น ก็เท่านั้นเอง 

สมมุติมีการเสนอประเด็นที่เป็นประโยชน์ 

พรรคการเมืองก็สามารถนำามาประกอบ

การตัดสินใจในการมาทำาเป็นกิจกรรมของ

พรรคการเมืองได้ รวมถึงนักวิชาการที่ออก

มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ก็สามารถหยิบ

เอามาใช้ได้ ไม่เช่นนั้นจะถูกตีความว่าใครจะ

ให้คำาแนะนำาปรึกษาอะไรไม่ได้เลย มันไม่ได้

เป็นการครอบงำาชี้นำา แต่มันเป็นกิจกรรมที่

เป็นประโยชน์ หากกิจกรรมใดเป็นลักษณะ

การชี้นำาครอบงำาพรรคการเมือง ก็เขียนให้

มันชัดเจนไปเลย ไม่ต้องมากำากวม มันควรจะ

เป็นอย่างนั้น

เมื่อถามว่าร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง 

ฉบับของพรรคเพื่อไทยจะผ่านด่านของ

พรรคการเมืองซีกรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภา

ยากหรือไม่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า  เขาคง

ไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว ตีตกโดยไม่รับหลักการ

แน่นอน แต่ยืนยันว่าหากไม่รับหลักการจริงก็

ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร ในเมื่อไม่รับหลักการก็

หมายความว่าไม่รับ ก็แค่นั้น

เมื่อถามว่า ที่แก้ไขร่าง พ.ร.ป.พรรค 

การเมืองแบบนี้ เพราะมีผู้ร้องใช้ 2 มาตรา

นี้จ้องเล่นงานเพื่อยุบพรรคใช่หรือไม่ นพ.ชล

น่านกล่าวว่า “ใช่ เพื่อให้มันชัดเจนขึ้นว่า

ประเด็นอะไรควรร้อง-ไม่ควรร้อง ยกตัวอย่าง

ว่าหากเห็นว่าบุคคลภายนอกบริจาคเกิน 10 

ล้านบาท อันนี้เราไม่ว่าอะไรเลย เถียงไม่ได้ 

เพราะเงิน 10 ล้านบาท มันสามารถครอบงำา

ชี้นำาพรรคการเมืองได้ หรือถ้าปรากฏหลัก

ฐานชัดเจนว่าบุคคลภายนอกพูดอะไรอย่าง

หนึ่ง ทำาให้พรรคการเมืองนั้นต้องทำาตาม 

โดยที่ ไม่มีอิสระในการโต้เถียงโต้แย้ง และ

พรรคการเมืองก็ยอมทำาตาม แบบนี้ก็ว่ากัน

ไป” หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าว 

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า สำาหรับร่างแก้ไข 

พ.ร.บ.พรรคการเมืองท่ีเสนอเข้าสู่การพิจารณา

ของรัฐสภา พบว่ามีด้วยกันท้ังส้ิน 6 ร่างคือ 

ร่างของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

เสนอโดย ครม., ร่างของพรรคเพื่อไทย เสนอ

โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว, ร่างของวิปรัฐบาล

และ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล เสนอโดยนาย

วิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลัง

ประชารัฐ, ร่างของพรรคก้าวไกล เสนอโดย

นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน์, ร่างของ ส.ส.พรรคฝ่าย

ค้าน ท่ีเสนอโดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.พรรค

ประชาชาติ และร่างของนายอนันต์ ผลอำานวย 

ส.ส.กำาแพงเพชร พลังประชารัฐ ท่ีส่วนใหญ่

ลงชื่อร่วมเสนอโดย ส.ส.พลังประชารัฐ และ 

ส.ส.ภูมิใจไทย 

ซึ่งพบว่า นอกจากร่างของพรรคเพื่อ

ไทยที่เสนอแก้ไขมาตรา 28 และ 29 ที่ห้าม

บุคคลภายนอกที่ ไม่ ใช่สมาชิกพรรค กระ

ทำาการอันเป็นการควบคุม ครอบงำา หรือ

ชี้นำากิจกรรมของพรรคการเมือง หรือชี้นำา

กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำา

ให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแล้ว

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ยังพบด้วยว่า

ร่างแก้ไข พ.ร.บ.พรรคการเมืองท่ีเสนอโดย 

พ.ต.อ.ทวีและคณะ ก็เสนอเรื่องน้ีเช่นกัน แต่

ไม่ใช่แค่เสนอแก้ไข แต่เสนอให้ตัดออกไปหมด

เลยท้ัง 2 มาตรา โดยในร่างดังกล่าวเขียนอยู่

ในมาตรา 5 ท่ีเขียนว่า “ให้ยกเลิกมาตรา 28 

และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560” 

โดยพบว่าร่างดังกล่าวคนท่ีลงช่ือส่วน

ใหญ่เป็น ส.ส.พรรคเพื่อไทย และมี ส.ส.พรรค

ฝ่ายค้านร่วมลงช่ือด้วยอีกหลายพรรค เช่น 

พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อชาติ พรรคเสรีรวม

ไทย เป็นต้น โดยเหตุท่ีแม้ร่างดังกล่าวจะเสนอ

โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายช่ือ 

พรรคประชาชาติ แต่มี ส.ส.พรรคอื่นมาร่วม

ลงชื่อ เพราะพรรคประชาชาติมี ส.ส.เพียง 7 

ท่ีน่ัง จึงไม่สามารถเสนอร่างได้ด้วยตัวเอง ต้อง  

มี ส.ส.จากพรรคอื่นมาร่วมลงชื่อด้วย ท่ีส่วน

ใหญ่ก็คือ ส.ส.ฝ่ายค้าน แต่พบว่ามี ส.ส.พรรค

ฝ่ายรัฐบาลมาลงช่ือให้ด้วย 2 คนคือนายโก

วิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้อง

ถ่ินไท และนายกฤติเดช สันติวชิระกุล ส.ส. 

แพร่ พรรคภูมิใจไทย ท่ีย้ายมาจากอนาคต

ใหม่เดิม 

จึงทำาให้นอกจากร่างแก้ไข พ.ร.บ. 

พรรคการเมืองของพรรคเพื่อไทยท่ีเสนอแก้ไข

มาตรา 28 และ 29 ท่ีเป็นสองมาตราท่ีทำาให้

พรรคเพื่อไทยถูกยื่นร้องยุบพรรคหลายคร้ังต่อ 

กกต.แล้ว ยังมีร่างของ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน

ท่ีเสนอโดย พ.ต.อ.ทวี และคณะอีกหน่ึงร่างท่ี

เสนอแก้ไขในส่วนน้ีเหมือนกัน เพียงแต่ท่ีต่าง

ออกไปคือร่างดังกล่าวเสนอให้ยกเลิกหรือตัด

ออกไปเลย ขณะท่ีในร่างของพรรคก้าวไกลท่ี

เสนอแก้ไขเช่นกัน พบว่าไม่ได้มีการเสนอแก้ไข

มาตรา 28 และ 29 แต่อย่างใด 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าว

ถึงเรื่องน้ี โดยเฉพาะการลงมติของ ส.ส.พลัง

ประชารัฐ ว่าทางพรรคสนับสนุนร่าง พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการเลือกต้ัง ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาล 

และร่างของคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ท่ีย่ืนโดยคณะรัฐมนตรี ส่วน พ.ร.ป.ว่าด้วย

พรรคการเมือง ทางพรรคสนับสนุนร่างฉบับ

ของพรรคร่วมรัฐบาล ร่างของ ครม. และ

สนับสนุนฉบับท่ีเสนอโดยนายอนันต์ ผล

อำานวย ส.ส.กำาแพงเพชร พรรค พปชร.

ด้านนายนิกร จำานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ในฐานะพรรค

ร่วมรัฐบาล กล่าวเช่นกันว่า พรรคชาติไทย

พัฒนาสนับสนุนร่างของพรรคร่วมรัฐบาล 

เพราะ ส.ส.ของพรรคท่ีไม่ได้เป็นรัฐมนตรีลง

นามในร่างของพรรคร่วมรัฐบาลไปเรียบร้อย

แล้วทุกคน ขณะน้ีร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือก

ต้ังตรงกับร่างของคณะกรรมการการเลือกต้ังท่ี

ยื่นโดยคณะรัฐมนตรี เพราะเดิมร่างของ กกต.

มีปัญหาเรื่องเบอร์ จากเมื่อก่อนท่ีร่างของ กกต.

ทำาเป็นเบอร์เดียวกัน หมายความว่าเป็นบัตร 2 

ใบแต่เบอร์เดียวกัน แต่มันอาจขัดรัฐธรรมนูญ 

เพราะในมาตรา 90 กำาหนดว่าการสมัครแบบ

บัญชีรายช่ือต้องสมัครแบบเขต “แล้ว” ซ่ึง

คำาว่า “แล้ว” มีนัยคือ ต้องได้เบอร์จ่ายเงินค่า

สมัครเรียบร้อย “แล้ว” ถึงจะสมัครได้ ดังน้ันจึง

จะเหมือนกันไม่ได้ ซ่ึงตอนหลังร่างของ กกต.

ได้มีการปรับปรุงแล้วเป็นบัตร 2 ใบ แต่คนละ

เบอร์ โดยในเขตเลือกต้ังก็จะจับฉลากเบอร์ใคร

เบอร์มัน ซ่ึงตอนเลือกต้ังประชาชนจะต้องจำา

เบอร์ของ ส.ส.ในเขต แม้จะไม่เหมือนแบบท่ี

เราอยากได้ แต่เป็นข้อบังคับตามรัฐธรรมนูญ 

อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อดีคือในเขตเบอร์จะไม่ถูก

เว้นว่างเรียงตามลำาดับ ส.ส.สมัคร 5 คนก็ 5 

เบอร์ ถ้าเบอร์เดียวจะกลายเป็นเบอร์ 1, 3, 21 

อย่างน้ีจะโบ๋และกากบาทยาก และในทางการ

เมืองเห็นว่าจะทำาให้พรรคการเมืองต้องแบ่งหา

เสียงเป็น 2 ส่วน 1.พรรคการเมืองมีนโยบาย

อะไรก็สู้กัน 2.ส.ส.ในเขตเลือกต้ังใครอยู่ใกล้ชิด

ประชาชนก็ได้เปรียบไป ซ่ึงจะแยกกันเดินถือ

เป็นการพัฒนาทางการเมืองอีกอย่างหน่ึง และ

พรรค ชทพ. ในฐานะท่ีไม่ได้เป็นพรรคขนาด

ใหญ่ ถ้าเป็นเช่นน้ีจะไม่เสียเปรียบนัก ไม่อย่าง

น้ันจะกลายเป็นพรรคขนาดใหญ่ได้เปรียบ

พรรคมาก ส่วนเร่ืองการนับคะแนนร่างของ 

ครม.และพรรคร่วมรัฐบาลตรงกันคือคะแนน

โดยการหารหาค่าเฉล่ีย และหากต่ำากว่าค่า

กลางให้เรียงแล้วตัดจนกระท่ังเศษหมดไป

ผู้สื่อข่าวถามว่ากฎหมายท้ัง 2 ฉบับควร

ทำาเสร็จในช่วงเวลาใด นายนิกรกล่าวว่า จะมี

การต้ังคณะกรรมาธิการชุดเดียวทำากฎหมาย

ท้ัง 2 ฉบับ คาดว่าจะพิจารณาไม่เกิน 2 เดือน

ก็เสร็จ ซ่ึงหากทันก่อนเปิดสมัยประชุมสามัญ ก็

อาจขอเปิดสมัยวิสามัญ แต่ถ้าพิจารณาไม่ทันก็

จะพิจารณาต่อในสมัยสามัญ.

 

ปชช.สุดเครียด

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ย้ำาความสำาเร็จของโครงการคนละ

ครึ่ง ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรญัตติขอ

เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือ

เสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

17-18 ก.พ.ที่ผ่านมา ว่าถูกออกแบบมาเพื่อ

เติมเงินให้กับประชาชนที่กำาลังเดือดร้อนอยู่

ในขณะนี้ ซึ่งรัฐบาลเข้าใจสถานการณ์ ตั้งใจ

แก้ปัญหาให้ดีที่สุด” นายธนกรกล่าว

ส่วนนายนิติธร ล้ำาเหลือ แกนนำากลุ่ม

ประชาชนคนไทย กล่าวในเพจกลุ่มประชาชน

คนไทย (ปท.) ว่าปัญหาความยากจนของ

ประเทศไทยคือการติดกับดักภาวะหน้ีสิน โดย

เฉพาะปัญหาจากส่วนต่างอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึง

ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ให้ประชาชนท่ัวไป มี

อัตราดอกเบ้ีย 5.23% แต่ประชาชนนำาเงินไป

ฝากธนาคารพาณิชย์ก็ได้ดอกเบ้ีย 0.6% ซ่ึง

ส่วนต่างตรงน้ีอยู่ท่ีประมาณ 400% 

“อยากถามว่า รัฐบาลเคยบอกว่าจะ

แก้ไขปัญหาประเทศ และจะแก้ไขปัญหาหน้ี

ให้ประชาชน ทำาไมถึงทำาร้ายประชาชนในยาม

วิกฤตแบบน้ี เร่ืองเหล่าน้ี พล.อ.ประยุทธ์ทำา

อะไรอยู่ ตัวเลขหน้ีครัวเรือนท่ีสะสมกันทุกวันน้ี

เข้าไปเกือบ 15 ล้านล้านบาท” นายนิติธรกล่าว

วันเดียวกัน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ได้เผยสำารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ัวประเทศ จำานวนท้ังส้ิน 1,148 

คน ในหัวข้อคนไทยกับพิษเศรษฐกิจ โดยเมื่อ

สอบถึงวิกฤตเศรษฐกิจวันน้ี ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนอย่างไรบ้าง พบว่า 62.76% ต้อง

ประหยัดและวางแผนการใช้จ่ายมากข้ึน, 

60.12% สินค้าแพงข้ึน ทำาให้มีรายจ่ายเพ่ิมข้ึน, 

59.07% รายได้ลดลง ขายของได้น้อยลง ไม่มี

ลูกค้า, 57.22% ชีวิตความเป็นอยู่ลำาบาก ต้อง

กู้หน้ียืมสิน และ 54.58% ต้องหารายได้เพ่ิม 

ทำางานหนักมากข้ึน หาอาชีพเสริม 

เมื่อถามประชาชนคิดว่ามาตรการต่าง ๆ                                                                     

ของรัฐ เช่น คนละคร่ึง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ฯลฯ ช่วยลดภาระได้หรือไม่ พบว่า 63.21% 

ช่วยได้บ้าง, 22.83% ช่วยได้มาก และ 13.96% 

ไม่ช่วยเลย และเมื่อถามว่าวิกฤตเศรษฐกิจใน

ปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนมีความเครียดใน

ระดับใด พบว่า 65.23% เครียดมาก, 24.58% 

เครียดปานกลาง, 8.87% เครียดน้อย และ 

1.32% ไม่เครียดเลย 

ท้ังน้ี เมื่อถามว่าส่ิงท่ีรัฐบาลควรเร่งดำา                                              

เนินการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือประ 

ชาชน พบว่า  

89.90% ควบคุมราคาสินค้า ลดค่าครอง

ชีพ, 62.51% ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้,   

56.19% ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท้ัง

ระยะส้ันและระยะยาว, 55.05% ควบคุมโค

วิด-19 ให้ได้เร็วท่ีสุด และ 53.56% ปราบปราม

การทุจริตคอร์รัปชัน 

สวนดุสิตโพลยังถามว่า ประชาชนคิด

ว่าวิกฤตเศรษฐกิจ ณ วันน้ี ส่งผลกระทบต่อ

รัฐบาลอย่างไร พบว่า

78.82% รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ อาจ

ยุบสภา, 76.54% ประชาชนไม่เชื่อม่ันรัฐบาล, 

72.41% ต่างชาติไม่กล้าลงทุน นักธุรกิจไม่เชื่อ

ม่ัน, 70.04% เกิดกระแสต่อต้าน เป็นประเด็น

สำาคัญทำาให้โดนโจมตี และ 57.73% กู้เงินเพ่ิม

จำานวนมหาศาล ใช้งบประมาณจำานวนมาก 

สุดท้ายเมื่อถามว่าหากได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามา 

บริหารประเทศ ประชาชนคิดว่าเศรษฐกิจไทยจะ

เป็นอย่างไร พบว่า 52.19% น่าจะดีข้ึน, 40.79% 

น่าจะเหมือนเดิม และ 7.02% น่าจะแย่ลง. 


